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งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2555 ที่เพิ่ง
ผ่านพ้นสายตาผู้ชมทั่วทั้งโลกไป
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น 
มีกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวไม่น้อยคือกิจ-
กรรม “เยือนชุมชน คนทำเทียน” 
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) สำนักงานอุบลราชธานี 
ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี และ
คุ้มวัดต่าง ๆ ในเมืองอุบลฯ และ
อำเภอวารินชำราบ จัดขึ้นต่อเนื่อง
มาแล้วหลายป ี

ตามคำบอกเล่าของ “น.ส.ยุพา
ปานรอด” ผู้อำนวยการการท่อง-
เที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวถึงที่
มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า
เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
รู้จักงานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลฯ
เฉพาะในวันรวมเทียนและวันแห่
เทียนเท่านั้นเพราะฉะนั้นททท.จึง
ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จ.อุบลฯ ให้มีความยั่งยืนและน่า
สนใจยิ่งขึ้น

ทั้ งนี้ เพราะผู้ที่ ร่วมกิจกรรม
“เยือนชุมชนคนเทียน”จะได้มีโอกาส
ได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของต้นเทียนที่
สวยงามว่าต้องผ่านกระบวนการใน
การจัดทำอย่างยากเย็นและใช้เวลา
เตรียมการอย่างไรทั้งยังจะได้สัมผัส
กับวิถีชีวิตและความสามัคคีเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันของช่างฝีมือและ
คนในชุมชนเป็นอย่างมาก

สำหรับในปี 2555 มีชุมชนคุ้ม
วัดต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งสิ้นรวม11วัดได้แก่วัดหนอง-
ปลาปาก วัดพระธาตุหนองบัว
วัดท่าวังหิน วัดศรีอุบลรัตนาราม
วัดไชยมงคล ศูนย์การเรียนเทียน
พรรษาวัดศรีประดู่วัดบูรพาวัดทุ่ง-
ศรีเมือง วัดมหาวนาราม วัดแจ้ง
และวัดผาสุการาม

ในการจัดกิจกรรม “เยือนชุมชน
คนเทียน” นอกจากจะมีการนำ

หนึ่งเดียวในเมืองไทยที่ “อุบลราชธานี”
“พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานทางชลมารค”

ถือเป็นอีกหนึ่ งกิจกรรมสำคัญใน  
งานประเพณีแห่ เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี 2555 ที่มีสีสันและเป็น  
ที่เฝ้ารอของหลาย ๆ คนก็ว่าได้สำหรับ 
“การประกวดสาวงามเทียนพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555”  

การประกวดครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง
ทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์โฮเต็ล
แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา
โดยมี นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็น
ประธานภายในงาน

สำหรับการจัดการประกวดครั้งนี้เปิด
โอกาสให้สุภาพสตรีจากทั่วประเทศเข้าร่วม
ประกวดได้ โดยต้องเป็นผู้หญิงโดยกำเนิด
โสด อายุระหว่าง 16-25 ปีบริบูรณ์ การ
ศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า160ซม.

จากสาวงามที่เข้าร่วมประกวดกว่า
100คนคณะกรรมการได้คัดเลือกให้เหลือ

“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1” ได้แก่
ผู้เข้าประกวดหมายเลข 17 นักศึกษาวัย
24 ปี จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย “น้อง
กุ๊กกิ๊ก-ทิพภาวีร์ศุภนคร”ได้รับรางวัลเงินสด
50,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและ
สายสะพาย พร้อมของที่ระลึกและตั๋วเครื่อง
บินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย (อุบลฯ-
เชียงใหม่)จำนวน2ที่นั่งมูลค่า20,000บาท

“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2” ได้แก่
ผู้เข้าประกวดหมายเลข12สาวน้อยวัย17ปี
นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพิษณุโลก
“น้องสายเอี๊ยม-กีรติกา สว่างแจ้ง” ได้รับ
รางวัลเงินสด30,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล
เกียรติยศและสายสะพาย พร้อมของที่ระลึก
และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินแอร์
เอเซีย(อุบลฯ-ภูเก็ต)จำนวน2ที่นั่งมูลค่า
20,000บาท

“น้องสายเอี๊ยม”ยังได้รับรางวัล“รางวัล
มิสเมดิแคร์” พ่วงอีกหนึ่งตำแหน่ง เป็น
รางวัลเงินสด10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล
เกียรติยศและสายสะพายพร้อมของที่ระลึก

“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3” ได้แก่
ผู้เข้าประกวดหมายเลข1นักศึกษาวัย24ปี
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) “น้อง
วัน-ชวันรัตน์ จีระโชคสุรัตน์” ได้รับรางวัล

เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เกียรติยศและสายสะพายพร้อมของที่ระลึก

“น้องวัน” ยังคว้า “รางวัลมิสแอร์
เอเชีย” พ่วงอีกหนึ่งตำแหน่ง พร้อมรางวัล
เงินสด 10,000 บาท ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
และสายสะพาย ของที่ระลึกและตั๋วเครื่อง
บินไป-กลับ สายการบินแอร์เอเซีย (ต่าง-
ประเทศ ไม่ระบุเส้นทาง) จำนวน 2 ที่นั่ง
มูลค่า50,000บาท

“รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4” ได้แก่
ผู้เข้าประกวดหมายเลข 22 สาวน้อยวัย
19 ปี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
“สุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์” ได้รับรางวัล
เงินสด 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
เกียรติยศและสายสะพาย

“รางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชน”
ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข20สาวงามวัย
22 ปี “น้องอ้อย-ภัทรภร เลี่ยมนาค” ได้รับ
รางวัลเงินสด10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัล
เกียรติยศและสายสะพายพร้อมของที่ระลึก

“รางวัลMissNITIPON” ได้แก่ ผู้เข้า
ประกวดหมายเลข 10 สาวงามวัย 24 ปี
จากมหาวิทยาลัยราชธานี “น้องฝ้าย-พัชริยา
พิศชวนชม”ได้รับรางวัลเงินสด10,000บาท
พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและสายสะพาย

นักท่องเที่ยวและผู้สนใจไปเรียนรู้
กระบวนการทำเทียน รวมถึงวิถีชีวิต
และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
แล้ว ยังจะมีโอกาสได้เยี่ยมชมโบราณ
สถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจและ
ทรงคุณค่าในแต่ละคุ้มวัด รวมถึงมี
โอกาสได้จับจ่ายใช้สอยซื้อหาผลิต-
ภัณฑ์OTOPและสินค้าที่ระลึกประ-
เภทต่างๆ ในแต่ละชุมชนอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้การจัดระบบระเบียบ
ภายในแต่ละชุมชนเพื่อต้อนรับและ
อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่
ผู้มาเยือนจึงเป็น “สิ่ งสำคัญและ
จำเป็น” สำหรับแต่ละชุมชนที่จะต้อง
ใส่ใจไม่น้อยเช่นกัน ทั้งยังนับเป็นองค์
ประกอบสำคัญในการตัดสินเพื่อมอบ
รางวัลต่าง ๆ ให้แต่ละชุมชนเพื่อจะ
ได้เป็น “ขวัญและกำลังใจ” ในการ
ปรับปรุงพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นต่อไป

สำหรับผลการตัดสิน “ชุมชนคน
ทำเทียนดี เด่น” ประจำปี 2555
“รางวัลชนะเลิศ” ได้แก่ ชุมชนวัด
หนองบัว“รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1” ได้แก่ ชุมชนวัดศรีประดู่ “รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ2”ได้แก่ชุมชน
วัดบูรพา “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
3”ได้แก่ชุมชนวัดทุ่งศรีเมือง“รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ4”ได้แก่ชุมชน
วัดมหาวนารามและ“รางวัลชมเชย”
จำนวน 6 รางวัล ได้แก่ ชุมชนวัด
ศรีอุบลรัตนาราม วัดไชยมงคล วัด
ผาสุการามวัดแจ้งวัดท่าวังหินและ
วัดหนองปลาปาก

จากผลการตัดสินดังกล่าว “น.ส.
ยุพาปานรอด”ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า

“การตัดสินในปีนี้ค่อนข้างเป็น

เรื่องลำบากใจสำหรับคณะกรรมการ
มาก เนื่องจากผู้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศต่างมีคุณสมบัติ 
เอก-ลักษณ์ และความโดดเด่นใกล้
เคียงกันมาก แต่เมื่อพิจารณาองค์
ประกอบต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัด
สถานที่ภายในชุมชน เช่น สถานที่
แกะสลัก หรือติดพิมพ์ต้นเทียน ห้อง
สุขา และบริเวณโดยรอบชุมชนเพื่อ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจที่มา
เยี่ยมเยือนชุมชนตลอดช่วงเวลาที่
จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 18-31 
ก.ค. ที่ผ่านมาแล้ว ชุมชนวัดพระธาตุ
หนองบัวสามารถรักษามาตรฐาน
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยได้ดีที่สุดจึงทำให้สามารถ
คว้ารางวัลชนะเลิศได้ในที่สุด”  

สำหรับการตัดสินครั้งนี้นอก
จากจะมีการประกาศผลอย่างเป็น
ทางการแล้ว ททท. ยังได้มีการ
ประชุมชี้แจงให้ตัวแทนแต่ละชุมชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลและปัจจัย
ชี้ขาดในการตัดสินด้วยความโปร่งใส
พร้อมกับคาดหวังว่า “ชุมชนวัด
พระธาตุหนองบัว” น่าจะเป็นแบบ
อย่างให้ชุมชนอื่น ๆ ที่จะเข้าร่วม
โครงการ“เยือนชุมชนคนทำเทียน”
ในปีต่อ ๆ ไปได้ยึดหลักการและ
พัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดและ
เพิ่มมูลค่าให้งานประเพณีแห่เทียน
พรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี   
มีความโดดเด่นเฉพาะตัวและมี  
ข้อแตกต่างที่น่าสนใจกว่าการจัด
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของ  
จังหวัดอื่น ๆ  นั่นเอง  ✪  

“วัดพระธาตุหนองบัว”
ชุมชนคนทำเทียนดีเด่นปี55

30 สาวงามมาอวดโฉมบนเวทีในวันตัดสิน
ก่อนจะตัดสินผู้ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

“รางวัลชนะเลิศ นางงามเทียนพรรษา
ประจำปี 2555” ได้แก่ ผู้ เข้าประกวด
หมายเลข 21 สาวงามวัย 23 ปี จาก
มหาวิทยาลัยรังสิต“น้องเม็ดทราย-วิลา-วัลย์
ภิรมย์นา”ได้รับรางวัลเงินสด100,000บาท
พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ มงกุฎ และสาย
สะพาย พร้อมของที่ระลึกและตั๋วเครื่องบิน
ไป-กลับสายการบินแอร์เอเซีย(ต่างประเทศ
ไม่ระบุเส้นทาง) จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า
50,000บาท

“น้องเม็ดทราย” ยังรับรางวัล “รางวัล
นางงามผิวเนียน by เมดิแคร์” พ่วงอีกหนึ่ง
ตำแหน่ง โดยได้รางวัลเงินสด 10,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและสายสะพาย
พร้อมของที่ระลึก

”พระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์” โบราณสถาน
สำคัญภายในวัดพระธาตุหนองบัว ซึ่งเป็นแบบ
จำลองมาจากพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย 

ยุพา  ปานรอด 

การจัดระเบียบและสถานที่ของโรงแกะสลัก
เทียนพรรษาที่มีความสะอาดและเป็นระเบียบ
เรียบร้อยจนชนะใจคณะกรรมการผู้ตัดสิน 

ตู้แสดงถ้วยรางวัลและเกียรติประวัติด้านต่าง ๆ  

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ของทุก ๆ ปี ซึ่งแต่ละจังหวัดใต้
ฟ้าเมืองไทยต่างมีการจัดงานบุญ
ประเพณีเพื่อแสดงออกถึงความ
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีงามนั้น
อาจกล่าวได้ว่าทั่วทั้งประเทศมี
เพียงไม่กี่จังหวัดเท่านั้นที่จะได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจาก พระ-
บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
การพระราชทาน “เทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ำฝน” เพื่อให้แต่ละ
จังหวัดอัญเชิญไปประกอบพิธี
ทางพุทธศาสนาต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “อุบล-
ราชธานี” ซึ่งนอกจากจะมีการจัด
งานประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็น
เอกลักษณ์ประจำจังหวัดแล้ว ยัง
ถือได้ว่าเป็นเพียงจังหวัดเดียวของ
เมืองไทยที่มีการจัด “พิธีอัญเชิญ
เทียนพรรษาพระราชทานและ
ผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานทาง
ชลมารค”โดยในปี2555ได้มีการ
จัดขึ้น ณ ท่าน้ำวัดหลวง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.สมบัติ
คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นผู้แทนจังหวัดอุบลราชธานีรับ
พระราชทานและอัญเชิญลงสู่
ขบวนเรือจำนวน 50 ลำ ซึ่งมี
ฝีมือพายแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีแดง
ขาว และน้ำเงินเพื่อแสดงถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ ภายในเรือแต่ละลำจะมี
พายบายศรีและต้นเทียนเพื่อนำไป
ถวายวัด โดยเรือบางลำยังมีการ

แสดงขับกล่อมเพลงเห่เรือทำนอง
ดังกึกก้องตลอดสองฟากฝั่งลำน้ำ
มูลไปจนถึงท่าน้ำวัดสุปัฏนาราม-
วรวิหาร รวมระยะทางประมาณ
3กิโลเมตร

จากนั้นจึงมีการอัญเชิญเทียน
พรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำ
ฝนพระราชทานไปประดิษฐานและ

จัดพิธีสมโภช พร้อมทั้ งเฉลิม
ฉลองด้วยการบรรเลงเพลงจาก
วงมหาดุริยางค์ซึ่งใช้ผู้แสดงมาก
ถึง2พันคนณมณฑลพิธีทุ่งศรี
เมือง ก่อนที่จะอัญเชิญเข้าสู่
ขบวนงานประเพณีแห่ เทียน
พรรษาจั งหวั ดอุ บลราชธานี
ปี2555ต่อไป✪



จาก 100 สาวงามสู่หนึ่งเดียว 
“นางงามเทียนพรรษา อุบลฯ 2555” 

พร้อมของที่ระลึก
“น้องฝ้าย” ยังคว้า “รางวัลขวัญใจ

ประชาชน” เพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่ง พร้อม
รางวัลเงินสด 10,000 บาท ถ้วยรางวัล
เกียรติยศและสายสะพายพร้อมของที่ระลึก

“รางวัลนางงามผิวสวยหน้าใส by
NITIPON”ได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข19
สาวน้อยวัย 19 ปี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี“น้องตุ้ม-ศศิวิมลศิลาสุวรรณ-

วิทย์” ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท
พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศและสายสะพาย
พร้อมของที่ระลึก

“รางวัลมิสคลาร่า พลัส” ได้แก่ ผู้เข้า
ประกวดหมายเลข 14 นักศึกษาวัย 20 ปี
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนันทา
“ชรัชดา พิทักษ์บุตร” ได้รับรางวัลเงินสด
10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
และสายสะพายพร้อมของที่ระลึก✪  

น้องเม็ดทราย

น้องกุ๊กกิ๊ก น้องสายเอี๊ยม

น้องวัน สุดาภรณ์

ชรัชดาน้องตุ้มน้องฝ้ายน้องอ้อย
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นางรจนากัลปáตินันท์นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดเผยถึงการ
แก้ ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานีว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
เทศบาลนครอุบลราชธานีได้มีการดำเนิน-
การด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งการทำ
ความสะอาดถนนและท่อระบายน้ำ โดย
ล่าสุดได้นำเจ้าหน้าที่และพนักงานตลอดจน
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)และ
ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
มาร่วมช่วยกันทำความสะอาดบริ เวณ
ถ.สรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่สี่แยกโรงเรียน
เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาถึงสี่แยกโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งถือเป็นเส้นทาง
สายสำคัญทางเศรษฐกิจและยังเป็นที่ตั้ง
โรงเรียนรวม2แห่ง

“การทำความสะอาดครั้งนี้ เทศบาล
นครอุบลฯ ได้นำรถน้ำฉีดล้างทำความ
สะอาดถนนและใช้รถดูดโคลนดูดสิ่งปฏิกูล
ตามท่อระบายน้ำเพื่อแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม
ขังในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการทำลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย โดยมีเจ้าหน้าที่

ตามที่ คณะรั∞มนตรี จัดให้มีการประชุม
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2555 
ณ จังหวัดสุรินทรå โดยมีนางสาวยิ่งลักษณå  
ชินวัตร นายกรั∞มนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 
30 ก.ค. ที่ผ่านมานั้น 

รายงานข่าวจากจังหวัดสุรินทร์ แจ้งว่า
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โ¶ษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ เอี่ยม-
สะอาด นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ และนาย
ชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโ¶ษกประจำสำนัก
นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการประ-
ชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญได้ว่า ตามที่
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงบประ-
มาณเสนอ เสนอแผนงานโครงการในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
ได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์และ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2
ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ
ยโสธร รวมทั้งสิ้น 402 โครงการ วงเงินรวม
123,662.44 ล้านบาทใน 8 จังหวัดนั้น คณะ
รัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบอนุมัติงบประมาณ
ในโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที 58
โครงการวงเงินรวม1,020.38ล้านบาท

ส่วนที่เหลืออีก 344 โครงการ วงเงินรวม
122,638.06 ล้านบาทนั้น ให้หน่วยงานที่รับ
ผิดชอบไปพิจารณาศึกษาความเหมาะสมและ
จัดทำรายละเอียดแผนงาน รวมทั้งดำเนินการ
ตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมาย เพื่อให้สำนัก
งบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

อนุมัติงบ 105.08 ล้านบาท  
ให้อุบลฯ เร่งงาน 6 โครงการ  
สำหรับงบประมาณที่กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับอนุมัติ แบ่ง
เป็นแผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1
สามารถดำเนินการโครงการได้ทันที9โครงการ
คิดเป็นวงเงิน 106 ล้านบาท ส่วนแผนงาน
โครงการแต่ละจังหวัดนั้นแยกเป็น จ.นครราช-
สีมา สามารถดำเนินการได้ทันที 8 โครงการ
วงเงิน100ล้านบาทจ.ชัยภูมิสามารถดำเนิน
โครงการได้ทันที 2 โครงการวงเงิน 101.31

ล้านบาท จ.บุรีรัมย์สามารถดำเนินการได้ทันที
8 โครงการ วงเงิน 102.74 ล้านบาท และ
จ.สุรินทร์สามารถทำได้ทันที10โครงการวงเงิน
104ล้านบาท

ขณะที่แผนงานโครงการกลุ่มจังหวัดตอนล่าง
2 สามารถดำเนินโครงการได้ทันที 6 โครงการ
คิดเป็นวงเงิน 100 ล้านบาท ส่วนแผนงาน
โครงการแต่ละจังหวัดนั้น ประกอบด้วย จ.อุบล-
ราชธานีจำนวน6โครงการวงเงิน105.08ล้าน
บาท จ.อำนาจเจริญ 4 โครงการ 100 ล้านบาท
จ.ศรีสะเกษ3โครงการวงเงิน101.25ล้านบาท
และ จ.ยโสธร จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 100
ล้านบาท

สำหรับแผนงานโครงการของจ.อุบลราชธานี
ที่ได้รับความเห็นชอบในครั้งนี้ประกอบด้วย

1.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อม
ระบบส่งน้ำ ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
วงเงิน21.50ล้านบาทโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คือโครงการชลประทานอุบลราชธานี สำนัก
ชลประทานที่7กรมชลประทาน 

2.โครงการอาคารบังคับน้ำห้วยชลึง(ท่าแตง)
ต.นาคำ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี วงเงิน
17.05 ล้านบาท โครงการชลประทานอุบลราช-
ธานีสำนักชลประทานที่7กรมชลประทาน 

3.โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ
ส่งน้ำบ้านปากกะหลาง ต.สองคอน อ.โพธิÏ ไทร
จ.อุบลราชธานีวงเงิน15.00ล้านบาทโครงการ
ชลประทานอุบลราชธานีกรมชลประทาน 

4.โครงการแก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคาร
ประกอบ (ระยะ 1) ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์
จ.อุบลราชธานีวงเงิน15.00ล้านบาทโครงการ
ชลประทานอุบลราชธานีกรมชลประทาน 

5.โครงการบริหารจัดการน้ำท่วมขังบริเวณ
โรงพยาบาลม่วงสามสิบและโรงเรียนอัมพวัน
วิทยาอ.ม่วงสามสิบจ.อุบลราชธานีวงเงิน27.53
ล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

6.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 9.00
ล้านบาท สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
อุบลราชธานีกรมทางหลวงชนบท

ครม.เห็นชอบ 2 โครงการเร่งด่วน 
รับหลักการขยาย ร.พ.สรรพสิทธิฯ 
รายงานข่าว แจ้งด้วยว่า ในส่วนของจังหวัด

อุบลราชธานียังได้รับความเห็นชอบจากครม.ใน
โครงการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร
“ทางหลวงหมายเลข 2178” ตอน. อ.วารินชำ-
ราบ-หนองงูเหลือม (กลุ่มจังหวัด) โดยให้สนับ-
สนุนงบประมาณดำเนินการในปี 2555 วงเงิน
20.00 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน โดยให้สนับสนุนงบประมาณ
ดำเนินการในปี 2555 วงเงิน 9.00 ล้านบาท
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดทำ
รายละเอียดโครงการและรับข้อสั่ งการของ
รัฐมนตรีไปดำเนินการ

ในส่วนของโครงการที่มีความพร้อมและมี
ความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งสามารถดำเนินการได้
ทันทีนั้น ครม. ได้เห็นชอบในหลักการโครงการ
ก่อสร้าง “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดอุบล-
ราชธานี”โดยมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผนการดำเนิน
โครงการให้มีการบูรณาการร่วมกัน โดยให้เสนอ
ขอใช้งบประมาณปรกติของแต่ละหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และควรย้ายสถานที่ตั้งโครงการไปยัง
บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร โดยให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการจัดทำรายละเอียดคำขอรับ
การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2555 จัดส่งให้
สำนักงบประมาณโดยเร่งด่วน

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบตาม
ความเห็นและข้อสั่งการเพิ่มเติมที่นอกเหนือจาก
โครงการในพื้นที่ดูงานของ นายแพทย์สุรวิทย์
คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
สาธารณสุข คือ โครงการที่จังหวัดอุบลราชธานี
เสนอ “ขยายเขตพื้นที่และเพิ่มศักยภาพโรง-
พยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” เพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 2558 วงเงิน 3,155.46
ล้านบาท

พิจารณารถรางคู่ “โคราช-อุบลฯ” 
พร้อมยกระดับ “สนามบินอุบลฯ” 
รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมอีกว่าคณะรัฐมนตรี

ได้มีการพิจารณารายละเอียดข้อเสนอของ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
ในส่วนของการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส์ ในโครงการก่อสร้าง “เส้นทาง
รถไฟรางคู่จังหวัดนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-
ศรีสะเกษ-อุบลราชธานี” ให้แล้วเสร็จในปี 2562
เพื่อลดความหนาแน่น ประหยัดเวลา และลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชากรที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ครม. มีมติในที่ประชุมให้พิจารณาความเป็น
ไปได้ในการเร่งรัดแผนการพัฒนารถไฟรางคู่ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) โดยคำนึงถึง

ข้อจำกัดด้านขีดความสามารถในการลงทุนของ
ภาครัฐและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการควบคู่
ไปด้วย

ส่วนโครงการ “ยกระดับสนามบินอุบลราช-
ธานี” เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการบินใน
อินโดจีนและผลักดันให้มีเที่ยวบินและสายการบิน
ต่างประเทศในอินโดจีนมาลงที่สนามบินอุบล-
ราชธานีและบินไปยังเมืองสำคัญ ๆ ของกลุ่ม
ประเทศอินโดจีนโดยตรง (ไม่ต้องผ่านสนามบิน
สุวรรณภูมิ)เพื่อส่งเสริมด้านการค้าการลงทุนและ
การท่องเที่ยว และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี2558นั้นครม.มีมติให้ศึกษาความ
เป็นไปได้ ในการพัฒนาท่าอากาศยานอุบลราช-
ธานีในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็น
ศูนย์กลางการบินในอินโดจีนโดยคำนึงถึงปริมาณ
ความต้องการเดินทาง ความได้เปรียบในเชิงพื้นที่
รวมทั้งโอกาสและข้อจำกัดในการรองรับการเดิน
ทางของผู้ โดยสารที่เดินทางจากประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อมาใช้บริการที่ท่าอากาศยานดังกล่าว

มอบหมาย 4 กระทรวงใหญ่ 
พั≤นาท่องเที่ยว-ค้าชายแดน 
รายงานข่าวยังแจ้งถึงข้อเสนอของ สภา

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)
ในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่ง

สทท.ขอให้ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
อีสานใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพิจารณาเร่ง
ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบ
การได้จัดทำขึ้น รวมถึงขอให้แก้ ไขปัญหาและ
อุปสรรคหลักของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อม
โยงดังกล่าวคือการปรับปรุงเส้นทางสายโชคชัย-
เดชอุดม-แยกไปด่านช่องสะงำ ซึ่งต้องผ่าน
หมู่บ้านระยะทาง36กิโลเมตรให้สะดวกขึ้นนั้น
ครม. ได้มอบหมายกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอ
ของภาคเอกชนเรื่องการส่งเสริมเส้นทางท่อง-
เที่ยวเชื่อมโยงอีสานใต้กับประเทศเพื่อนบ้านไป
ผนวกไว้ในแผนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมและ
โลจิสติกส์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 โดยพิจารณาใช้ประโยชน์
จากความตกลงที่ ไทยได้จัดทำร่วมกับประเทศ
สปป.ลาว กัมพูชาและเวียดนาม เพื่ออำนวย
ความสะดวกด้านการขนส่ง คมนาคม และการ
ท่องเที่ยวระหว่างกัน

ในที่ประชุมดังกล่าว สทท. ยังเสนอให้มีการ
เร่งรัดการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านใน
2ประเด็นหลักคือการอำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการไทยที่จะนำรถโดยสารปรับอากาศ
เข้าไปยังประเทศกัมพูชาและเวียดนามตามเส้น
ทางท่องเที่ยวและขอให้ผ่อนปรนค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายในการนำนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

รวมถึงการให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำ
นักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ โดยตรง เนื่องจาก
ปัจจุบันผู้ประกอบการของประเทศ สปป.ลาว
และกัมพูชาสามารถนำนักท่องเที่ยวเข้าไทยได้
โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงไม่ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการนำเที่ยวได้ด้วย

ครม. จึงมอบหมาย กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ร่วมกับ สทท. รับเรื่องดังกล่าวไป
พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายของ
นักท่องเที่ยวจากประเทศไทยเดินทางไปประเทศ
เพื่อนบ้าน และการบังคับใช้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการนำเที่ยวในประเทศสำหรับบริษัทนำเที่ยว
จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้นำเสนอผลการ
ดำเนินการต่อ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พิจารณา
ตามขั้นตอนต่อไป

รายงานข่าวยังแจ้งถึงความคืบหน้าใน
ประเด็นการส่งเสริมการค้าชายแดน โดยการ
ยกระดับ “จุดผ่อนปรนช่องตาอู” บ้านหนอง-
แสง อ.บุณ±ริก จ.อุบลราชธานี-บ้านเหียง 
เมืองสุขุมา แขวงจำปาสัก ประเทศ สปป.ลาว 
ด้วยว่า คณะรั∞มนตรี. รับทราบตามที่ กกร. 
เสนอ และมอบหมาย กระทรวงการต่างประ-
เทศ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ติดตาม
รายงานความก้าวหน้าการยกระดับจุดผ่านแดน
ให้คณะรั∞มนตรีรับทราบต่อไป  ✪  

อสม. เดินแจกจ่ายทรายอะเบทให้แก่ชาว
ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีด้วย”
นางรจนากล่าวเสริม

นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราช-
ธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินกิจกรรมดัง
กล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เทศบาลนครอุบล-
ราชธานีได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติÏพระบรมราชินาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม
2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนม-
พรรษา5รอบในวันที่28กรกฎาคม2555

นางรจนา กล่าวอีกว่า เทศบาลนคร
อุบลราชธานียังได้จัด“โครงการรักษ์น้ำรักษ์
คลอง รักษ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนม-
พรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555และ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราช-
กุมาร เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28
กรกฎาคม 2555 เทศบาลนครอุบลราชธานี
ประจำปี 2555” โดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือ

การปล่อยน้ำเสียออกจากคูน้ำรอบสวน
สาธารณะทุ่งศรีเมือง พร้อมทั้งนำปลา
และสัตว์น้ำไปปล่อยยังแหล่งน้ำที่เป็นเขต
อภัยทาน ตลอดจนร่วมกันทำความสะอาด
และปล่อยน้ำสะอาดลงสู่คูน้ำรอบสวน
สาธารณะทุ่งศรีเมืองเพื่อเป็นการฟóôนฟู
แหล่งน้ำคูคลอง พร้อมทั้งฟóôนคืนชีวิตวงจร
วัฏจักรชีวิตของปลาและสัตว์น้ำ จากนั้น
เทศบาลนครอุบลราชธานีจะทำการลงปูน
ขาวปล่อยน้ำสะอาดลงสู่คูคลอง พร้อมนำ
บัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี
มาปลูกรอบคลองทุ่งศรีเมืองต่อไป

“วั ตถุ ประสงค์ สำคัญของการจั ด
กิจกรรมดังกล่าวคือการสนองพระราช
เสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติÏ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากร
ธรรมชาติและประสงค์ ให้พสกนิกรได้
ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ น้ำ และ
ดินส่งเสริมการพัฒนาและฟóôนฟูแหล่งน้ำให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ ได้ด้วยความสมดุล
กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน” นายกเทศมนตรี
เทศบาลนครอุบลราชธานีกล่าวในที่สุด✪

à·ÈºÒÅ¹¤ÃÍØºÅÏ ̈ Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁà·Ô´¾ÃÐà¡ÕÂÃµ Ô 
“ÃÑ¡É�¹éÓ ÃÑ¡É�¤ÅÍ§ ÃÑ¡É�»ÅÒÏ” ÃÍº·Ø‹§ÈÃÕàÁ×Í§ 

14,426.33ล้านบาท
จ.อำนาจเจริญ จำนวน 22 โครงการ วงเงิน

2,873.03ล้านบาท
จ.ศรีสะเกษจำนวน7โครงการวงเงิน7,305.87

ล้านบาท
จ.ยโสธร จำนวน 6 โครงการ วงเงิน 2,725

ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวแยกออกเป็น 5 สาขา

ประเภทได้แก่
1.แผนงาน/โครงการด้านทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมและเกษตร จำนวน 241 โครงการ
วงเงินรวม 17,739 ล้านบาท เป็นโครงการด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 230 โครงการ
วงเงิน16,379.38ล้านบาทด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน
5โครงการวงเงิน502.63ล้านบาทและด้านเกษตร
จำนวน6โครงการวงเงิน857.49ล้านบาท

2.แผนงาน/โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และโลจิสติกส์ จำนวน 100 โครงการ วงเงินรวม
89,434.46 ล้านบาท เป็นโครงการด้านการพัฒนา
โครงข่ายถนนภายในจังหวัดจำนวน 89 โครงการ
วงเงิน 48,062.75 ล้านบาท ด้านการพัฒนาระบบ
ขนส่งทางอากาศ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน 49.96
ล้านบาท ด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางราง จำนวน
1โครงการวงเงิน40,050ล้านบาทด้านการพัฒนา

ระบบขนส่งทางน้ำ จำนวน 1 โครงการ วงเงิน
24.70 ล้านบาท ด้านการพัฒนาสาธารณูปการ
จำนวน 7 โครงการ วงเงิน 1,197.06 ล้านบาท
และด้านสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ วงเงิน
50ล้านบาท

3.แผนงาน/โครงการด้านเศรษฐกิจ จำนวน
11 โครงการ วงเงินรวม 3,817.24 ล้านบาท เป็น
โครงการด้านการค้าการลงทุน จำนวน 4 โครงการ
วงเงิน 2,167.99 ล้านบาท และด้านการท่องเที่ยว
จำนวน7โครงการวงเงิน1,649.25ล้านบาท

4.แผนงาน/โครงการด้านสังคม จำนวน
47โครงการวงเงินรวม12,644.25ล้านบาทเป็น
โครงการด้านสาธารณสุข 16 โครงการ วงเงิน
6,449.21 ล้านบาท ด้านการศึกษา จำนวน 20
โครงการวงเงิน5,534.82ล้านบาทและด้านบริการ
สังคมจำนวน11โครงการวงเงิน660.21ล้านบาท

5.แผนงาน/โครงการด้านความมั่นคง จำนวน
3โครงการวงเงินรวม26.99ล้านบาท

ทั้ งนี้ จากแผนงานโครงการทั้ งหมดเมื่อ 
เทียบเป็นสัดส่วนแล้วจังหวัดที่ของบประมาณมาก 
ที่สุดได้แก่ จ.นครราชสีมา 55.7% รองลงมาคือ 
จ.อุบลราชธานี 11.7% และจ.สุรินทรå 8.5%  
ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่ของบประมาณน้อยที่สุด  
ได้แก่  จ.บุรีรัมยå 1.8%  

แผนงาน/โครงการพั≤นาภูมิภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือตอนล่างที่ สำนักงานคณะกรรมการ
พั≤นาการเศรษ∞กิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอในการประชุมคณะรั∞มนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2555 ณ จังหวัดสุรินทรå 
จำแนกประเภทได้ดังนี้ 

1.แผนงาน/โครงการกลุ่มจังหวัด จำนวน 31
โครงการ วงเงินรวม 8,199.09 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยแผนงานและโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวัน-
ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 25 โครงการ
วงเงิน8,099.09ล้านบาทและตอนล่าง2จำนวน
6โครงการวงเงิน100ล้านบาท

2.แผนงาน/โครงการจังหวัด จำนวน 371
โครงการ วงเงินรวม 115,463 ล้านบาท ประกอบ
ด้วยโครงการในพื้นที่8จังหวัดได้แก่

จ.นครราชสีมา จำนวน 53 โครงการ วงเงิน
68,893.04ล้านบาท

จ.ชัยภูมิจำนวน11โครงการวงเงิน6,565.07
ล้านบาท

จ.บุรีรัมย์จำนวน21โครงการวงเงิน2,179.62
ล้านบาท

จ.สุรินทร์ จำนวน 234 โครงการ วงเงิน
10,495.38ล้านบาท

จ.อุบลราชธานี จำนวน 17 โครงการ วงเงิน
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เขาไม่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ การที่มีป่าชายเลนก็ทำให้เขา
เลี้ยงตัวได้และรอดชีวิต เป็นปลาใหญ่ขึ้นมา เป็นกุ้งใหญ่   
ปูใหญ่ เจริญเติบโตแล้วก็เป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป แต่
ถ้าไม่มีป่าชายเลนแล้วพันธุ์ปลาพันธุ์กุ้งพันธุ์ปูก็ค่อย ๆ   
สูญไป ก็เท่ากับเป็นสถานอนุบาล และนี่เป็นสิ่งที่พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสอนข้าพเจ้าไว้ก็เลยตั้งหน้าตั้งตา
สนับสนุนป่าชายเลน…” 

เป็นผลให้กรมป่าไม้ยกเลิกการต่อใบอนุญาตการใช้
พื้นที่ป่าชายเลนในบริเวณดังกล่าว หน่วยราชการชุมชน
และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้สานต่อแนวพระ
ราชดำริจัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี” โดยร่วมมือกันทำงานมากว่า 20 ปี จน
สามารถนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ระบบนิเวศน์ชายฝั่ง
ได้อย่างสำเร็จ

ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ในระบบนิเวศป่า
ชายเลนสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้
มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทาง 1 กม. ลัดเลาะไป
ตามป่าชายเลน ให้สัมผัสระบบนิเวศอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยัง
เป็นสถานที่อนุบาลสัตว์น้ำ เช่น ปู กุ้ง หอย ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารสำหรับการดำรงชีวิตที่พึ่งพากันและกันระหว่าง
มนุษย์-สัตว์-ป่าไม้อย่างสมดุล

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงาน
ประจวบคีรีขันธ์  โทร. 0 3251 6517 



7.เส้นทางด้วยเพราะรัก..จากฝีมือชาวบ้านสู่วิจิตร
ศิลป์ของชาติ

“พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-
ราชินีนาถ และพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันต-
สมาคมพระราชวังดุสิตจ.กรุงเทพมหานคร”

นับจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จ
พระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทรง
ตระหนักถึงความทุกข์ยากของประชาชนที่ ไม่มีอาชีพเป็น
หลักแหล่ง จึงทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมงานอาชีพ
หัตถกรรมแก่ราษฎรโดยต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ก่อตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า-
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ”เมื่อวันที่21กรกฎาคม2519

“พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-
ราชินีนาถ” ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง
ถูกจัดตั้งขึ้นภายใต้มูลนิธิศิลปาชีพฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับผ้าไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์เครื่อง
แต่งกายของคนไทยซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ

ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศกาลอันทรงคุณค่าที่หาดู
ได้ยากทั้งฉลองพระองค์ชุดสากลและฉลองพระองค์ชุดไทย
ราชนิยมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นักออกแบบชาวไทย
และต่างชาตินำผ้าไทยฝีมือชาวบ้านมาใช้ ในการตัดเย็บ
นอกจากนี้ยังบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์อัน
เป็นต้นกำเนิดของมูลนิธิศิลปาชีพที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ไม่ไกลกันนั้นณพระที่นั่งอนันตสมาคมยังมี “พิพิธ-
ภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต”
ที่รวบรวมงานศิลป์วิจิตรงดงามดั่งช่างชั้นสูงโดยฝีมือ
ชาวบ้านจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มาจัดแสดง อาทิ
บุษบกจตุรมุขพิมาน เรือพระที่นั่งจำลองศรีสุพรรณหงส์
สีวิกากาญจน์ ฉากจำหลักไม้ “ตำนานเพชรรัตน์” ห้องปีก
แมลงทับ ฉากปัก “หิมพานต์” พระที่นั่งพุดตานถมทอง
พระที่นั่งพุดตานคร่ำทองฉากเขียนสีพื้นทองเรื่อง “สุรินทร
สุรอัปสร” ฯลฯ จึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ
ความงดงามทางสถาปัตยกรรมและความวิจิตรบรรจง
ภายในองค์พระที่นั่งฯพร้อมกับชื่นชมงานศิลปหัตถกรรมอัน
วิจิตรงดงามโดยฝีมือคนไทยไปด้วยกัน

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงาน
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2250 5500 



8.เส้นทางด้วยเพราะรัก..รักป่ารักน้ำ
“โครงการป่ารักน้ำ บ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกล-

นคร”
ป่าไม้มากมายถูกทำลายโดยฝีมือมนุษย์ สาเหตุเกิด

จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ้าง เพราะความเห็นแก่ตัวบ้าง
เพราะความยากจนบ้างเมื่อป่าหมดสภาพไปนอกจากทำให้
เกิดภาวะฝนแล้งปลูกพืชพรรณธัญญาหารไม่ได้ผลสัตว์ป่า
เมืองไทยที่เคยมีชุกชุมก็พลอยลดจำนวนลง บางชนิดสูญ
พันธุ์ไปก็มีสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถจึงทรง
มีพระราชดำริว่าป่าไม้เป็นที่ดูดซึมกักเก็บน้ำไว้ในรากใต้ดิน
ทำให้เกิดน้ำซับเป็นลำธารขึ้น จึงทรงชักชวนให้ประชาชน
ร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วน
ร่วมทั้งการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่า โดยจัดตั้ง

ตลอดระยะเวลา62ปีนับจากพระราชพิธีราชาภิเษก
ในปี 2493 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามและเคียงข้างพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปทุกที่ทั่วแผ่นดินทั้งยังทรงงานอัน
เป็นคุณูปการแก่ประชาชนชาวไทยของพระองค์อย่าง
มากมาย

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้สัมผัสและ
พบเห็นประชาชนที่ประสบความยากลำบากอยู่เป็นจำนวน
มากจึงทรงจัดตั้งโครงการในพระราชดำริต่างๆขึ้นมาเพื่อ
ให้ความรู้และสร้างอาชีพแก่คนไทยและเป็นการอนุรักษ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้คงอยู่อย่าง
ยั่งยืน ตลอดจนเปิดเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชน
ทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ“การท่องเที่ยว”นับเป็นธุรกิจ
สาขาหนึ่งที่มีศักยภาพในการช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว
ด้วยการช่วยกระจายรายได้ ไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพอันจะนำ
มาซึ่งความสำเร็จในการกระจายรายได้และการกระจาย
โอกาสในการพัฒนาท้องถิ่นได้ต่อไป การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย(ททท.)จึงมีแนวความคิดในการจัดทำโครงการ
“ด้วยเพราะรักจากพระราชินี” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสปี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาอันจะเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินทางตามรอยพระราชดำริ
เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้สัมผัสกับพระราชปณิธานและ
แนวความคิดของพระองค์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับเมืองไทย
ณโครงการในพระราชดำริทั่วประเทศ

ททท. จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยออกเดินทาง
ท่องเที่ยวไปสัมผัส “ความรักจากพระราชินี” กับ 10 เส้น
ทางท่องเที่ยวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจาก
ทั่วประเทศ ซึ่งนอกจากจะได้ ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ
“ชม ชิม ช้อป” กันแล้ว ยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมาย
รอให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้เดินทางไปสัมผัส

1.เส้นทางด้วยเพราะรัก..รักษ์พันธุ์เต่าทะเล
“ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ

จ.ชลบุรี”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีน้ำ

พระราชหฤทัยห่วงใยเต่าทะเลอันเป็นทรัพยากร ธรรมชาติ
ทางทะเลที่สำคัญของไทยที่นับวันมีแต่จะลดจำนวนลงจน
ใกล้จะสูญพันธุ์พระองค์ทรงมีพระราชดำริจัดตั้ง“โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” ขึ้นสำหรับเป็นแหล่งอนุรักษ์และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์เต่าทะเลเพื่อขยายพันธุ์และ
ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงทำให้ทุกคนเกิดความรู้สึก
รักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทย โดยในปัจจุบัน
สามารถเพาะฟักและอนุบาลเต่ากลับคืนสู่ท้องทะเลได้
ปีละกว่า10,000ตัวโดยลูกเต่าเหล่านั้นที่ถูกปล่อยกลับคืน
สู่ท้องทะเลนั้นก็ได้กลับขึ้นมาวางไข่อย่างต่อเนื่อง สะท้อน
ถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยได้เป็นอย่างดี

“ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล” อยู่ในการดูแลของกอง
ทัพเรือที่อ.สัตหีบจ.ชลบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่ง
หนึ่งของ จ.ชลบุรี ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้าชมและ
สัมผัสกับวงจรชีวิตของเต่าทะเลโดยมีการจัดแสดงนิทรรศ-
การเกี่ยวกับเต่าทะเล พร้อมวิทยากรบรรยายให้ความรู้และ
สามารถสัมผัสความน่ารักของเต่าทะเลอย่างใกล้ชิดได้ที่
อะควาเรียมและบ่ออนุบาลลูกเต่าทะเล

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานพัทยา 
โทร. 0 3842 3990, 0 3842 7667, 0 3842 5750  










2.เส้นทางด้วยเพราะรัก..คืนรอยยิ้มหลังน้ำลด
“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริและศูนย์

ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จจ.อ่างทอง”
เมื่อราษฎรจังหวัดอ่างทองเดือดร้อนทุกข์ยากจาก

ปัญหาอุทกภัยในปี 2549 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม-
ราชินีนาถ ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบและไร้ที่อยู่
อาศัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จังหวัดอ่างทองสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์สำหรับเป็นที่พักและทำ“โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชดำริ” เพื่อช่วยให้ราษฎรที่ประสบ
อุทกภัยมีงานทำและยังเป็นแหล่งผลิตอาหารและธนาคาร
อาหารชุมชนที่ปลอดภัยราคาถูกและขยายผลไปสู่การค้า

ฟาร์มตัวอย่างจึงถูกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้าน
การเกษตรให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ เช่น แปลงปลูก
ปุ๋ยพืชสด ผักปลอดสารพิษ แปลงไม้ผล โรงเรือนเพาะเห็ด
แปลงสวนป่า แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหม แปลงปลูกข้าว
รวมไปถึงโรงงานเซรามิกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ โดดเด่นของ
ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง

นอกจากนี้ ยังมี “ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบางเสด็จ”
ที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าพื้นที่
แห่งนี้มีดินเหนียวธรรมชาติสามารถปั้นตุ๊กตาได้ เพื่อช่วย
สร้างรายได้นอกเวลาทำนา หรือช่วงน้ำท่วม ตุ๊กตาชาววัง
เป็นศิลปะจากดินเหนียวที่สวยงาม สะท้อนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณีไทย เช่น การละเล่นของ
เด็กไทย วงมโหรีปี่พาทย์ ตลอดจนผลไม้ ไทยหลายหลาก

ชนิด ซึ่งไม่เพียงสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้าน แต่ยังเป็นงาน
ศิลปหัตถกรรมที่ส่งออกขายไปทั่วโลกอีกด้วย

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี 
โทร. 0 3553 6030

3.เส้นทางด้วยเพราะรัก..สร้างบ้านเล็กในป่าใหญ่
“สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถอ.สวนผึ้งจ.ราชบุรี”
 “โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ถูกจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนม-
พรรษาครบ5รอบในปี2535เพื่อสนองพระราชปณิธานว่า

“...ขอให้สร้างป่า โดยมีคนอาศัยอยู่ด้วยโดยไม่ทำลาย
ป่า คือ ต้องช่วยเขาเหล่านั้นจริง ๆ  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีพอ
สมควร เช่น มีที่ดิน ทำกิน มีน้ำ ให้การศึกษา ส่งเสริมงาน
ศิลปาชีพต่าง ๆ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเขาอยู่ได้แล้วเขา
จะได้ช่วยดูแลป่า...”  

ปัจจุบันที่นี่ยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่สวยงาม เป็นศูนย์รวมพันธุ์ ไม้นานาชนิดอันมีค่าทาง
เศรษฐกิจและเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติที่ดีเยี่ยม มี
“แก่งส้มแมว” ซึ่งมีลักษณะเป็นโขดหินใหญ่น้อยสลับซับ
ซ้อนอยู่กลางแม่น้ำภาชีซึ่งมีน้ำใสไหลเย็นผ่านโขดหิน และ
ฝูงนกกว่า100ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้แปลกตาที่หาชมได้ยาก
มีชื่อเรียกว่า “ส้มแม้ว” ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งช่วงเดือน
มีนาคม

นอกจากนี้ยังมีศูนย์ฝึกศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่ง
เป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงได้มีอาชีพเสริมหลังการเก็บ
เกี่ยวพืชไร่ เช่น การทำผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้า ปักผ้า จักสานไม้ ไผ่ และการสอน
วาดภาพ

ในบริเวณใกล้ๆนั้นยังมี“ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระ
ราชดำริบ้านบ่อหวี” เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมฟาร์ม
ทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงเศรษฐกิจที่หารับประทานได้
ไม่ง่ายเช่นเป็ดพันธุ์“อี้เหลียง”และหมูพันธ์“จินหัว”ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถชิมลิ้มความอร่อยของอาหารปลอดสาร
พิษกันได้ที่ร้าน “ล้านหอมเทียน” ซึ่งรับวัตถุดิบจากฟาร์ม
แห่งนี้ ไปปรุงจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว และก่อนกลับบ้าน
อย่าลืมแวะถ่ายรูปเช็คอินที่ต้นไทรขนาดยักษ์รูปทรงแปลก
ประหลาดซึ่งถือได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานเพชรบุรี 
โทร. 0 3247 1005-6  

4.เส้นทางด้วยเพราะรัก..รักรวมไทย
“โครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยปางอุ๋งจ.แม่ฮ่องสอน”
ในสมัยก่อนนั้นพื้นที่บริเวณปางอุ๋งจ.แม่ฮ่องสอนเป็น

ป่าเสื่อมโทรม เป็นพื้นที่อันตรายอยู่ติดแนวชายแดน มีการ
ขนส่งยาเสพติด เป็นสถานที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขาและถูก
บุกรุกตัดไม้ทำลายป่าอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมี
พระราชดำริให้รวบรวมราษฎรกลุ่มต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่
และพัฒนาความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ ปลูกป่า สร้างอ่าง
เก็บน้ำขึ้น โดยจัดตั้งโครงการจัดหมู่บ้านรวมไทยขึ้นในปี
2522 เพื่อสร้างความมั่นคงแนวชายแดน พัฒนาความเป็น
อยู่ของราษฎรและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป

จากวันนั้นจวบจนวันนี้ หมู่บ้านรวมไทยยังคงเน้น
ความเป็น “วิถีชาวเขา” แบบดั้งเดิมบนวิถีพอเพียง มีที่พัก
แบบ “โฮมสเตย์” ราคาไม่แพง พร้อมแอร์คอนดิชั่นแบบ
ธรรมชาติ เพราะที่นี่มีอากาศหนาวเย็นให้สัมผัสตลอดทั้งปี

หรือหากใครที่ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดก็
สามารถกางเต็นท์บริเวณสวนสนริมทะเลสาบซึ่งถือว่าเป็น
สวรรค์สำหรับผู้ที่รักความงดงาม เพราะทั้งแนวต้นสนริม
ทะเลสาบสุดลูกหูลูกตาและทะเลหมอกยามเช้า ทำให้ที่นี่ได้
รับการขนานนามว่าเป็น“สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย”

นอกจากนี้ยังถูกแต่งแต้มสีสันจากพรรณพืชดอกไม้
เมืองหนาวอย่างกุหลาบ ไฮเดรนเยีย และ พวงแสดใน
บริเวณโดยรอบ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือ การ
นั่งแพชมทัศนียภาพและบรรยากาศของสายหมอกในยาม
เช้าที่ปางอุ๋งโดยรอบ และถ้าโชคดีก็อาจจะได้เห็นคู่รัก
ประจำอ่างเก็บน้ำนั่นก็คือคู่หงส์ดำและคู่หงส์ขาว ซึ่งเป็น
หงส์ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถอีกด้วย

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ติดต่อ ททท. สำนักงาน
แม่ฮ่องสอน  โทร. 0 5361 2982-3 

5.เส้นทางด้วยเพราะรัก..สวนสวยดอกไม้สวย
“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อ.แม่ริม

จ.เชียงใหม่”
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสน

พระทัยในการส่งเสริมดอกไม้พันธุ์ ไม้บางชนิดให้มีคุณค่า
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ “ดอกกล้วยไม้” พระองค์ทรงมี
พระราชดำริว่า

“...กล้วยไม้ไทยมีความงามและมีกลิ่นหอมมากซึ่งนับ
วันจะหาดูได้ยากและใกล้สูญพันธุ์ไปทุกขณะ ขอให้ช่วยกัน
หาทางรวบรวมและอนุรักษ์ไว้ พร้อมกับการขยายพันธุ์ให้
มีปริมาณมากพอที่จะคืนสู่ป่าธรรมชาติได้..”  

หลายหน่วยงานจึงได้ร่วมกันสนองพระราชดำริ เริ่ม
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ไทยหลายโครงการหนึ่งในนั้น
คือ โครงการขยายพันธุ์กล้วยไม้ ไทยหายากเพื่อการอนุรักษ์
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์จังหวัดเชียงใหม่

“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”(Queen
Sirikit Botanic Garden) บนพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่กว่า
6,500ไร่ถูกจัดสรรเป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้
เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆให้สอดคล้องกับธรรมชาติ
มากที่สุด

จุดเด่นของสวนพฤษศาสตร์แห่งนี้คือ แปลงรวมพันธุ์
ไม้ดอกขาว อาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่บนยอดเขาที่
รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้กว่า 350 ชนิดซึ่งเป็นกล้วยไม้ป่าที่มี
สีสันสวยงาม มีกลิ่นหอม ส่วนใหญ่จะทยอยออกดอกตลอด
ปี ซึ่งบางพันธุ์หาดูได้ยากและบางชนิดใกล้สูญพันธุ์ ทำให้
สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษา
ธรรมชาติซึ่ งสามารถขับรถเที่ยวชมรอบๆ ได้อย่าง
เพลิดเพลินหรือใครมากับคู่รักก็โรแมนติกไม่แพ้กัน

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานเชียงใหม่ 
โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5330 2500 

6.เส้นทางด้วยเพราะรัก..พลิกฟื้นคืนชีวิตป่าชายเลน
“ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถ

ราชินี (ศูนย์สิรินาถราชินีฯ) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ-
คีรีขันธ์”

ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ของปากน้ำปราณตกอยู่ใน
สภาพเสื่อมโทรมอย่างหนักจากการทำนากุ้ง จนในปี 2539
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำ
เนินมาที่วนอุทยานปราณบุรี และทรงมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ป่าชายเลนบริเวณปากน้ำปราณบุรี พระองค์
ทรงมีพระราชดำรัสว่า

“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอนข้าพเจ้าเสมอ
ว่า ป่าชายเลนให้ช่วยกันระวังรักษา เพราะว่าป่าชายเลนนี่
เหมือนสถานอนุบาลของสัตว์น้ำเล็ก ๆ ตอนที่เขายังเล็ก ๆ 

โครงการป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ บ้านถ้ำติ้ว อำเภอส่องดาว
จังหวัดสกลนคร

การเที่ยวโครงการป่ารักน้ำสามารถเริ่มต้นได้ที่อุทยาน
แห่งชาติภูผาเหล็กในอ.ส่องดาวห่างจากตัวเมืองสกลนคร
ประมาณ80กม.นอกจากป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้
นานาประเภทตามแบบฉบับป่าเบญจพรรณแล้ว ยังมีแก่ง
น้ำตกเก้าชั้น น้ำตกแก่งกุลา ถ้ำแกลบ ภูผาทอง หากใคร
ชอบประวัติศาสตร์ แนะนำให้ ไปที่ผาผักหวาน ซึ่งมีซาก
ฟอสซิล-ซากดึกดำบรรพ์และกระดูกไดโนเสาร์

นอกจากนี้ ยังมี “ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนา-
ขาม” ซึ่งเป็นศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือที่มี โรงผลิตเซรามิคที่สามารถนำดินลายอันเป็น
เอกลักษณ์ของภาคอีสานมาผลิตเป็นเครื่องเซรามิกสวย ๆ
ออกจำหน่ายตลอดทั้งปี

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงานนครพนม 
โทร. 0 4251 3490-1 

9.เส้นทางด้วยเพราะรัก.. พลิกพื้นที่เสี่ยงภัยสู่ชุมชน
หัวใจพอเพียง

“โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์ม
ตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระ-
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ
อ.เมืองจ.นราธิวาส”

เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ
พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาส เมื่อ
ปลายปี 2547 และได้ทรงทราบถึงความเดือนร้อน ความ
ทุกข์ยากของราษฎร ที่ ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่
สงบใน 3 จังหวัดชายแดน ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
“ขาดผู้นำครอบครัว” จึงได้พระราชทานพระราชดำริ และ
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อจัดซื้อที่ดินใน
การจัดตั้ง “โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์ม
ตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ”ที่บ้าน
รอตันบาตูจ.นราธิวาส

จาก “บ้านแม่ม่าย” กลายเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอ
เพียง” โดยพื้นที่บริเวณรอบบ้านได้ยกร่องสวน เพื่อให้
ผู้อาศัยทำการเพาะปลูกพืชผักพืชไร่ไม้ผลเลี้ยงปลาเลี้ยง
สัตว์ปีกไว้เป็นอาหารและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมพร้อมทั้ง
จัดตั้ง “ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านรอตันบาตู” ที่ทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีอาชีพ
สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียง
นอกจากนี้ยังมีฟาร์มตัวอย่างที่มุ่งให้เป็นแหล่งผลิตอาหาร
อย่างแท้จริงในอนาคต

ในทางยุทธศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ดังกล่าวในอดีต
เป็น “ พื้นที่สีเหลือง-แดง” แต่วันนี้ ได้พลิกฟื้นกลายเป็น
“พื้นที่สีเขียว” ที่มีความบริบูรณ์ของอาหารและอุดมไป
ด้วยความสุขของพี่น้องในบ้านรอตันบาตูแห่งนี้ด้วยพระ
มหากรุณาธิคุณของพระองค์นั่นเอง

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม ติดต่อ ททท. สำนักงาน
นราธิวาส  โทร. 0 7352 2411 

10.เส้นทางด้วยเพราะรัก..ศิลปะไทยสร้างอาชีพ
“ โครงการส่ ง เสริ มศิ ลปาชีพบ้ านสมพรรั ตน์

อ.บุณฑริกจ.อุบลราชธานี”
เมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เสด็จเยี่ยมราษฎรใน “บ้านสมพรรัตน์” ต.หนองสะโน
อ.บุณฑริกจ.อุบลราชธานีเมื่อปี2537ได้มีกลุ่มราษฎรทูล
เกล้าถวายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จักสาน พระองค์
จึงทรงพระราชทานเงินเพื่อเป็นทุนแก่กลุ่มราษฎรดังกล่าว
และด้วยความรักความห่วงใยประชาชนในชนบทพระองค์
ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้
ราษฎรในพื้นที่ทำงานศิลปาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้เป็นอาชีพ
เสริมที่เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัว

“บ้านสมพรรัตน์” เป็นหมู่บ้านในโครงการศูนย์ศิลปา-
ชีพพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชินีนาถชาว
บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ทอผ้าไหม ลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็นหัตถกรรมทอผ้าไหม
ผ้าลายกาบบัว ซึ่งได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าจาก
บรรพบุรุษและอนุรักษ์ให้คงอยู่จวบจนปัจจุบัน

ข้อมูลท่องเที่ยวเพิ่มเติม : ททท. สำนักงาน
อุบลราชธานี  โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714 

10 เส้นทางด้วยเพราะรักข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของโครงการในพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่สะท้อนถึง “ความรัก…ความห่วงใย”
ของพระองค์ที่มีต่อคนไทย ตลอดจน “ความรักและ
หวงแหน”ในทรัพยากรต่างๆ ของผืนแผ่นดินไทยเพื่อแก้ ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระ-
องค์ไม่เคยหยุดปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือประชาชนเลย

โครงการ“ด้วยเพราะรักจากพระราชินี”จึงเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของความภูมิใจที่ประชาชนคนไทยจะได้สานต่อ
การกระจายรายได้ไปยังท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเพื่อตอบ
สนองโครงการพระราชดำริของพระองค์อีกทางหนึ่งและ
ยังจะเป็นการเรียนรู้เพื่อซาบซึ้งต่อพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกร
และประเทศชาติตลอดมา✪

อุบลฯ ติด 1 ใน 10 เส้นทาง 
“ด้วยเพราะรักจากพระราชินี”

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน  
ทอดพระเนตรพันธุ์กล้วยไม้ไทยภายในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนาง-
เจ้าสิริกิติ์  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

ศูนย์ตุ๊กตาชาววัง ชุมชนบางเสด็จ จ.อ่างทอง 

“แก่งส้มแมว” ภายในสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ  
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 

ทางเข้าหมู่บ้านรวมไทย ปางอุ๋ง จ.แม่ฮ่องสอน 

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ กรุงเทพฯ 

โครงการป่ารักน้ำ บ้านถ้ำติ้ว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 

ศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  
บ้านรอตันบาตู จ.นราธิวาส 

บางส่วนของผลิต-ภัณฑ์ผ้าทอมือ จากโครงการส่งเสริม  
ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 

ไม้ดอกนานาพันธุ์ภายในสวนพฤกษศาสตร์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

สภาพแวดล้อมอันอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน 
ภายในศูนย์สิรินาถราชินีฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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“วราวุฒิ  คำพานุช”  

“ถวายพระพร”
นายแพทย์มนัส กนกศิลปá ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จ.อุบลราชธานี 

บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
นางรจนา กัลปáตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี พร้อม 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มี
จิตกุศล ในการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปìนพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม-
พรรษา 80 พรรษา ณ บริเวณอาคารปÑองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(ตึกดับเพลิง) เทศบาลนครอุบลราชธานี ´ึ่งมีพนักงานเทศบาลฯ อสม. 
ผู้นำชุมชน ประชาชน มาร่วมบริจาคโลหิตเปìนจำนวนมาก  

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
พล.ต.วีระภัทรพล บุ≠ย์เชี่ยว ผบ.มทบ.22 พร้อมด้วย พ.อ.สุรัตน์ 

ประเสริฐสุข ผอ.รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ และข้าราชการในสังกัด  
มทบ.22 ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
เนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 พรรษา 28 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์Ωñก  
มทบ.22  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์ ผบ.นพค.56 สนภ.5 นทพ. พร้อมกำลังพล

ร่วมกับราษฎรบ้านวารีอุดม ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วม
ปลูกห≠้าแΩกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เทิดพระเกียรติฯสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 80 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ตามโครงการหน่วยบั≠ชาการ
ทหารพัฒนา “เทิดไท้ มหาราชินี” ณ บริเวณสระน้ำสาธารณ-
ประโยชน์ นพค.56ฯ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  

“áÁ‹¢Í§á¼‹¹´Ô¹” 


ตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงพระราชอิสริยยศ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระ-
มิ่งขวัญคู่บุญบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรง
เสียสละพระวรกายด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการเสด็จ
พระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทั้งโดยเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเสด็จพระราชดำเนินเป็น
การส่วนพระองค์ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา
กรุณาและความห่วงใยในพสกนิกร

พระองค์ทรงเปรียบดั่ง “แม่ของแผ่นดิน” ผู้มอบความ
รักแก่ผู้คนตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายบนผืนแผ่นดินไทย ทั้งยัง
ทรงตระหนักในคุณค่าและทรงหวงแหน ห่วงใยทรัพยากร
ธรรมชาติและทรงมุ่งมั่นที่จะสงวนรักษาไว้ให้แก่พสกนิกรรุ่นลูก
รุ่นหลานสืบไป

ในขณะที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระ-
ราชดำริมุ่งมั่นในการพัฒนาแหล่งน้ำ สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ ไปเช่นกัน ดังพระราชดำรัส
ความตอนหนึ่งว่า

“Ç พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวาย
ความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บนÌ้าฉันจะสร้าง
ป่า…”

ด้วยเหตุนี้ โครงการตามพระราชดำริด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำพันธุ์พืชและสัตว์ป่า
อีกหลายโครงการในหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่โครงการ“ป่ารักน้ำ”โครงการ“พิทักษ์ป่าเพื่อ
รักษาชีวิต” โครงการ “ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า” โครงการ
“ธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต”โครงการ“บ้านเล็กในป่าใหญ่”ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการ” สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์
ป่า” ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก โครงการ “สวนป่า
สิริกิติ์” โครงการ “อนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล” ในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลภาคใต้โครงการพระราชดำริ“สวนหาดทรายใหญ่”
และอื่นๆ อีกมากมาย

จะเห็นได้ว่าโครงการตามพระราชดำริต่างÊ เหล่านั้น
ล้วนเกิดขึ้นเพราะ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงมีสายพระเนตรประกอบกับพระทรรศนะกว้างไกล จึงทำให้
โครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ที่พระราชทานล้วนเหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่อัน
นำมาซึ่งคุณประโยชน์ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

วันนี้ด้วยลำต้น กิ่งก้าน และใบของต้นไม้นับแสนนับ
ล้านต้นที่เติบโตจากป่าปลูกและกำลังขยายสู่ระบบป่าธรรมชาติ
ทำให้ผืนแผ่นดินไทยกลับมาเขียวชอุ่มด้วยพันธุ์ ไม้น้อยใหญ่ที่
ยืนต้นเติบโต ออกดอกออกผลเพียงพอที่จะเป็นอาหารของสัตว์
ป่าและผู้คนยังผลให้ความแห้งแล้งค่อยๆลดลงสัตว์ป่านานา
ชนิดเริ่มกลับคืนสู่ความร่มเย็นของป่าที่ ได้รับพระเมตตาบารมี
จากสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพลิกฟื้นความ
สมดุลแห่งระบบนิเวศน์คืนกลับให้แก่ป่าธรรมชาติอันเป็นแหล่ง
ต้นน้ำลำธารหล่อเลี้ยงทุกสรรพชีวิตที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมี
ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นดั่ง
“แม่ของแผ่นดิน”✪ 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

“หนูจอย” มาแล้วค่า...มาพร้อมกับ หนังสือพิมพ์
“โอเคอีสาน”ฉบับที่ 5ประจำเดือนสิงคม2555 ...@...
พ้อกันมื่อนี่“หนูจอย”ต้องขอสอยข่าวถึงเรื่องการจัดงาน
“ประเพณีแห่เทียนพรรษา”...งานบุญใหญ่ประจำปีบ้าน
เฮาจัÍกกะหน่อยว่า“ยิ่งใหญ่ตระการตา”สมกับที่รอคอย
มาแต่โดนอีหลี...@... “หนูจอย” ประเมินด้วยสายตาแล้ว
คึดว่า น่าสิมีนักท่องเที่ยวทั้งในบ้านเฮาและต่างแดนมา
ยามบ้านเฮานับแสนคนพู้นแหล่ว…@...ที่สำคัญบรรยา-
กาศของงานปีนี้ก็เป็นตา ออนซอนหลาย เพราะเป็นไป
อย่างสงบเรียบร้อย...แถมไม่ค่อยได้เห็นการตั้งวงดื่มน้ำ
ย้อมใจเหมือนกับปีก่อน ๆ เฮ็ดให้บรรยากาศของงาน
เต็มไปด้วยความม่วนซื่นและอิ่มบุญ กันถ้วนหน้า...@...
“หนูจอย” ก็ ได้แต่เสียดายกับคนที่พลาดโอกาสมาร่วม
งานครั้งนี้อีหลี ...เอาเป็นว่าปีหน้าฟÑาใหม่ ต้องเตรียม
วางแผนการเดินทางมาแต่เนิ่นๆเด้อค่าเด้อ...ส่วนปีนี้ก็คง
ทำได้เพียงชมภาพบรรยากาศและเรื่องราวที่ หนังสือ-
พิมพ์ “โอเคอีสาน” นำมาให้เบิ่งให้อ่านกันอย่างจุใจใน
ฉบับนี้เอาเด้อค่า...@...

มาเว้าถึงข่าวต่อมากันดีกว่าค่ะ...ต้องขอบอกว่าเป็น

ข่าวดีหลายสำหรับพี่น้องหมู่เฮาที่มีธุระ ต้องเดินทางผ่าน
แดน เป็นประจำ เพราะล่าสุด“พงศ์ปราชญ์มากแจ้ง”
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
เพิ่นบอกว่ามื่อนี่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เปîดให้บริการรับรองเอกสารและนิติกรเอกสาร
แก่ประชาชน แล้วเด้อค่าที่ สำนักงานเดินทางชั่วคราว
อุบลราชธานี...@...บัดนี่ ไผที่จำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อ
ติดต่อธุรกิจกับต่างประเทศหรือกับหน่วยงานราชการของ

ไทยก้อบ่จำเป็นต้องเดินทางไปถึงกรุงเทพฯแล้ว...เท่ากับว่านอกจาก
จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด
อุบลฯ และจังหวัดข้างเคียงแล้ว ยังช่วยให้พ่อแม่พี่น้องประหยัดเวลา
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกค่า...@...ส่วนข้อมูลและรายละเอียด
ต่างๆ สอบถามไปได้ที่สำนักงานเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานีชั้น1
อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง
อ.เมืองจ.สุรินทร์โทร.045242313-4ในวันและเวลาราชการ...@...

เว้าถึงเรื่อง ต่างแดน ต่างบ้าน ต่างเมือง แล้ว “หนูจอย” อด
สะเทือนใจบ่ ได้กับข่าวนี้ที่ “สุพจน์ บุญเจริญ” จัดหางานจังหวัด
อุบลราชธานีฝากกำชับมานักหนาว่าให้ช่วยเตือนผู้สาวทั้งหลายที่คึด
จะไปเฮ็ดงานเมืองนอกโดยเฉพาะในตำแหน่ง“พนักงานนวดสปา”
หรือ “นวดแผนไทย” เพราะเท่าที่ผ่านมามักถูกนายจ้างตัÎวและเอารัด
เอาเปรียบจากการทำงานบ่น้อย...@...ที่ร้ายกว่านั้นคือ ถูกข่มขู่บังคับ
ให้ค้าประเวณี หรือไม่ก็ถูกข่มขืน ! ...@...อย่างล่าสุดก็มีข่าวว่ามี
แรงงานผู้สาวไทยถูกตัÎวไปเฮ็ดงานใน“ร้านThajkaSalon”ซึ่งประ-
กอบกิจการนวดสปาในกรุงปราก ประเทศสาธารณเช็ก แล้วถูกนาย
จ้างกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยยึดหนังสือเดินทาง เพื่อบังคับให้ทำสัญญา
วางเงินประกันกับนายจ้างเป็นจำนวน 100,000 คอรูน่า หรือคึดเป็น
เงินไทยราวๆ163,200บาท…@...สรุปแล้วก่อนจะตัดสินใจไปทำงาน
ม่องใดควรสอบถามข้อมูลให้ชัดเจนก่อนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
อุบลราชธานีโทร.045206226ต่อ16…@...แต่ทางที่ดี“หนูจอย”
ว่าอยู่ม่องใด ก็บ่สุขใจและม่วนซื่นเท่าบ้านเฮาดอกค้า...ยิ่งช่วงนี้
เศรษฐกิจบ้านเฮากำลังโตวันโตคืน...มีธุรกิจห้างร้านเปิดใหม่เพียบ...ขอ

เพียงบ่เลือกงาน...และอยู่อย่างพอเพียง...ชีวิตเราก็จะมีความสุขแล้ว
ล่ะค่า…@...

ปิดท้ายด้วยข่าวตะออนซอนกับลูกหลานบ้านเฮา “วราวุ≤ิ
คำพานุช” นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
ม.อุบลฯ ได้รับรางวัล “ลูกที่มีความกตัญêูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่”
เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 จากสภาสังคม-
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ และจะเข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณจาก
องค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวัน

อาทิตย์ที่12สิงหาคม2555ณ
อาคารใหม่สวนอัมพรกรุงเทพฯ...
“หนูจอย” ต้องขอเป็นตัวแทน
หนังสือพิมพ์“โอเคอีสาน”และ
พ่อแม่พี่น้อง ชาวอุบลฯ แสดง
ความยินดีด้วยนะคะ...แล้วพอกัน
ใหม่เดือนหน้าเด้อคะเด้อ...@...

“หนูจอย สอยข่าว”   

ตรวจงาน
พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร ผบ.ทสส. เดินทางมาตรวจ

เยี่ยมการปØิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่สำนักงานพัฒนา
ภาค 5 หน่วยบั≠ชาการทหารพัฒนา ( สนภ.5 นทพ. ) พร้อมรับ
øังคำบรรยายสรุปจาก พ.อ.อัครภณ ทองสุทธิ์ ผู้บังคับหน่วย
พัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 ( ผบ.นพค.56ฯ ) 
ในการสร้างเส้นทางคมนาคมผิวจราจรลาดยาง ระยะทาง  
2,600 กม. จาก บ.ภูมิ´รอล ม.2-ฐานปØิษัติการøÑาลั่น ต.เสาธงชัย 
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ณ สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วย
บั≠ชาการทหารพัฒนา เมื่อเร็ว Ê นี้   

แลกเปลี่ยนความร่วมมือ
ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ (´้าย) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือ 
ในบันทึกข้อตกลงเพื่อเปìนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานภายในกับ นาย
ธวัชวงค์ ลาวัลย์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้องพิบูลมังสาหาร สำนักงาน
อธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อุบลฯรับ3รางวัล“โครงการTOBENUMBERONE”
ทูลกระหม่อมห≠ิงอุบลรัตนราชกั≠≠า สิริวัฒนาพรรณวดี 

ประธานโครงการ “TO BE NUMBER ONE” พระราชทานถ้วยรางวัล
เกียรติยศประเภท “จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับ
ทอง” และประเภท “TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รักษา
มาตรฐานต้นแบบระดับเงิน ปïที่ 1” ให้แก่นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่า-
ราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนั้น นายแพทย์สุรพร ลอยหา 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับพระราชทานถ้วย
รางวัลเกียรติยศ รางวัล “นายแพทย์สาธารณสุข TO BE NUMBER 
ONE ดีเด่น” ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ในวาระ “ครบรอบ 10 ปïโครงการ TO BE NUMBER ONE” ´ึ่งจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค 
เมืองทองธานี   
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“พลังงาน” ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตอบ
สนองความต้องการพื้นฐานของประชาชน ทั้งยัง
เป็นปัจจัยหลักในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

แต่ทว่า การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร
และการเติบโตทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยสำคัญที่
ส่งผลให้อัตราการใช้พลังงานของโลกเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วย จนกลายเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ “แหล่ง
พลังงานประเภทซากพืชซากสัตว์” (Fossil) ซึ่งเป็น
แหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ที่ใช้แล้วหมดไปมีปริมาณ
ลดลงเรื่อยๆ เช่นก๊าซธรรมชาติถ่านหินและน้ำมัน
ดิบซึ่งมีแนวโน้มว่าจะหมดลงภายในระยะไม่กี่สิบปี
ข้างหน้า

นั่ น จึ ง เป็ นที่ ม าของการจั ดสั มมนา เ รื่ อ ง
“พลังงานทดแทน ทางรอด ทางเลือกประเทศไทย”
ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงพลังงานร่วมกับหนังสือพิมพ์
กรุงเทพธุรกิจเมื่อเร็วๆนี้ณโรงแรมสุนีย์แกรนด์
พลาซ่า จ.อุบลราชธานี โดยมีสาระสำคัญหนึ่ง
ที่น่าสนใจไม่น้อยคือการบรรยายพิเศษเรื่อง“ข้อเท็จ
จริงสถานการณ์พลังงานของประเทศไทย” โดย
นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของ
ไทยซึ่งระบุชัดว่าประเทศไทยมีการใช้พลังงานมาก
เป็นอันดับ2ในอาเซียนรองจากประเทศอินโดนีเซีย

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานของไทยยังระบุด้วยว่า

ความต้องการใช้พลังงานของคนไทยจะยังคงเพิ่มสูง
ขึ้น 2.7 เปอร์เซ็นต์ต่อปีไปจนถึงปี 2573 โดยปัจจุบัน
ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันดิบได้เองเพียงประมาณ
2.1 แสนบาร์เรลต่อวัน ขณะที่มีความต้องการใช้สูง
ราว8แสนบาร์เรลต่อวันจึงต้องมีการสั่งซื้อนำมันดิบ
จากต่างประเทศเข้ามาชดเชยเป็นจำนวนไม่น้อย

แต่สภาพปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นด้านพลังงานคือ
แหล่งพลังงานธรรมชาติเริ่มน้อยลง ขณะที่ความ
ต้องการมีเพิ่มมากขึ้นและการเกิดภาวะเรือนกระจก
อันเนื่องจากมีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและถ่านหิน
จำนวนมาก

ปัญหาการขาดแคลนพลังงานจึงเป็นปัญหาสำคัญ
ที่ประเทศไทยต้องตระหนักถึงอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะการหาทางออกร่วมกันเพื่อสร้างความสมดุลด้าน
พลังงานอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
พลังงานของไทยได้ชี้ ให้ เห็นถึงความสำคัญของ
“พลังงานทางเลือก” ที่สามารถทำให้เกิดความยั่งยืน
ด้านพลังงานโดยไม่ต้องเลือกระหว่างการมีไฟฟ้าใช้
กับการทำลายสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปิดให้ทุกภาคส่วน
หาทางออกร่วมกัน โดยการนำ “พลังงานหมุนเวียน”
มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งมีส่วนสำคัญในการลดภาวะ
เรือนกระจกหรือภาวะโลกร้อนได้ด้วย

“พลังงานหมุนเวียน” คือพลังงานที่ ได้มาจาก

แม้จะใช้เวลาเพียงไม่นานนักในการดำเนิน
ธุรกิจ แต่จนถึงวันนี้ดูเหมือนว่าชื่อชั้นของ “BIG 
BUY” ได้เป็นที่ยอมรับและกล่าวขานกันในวงกว้าง
แล้วว่าคือ “ดีลเลอร์” (Dealer) หรือผู้แทนจำหน่าย 
“เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน” รายใหญ่ของจังหวัด
อุบลราชธานีที่ดูแลและรับผิดชอบสินค้ามากมาย
ร่วม  20  ตราสินค้า (Brand) 

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาในการ
ทำตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าของ“BIGBUY”แม้จะนำมา
ซึ่งความสำเร็จด้านยอดจำหน่าย แต่ในแง่ของการใช้
“กลยุทธ์” (Strategy) เพื่อนำมาสู่เป้าหมายทางการ
ตลาดนั้นอาจกล่าวได้ว่า“BIGBUY”ยังจำเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลาโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในภาวะปัจจุบันซึ่งสภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมของจังหวัดอุบลราชธานีมีอัตราการเติบโต
ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้ชัดจากการ
ทำการตลาดในลักษณะ “ป่าล้อมเมือง” ของธุรกิจ
หลาย ๆ แขนง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
วัสดุก่อสร้างค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่

ทัศนคติและมุมมองของ “โยธิน พิไลสมบูรณ์”
กรรมการผู้จัดการบริษัทบิ๊กบายจำกัด (BIGBUY)
จึงเป็นเรื่องน่าสนใจไม่น้อยว่า เขานำยุทธวิธีใดมา
ใช้ ในการรับมือและต่อกรกับการก้าวเข้ามาช่วงชิง
“ส่วนแบ่งทางการตลาด” (Market Share) ของ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ 


• ผู้บริโภค-ตลาดเปลี่ยนแปลง 
กระทบธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า 
“โยธิน พิไลสมบูรณ์” เปิดประเด็นสนทนากับ

หนังสือพิมพ์“โอเคอีสาน”ถึงสภาวะการตลาดเครื่อง
ใช้ ไฟฟ้าของจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบันว่า เริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากได้
รับผลกระทบจากปัจจัยทางการตลาดหลายๆ ด้าน

ปัจจัยสำคัญที่เขากล่าวถึงคือเรื่องของ “พฤติ-
กรรมผู้บริโภค” ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของตลาดซึ่งเริ่มมีธุรกิจห้างสรรพ-
สินค้าขนาดใหญ่ทั้งBigCและTescoLotusขยาย
ตัวเข้ามาเปิดสาขาในจังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น
โดยเฉพาะในปี 2556 ซึ่งยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่าง
“เซ็นทรัล” กำลังจะเปิดให้บริการห้างสรรพสินค้า
ครบวงจรอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผล
กระทบต่อการทำตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้าน
ค่อนข้างมาก

เขายังมองว่าธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ ไฟฟ้ายังได้
รับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจประเภทอื่นๆ 

Smart TV ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถในการ
เชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือและระบบอินเทอร์เน็ต รวม
ถึงประโยชน์ในการใช้งาน Social Media ประเภท 
YouTube, Facebook  และอื่น ๆ ”   


• มั่นใจจุดเด่น “ด้านบริการ” 
โดดเด่นเหนือคู่แข่งรายอื่น 
แม้“BIGBUY”จะมุ่งเป้าไปยังตลาดระดับบนซึ่ง

มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่ในแง่ของผลการดำเนินงาน
แล้วกลับถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อย ดังจะเห็นได้
จากยอดการจำหน่ายในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมาซึ่ง
“โยธิน พิไลสมบูรณ์” เปิดเผยว่ามีอัตราการเติบโต
สูงขึ้น 20% ด้วยเหตุนี้ ในปี 2555 จึงยังคงตั้งเป้า-
หมายการเติบโตเพิ่มขึ้นอีก20%โดยในช่วง7เดือนที่
ผ่านมาของปี 2555 ก็ยังคงมีผลการดำเนินงานที่น่า
พอใจ

“แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีธุรกิจประเภทอื่น ๆ หัน
มาเจาะตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้ามากขึ้น แต่ยอดการ
จำหน่ายของเราก็ยังไม่ตกลง โดยในส่วนของจำนวน
สินค้าเราอาจทำได้ลดน้อยลงแต่จำนวนเงินที่ ได้จาก
ยอดขายรวมยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะเราเลือก  
ที่จะทำตลาดชิ้นใหญ่นั่นเอง แต่เหตุผลสำคัญอีกส่วน
หนึ่งอาจเป็นเพราะลูกค้ามี Brand Royalty หรือ
ทัศนคติที่ดีต่อชื่อของ BIG BUY ค่อนข้างมาก นั่นเป็น
เพราะเราพยายามจะสร้างให้ BIG BUY เป็นที่ปรึกษา
กับลูกค้าในเรื่องของสินค้าได้ตลอดเวลานั่นเอง” 

“ผมเชื่อว่าเมื่อผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เขาก็จะ
กลับไปหาผู้ค้าที่เขาไว้ใจมากที่สุดและสามารถปรึกษา
ได้อย่างเป็นกันเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ซื้อ
สินค้าไปแล้วมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นภายหลัง สังเกตได้
จากกลุ่มลูกค้าของเราที่มักกลับมาใช้บริการของเราอีก 
ทั้ง ๆ ที่เขาสามารถเลือกซื้อได้จากที่อื่น ซึ่งผมมองว่า
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการเลือกซื้อสินค้าในแต่ละ
ห้างฯ เขาอาจไม่มี โอกาสพบกับพนักงานขายคนเก่าที่
เป็นผู้แนะนำสินค้าให้เขา ไม่เหมือนกับการซื้อสินค้า
จากเราที่เขาสามารถขอรับคำแนะนำและคำปรึกษา
ต่าง ๆ  ได้ตลอดเวลา” 

ด้วยเหตุดังกล่าว “โยธิน พิไลสมบูรณ์” จึงมีการ
รักษาและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เต็มที่ โดยมีการอบรมและพัฒนาพนักงานขายอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ในการให้คำแนะนำใหม่ ๆ แก่
ลูกค้าอย่างเต็มที่

“เราเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประมาณ 20 แบรนด์ 
โดยแต่ละแบรนด์ก็จะมีพนักงานขายมาประจำภายใน
ร้าน แต่สำหรับลูกค้าแทบทั้งหมดที่ เข้ามาติดต่อ
สอบถามสินค้าในร้านมักจะเข้าใจว่าพนักงานทุกคนคือ
พนักงานของ BIG BUY เพราะฉะนั้นผมจึงต้องมีการ
อบรมและถ่ายทอดความรู้ ในเรื่องของสินค้าแต่ละ  
แบรนด์ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน อย่างน้อย

กระแสพลังงานที่ต่อเนื่องและเกิดซ้ำ ๆ ในสิ่งแวด-
ล้อม อย่างต่อเนื่อง เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม
น้ำ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล หรือแม้แต่ขยะมูลฝอย ซึ่ง
นอกจากจะนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้แล้ว ยังให้
ประโยชน์อีกหลาย ๆ ด้าน ทั้งการรักษาสิ่งแวดล้อม
การลดปัญหามลภาวะจากการผลิตไฟฟ้าอีกทั้งยังลด
การนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

ประการสำคัญการผลิตไฟฟ้าจาก “พลังงาน
หมุนเวียน” ยังให้ผลตอบแทนการลงทุนที่น่าสนใจ
อีกด้วยเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานั้นการผลิตไฟฟ้าได้
ถูกจำกัดสิทธิเฉพาะหน่วยงานภาครัฐคือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เท่านั้นแต่ปัจจุบัน
ได้มีการพัฒนากฎระเบียบต่างๆจนสามารถเปิดเสรี
ให้ภาคเอกชน หรือแม้แต่ชุมชนขนาดเล็กสามารถ
ทำการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้กฟผ.ได้อีกด้วย

“พลังงานหมุนเวียน” นอกจากจะให้ประโยชน์
ทั้งในแง่การของการผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังถือเป็น  
การสร้างประโยชน์จากสิ่งด้อยค่าให้กลับมามีค่า  
ในการพัฒนาประเทศได้ ทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหา
การเพิ่มการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศที่จะนำไปสู่การเกิดปฏิกิริยาเรือน
กระจกและทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นอีกด้วย  ✪

อีกด้วยโดยเฉพาะ“ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง”ซึ่งมี
ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลาง
ต่างก็เริ่มขยายสาขาในจังหวัดอุบลราชธานีมากขึ้น
เนื่องจากธุรกิจเหล่านั้นต่างมีการเปิดให้บริการจำหน่าย
เครื่องใช้ ไฟฟ้าเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีกทาง
หนึ่ง จึงทำให้ธุรกิจหลักที่เขาดำเนินงานอยู่กลายเป็น
ธุรกิจเสริมของธุรกิจอื่น

สำหรับการเข้ามาเปิดตลาดค้าปลีกของยักษ์ใหญ่
อย่าง “เซ็นทรัล” นั้น  “โยธินพิไลสมบูรณ์” ยอมรับ
ว่าย่อมส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด
มากขึ้น เพียงแต่อาจต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่ง
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจังหวัด
อุบลราชธานี

จากภาวะความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “โยธิน
พิไลสมบูรณ์” จึงคาดการณ์ตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าของ
จังหวัดอุบลราชธานีในอนาคตไว้อย่างน่าสนใจว่า

“ผมไม่แน่ใจว่าการประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่อง
ใช้ ไฟฟ้าในอนาคตจะเหมือนกับต่างประเทศหรือไม่   
คือถ้าไม่ใหญ่จริงก็ ไม่สามารถยืนหยัดอยู่ ในตลาดได้ 
โดยเฉพาะร้านค้าประเภท Stand Alone จะค่อย ๆ 
หายไป เพราะมีความเสียเปรียบคู่แข่งขันที่เป็นธุรกิจ  
ค้าปลีกขนาดใหญ่ในเรื่องการต่อรองราคากับซัพพลาย-
เออร์ เพราะฉะนั้นผู้ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้
ไฟฟ้ารายย่อยจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวในทุก ๆ ด้าน
อย่างชัดเจนขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันได้” 


• เจาะตลาดใหม่เน้นทำราคา 
พร้อมชูประเด็นเทคโนโลยี 
ในส่วนของการปรับตัวของ “BIG BUY” เพื่อ

รับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว “โยธิน พิไลสมบูรณ์”
ระบุชัดว่า BIG BUY มีการปรับตัวด้วยการมุ่งเจาะ
ตลาดใหม่คือ ตลาดระดับกลางถึงสูง หรือMiddle to
High ซึ่งเป็นตลาดที่ลูกค้ามีกำลังซื้อสูง เพราะสินค้า
เครื่องใช้ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่มีวางจำหน่ายทั้งในร้าน
ผู้แทนจำหน่ายและห้างสรรพสินค้าล้วนแล้วแต่มี
เหมือน ๆ กัน จะแตกต่างกันก็เพียงการจัดรายการ
ส่งเสริมการขาย(Promotion)ของผู้จำหน่ายแต่ละราย
เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าเท่านั้น

เขาให้เหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจเลือกเจาะตลาด
MiddletoHighว่าเป็นเพราะลูกค้ามีความต้องการใน

เรื่องของเทคโนโลยีและมีกำลังซื้อสูงขึ้น ขณะเดียวกัน
ผู้ประกอบธุรกิจจากส่วนกลางก็เริ่มหันมาเปิดธุรกิจ
ประเภทต่างๆในอุบลฯเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้าน อพาร์ตเม้นต์ และ
โรงแรมทำให้ตลาดมีความตื่นตัวและต้องการสินค้าที่มี
ความแตกต่างมากขึ้น

“โยธินพิไลสมบูรณ์” ให้เหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติม
ว่า ทุกวันนี้ลูกค้ามีความต้องการสิ่งที่ดีกว่ามากขึ้น เรา
จึงเน้นทำตลาดนี้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น
ห้างฯ ทั่วไปอาจมีการนำเสนอรายการขายโทรทัศน์
ขนาด32นิ้วแต่เราอาจเสนอขายโทรทัศน์ขนาดใหญ่
ที่มีราคาสูงขึ้นคือขนาด46นิ้วซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ดี
กว่าให้ลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างโดยเพิ่มเงินอีก
ไม่มากนักแต่ได้รับสิ่งที่ดีขึ้น

“ผมเชื่อว่าผู้บริ โภคมีความต้องการในเรื่ อง
เทคโนโลยีสูง ซึ่งเราค่อนข้างได้เปรียบคู่แข่งขันในด้าน
การนำเสนอข้อมูลสินค้าแต่ละประเภทให้ลูกค้าได้รับรู้
อย่างละเอียด” 

เขากล่าวย้ำถึงแนวทางการทำตลาดอีกด้วยว่า
“BIG BUY” จะไม่ทำการตลาดแบบลดราคา หรือตัด
ราคากับคู่แข่งขันซึ่งส่วนใหญ่มักจัดรายการส่งเสริม
การขายในสินค้าราคาไม่สูงมากนัก และถือเป็นลูกค้า
คนละกลุ่มที่คาดหวังดังที่เขายกตัวอย่างว่า

พนักงานของแต่ละแบรนด์ก็จะรู้ข้อได้เปรียบและเสีย
เปรียบของสินค้าแต่ละแบรนด์เพื่อนำเสนอให้ลูกค้า 
ซึ่งในที่สุดแล้วผู้ที่ ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือลูกค้าซึ่ง
จะมีความประทับใจและรู้สึกว่าได้อะไรที่มากกว่า
สินค้า” 


• รุกตลาดสินเชื่อเงินผ่อน 
พร้อมเพิ่มประเภทสินค้า 
เครื่องใช้ ไฟฟ้าภายในบ้านจัดเป็นหนึ่งในสินค้า

ไม่กี่ประเภทที่สามารถทำตลาดได้ตลอดทั้งปี ดังที่
“โยธินพิไลสมบูรณ์”กล่าวว่าหมวดหมู่(Category)
ของตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
หมวดภาพและเสียงคือ โทรทัศน์และเครื่องเสียง
ซึ่งถือเป็นสินค้าที่สามารถทำตลาดได้ตลอดทั้งปี ใน
ขณะที่หมวดเครื่องใช้ในครัวเรือนประเภทต่างๆจะ
สามารถทำตลาดได้ในแต่ละช่วงฤดูกาล เช่น เครื่อง
ปรับอากาศจะทำตลาดได้ดีในช่วงฤดูร้อนส่วนเครื่อง
ทำน้ำอุ่นจะทำตลาดได้ดี ในช่วงฤดูหนาว ขณะที่
เครื่องซักผ้าจะทำตลาดได้ดีในช่วงฤดูฝน

ปัจจุบัน BIG BUY มีสาขาทั้งหมด 5 แห่งคือ
สาขาชยางกูร สาขาวารินชำราบ สาขาเดชอุดม
สาขาตระการพืชผล และสาขากันทรลักษณ์ โดย
“โยธิน พิไลสมบูรณ์” ได้กำหนดแผนงานในอนาคต
ของ “BIG BUY” ไว้ในเบื้องต้นคือการเพิ่มสินค้า
ประเภทต่างๆ 

 “ตามแผนงานที่เรากำหนดไว้จะไม่เพิ่มแบรนด์
ในสินค้าประเภทเดียวกันอีก แต่จะเพิ่มแบรนด์อื่นใน
สินค้าประเภทใหม่ เช่น Tablet และเครื่องใช้ภายใน
ครัวเรือนเพื่อให้สินค้าของเรามีความหลากหลายมาก
ขึ้น และอาจนำสินค้าเหล่านั้นมาจัดเป็นรายการ  
ส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถดำเนิน
งานได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้” 

“ก่อนหน้านี้ผมเคยคิดว่ามีสินค้าหลายๆ แบรนด์
จะเป็นผลดี แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ เพราะ
นอกจากจะทำให้ลูกค้ามีข้อเปรียบเทียบมากขึ้นแล้ว
ยังเป็นการแย่งส่วนแบ่งการตลาดในสินค้าประเภท
เดียวกันอีก เพราะฉะนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องมีสินค้า
ครบทุกแบรนด์ แต่อาจเลือกเพียง 3-4 แบรนด์ก็
สามารถทำMarketShareได้ถึง70%แล้ว”

ยิ่งไปกว่านั้น “BIG BUY” ยังเตรียมแผนงาน
ใหญ่ในการมุ่งเจาะตลาด“สินเชื่อเงินผ่อน”เพิ่มมาก
ขึ้น หลังจากที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดนี้มา
ยาวนานกว่า 25 ปี จนทำให้มีฐานลูกค้ามากกว่า
60,000รายซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำ“ข้อได้เปรียบ”ใน
ฐานะผู้ประกอบการเจ้าถิ่นที่พยายามรักษาส่วนแบ่ง
ทางการตลาดจากคู่แข่งขันรายอื่นๆ 

ถือเป็นวางหมากครั้งสำคัญที่ “BIG BUY” 
ประกาศตัวว่าพร้อมรับมือกับการห้ำหั่นในตลาด
เครื่องใช้ไฟฟ้าเมืองอุบลฯ ในทุกจังหวะเวลา ✪

“พลังงานหมุนเวียน”
ทางรอดของประเทศไทย

“BIG BUY”รุกเจาะตลาดMiddletoHigh
สู้ศึก“เครื่องใช้ไฟฟ้า-ค้าปลีก”เมืองอุบลฯ

“ลูกค้าในสมัยก่อนอาจใช้ราคาเป็นปัจจัยสำคัญใน
การตัดสินใจซื้อโทรทัศน์สักเครื่อง แต่สำหรับสมัยนี้  
ซึ่งเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงสูง ลูกค้าอาจพิจารณา
องค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ความทันสมัยและ
ความเพลิดเพลินในการรับชมของจอภาพซึ่งต้องเป็น 
LCD ขนาดใหญ่ หรือเป็นโทรทัศน์ 3 มิติ รวมไปถึง 

โยธิน พิไลสมบูรณ์  
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การผลิตทุกขั้นตอน ซึ่งปลอดจากสาร
ตกค้างเชื้อโรคหรือสารปลอมปนอื่นๆ 

“เครือเบทาโกร”ยังมีการจัดทำระบบ
วิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ
ในกระบวนการผลิต(HazardAnalysis&
Critical Control Point : HACCP) ทั้ง
ระบบ และมีผู้เชี่ยวชาญ (Total Quality
Management : TQM) มาใช้เพื่อให้
สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องและวัด
ผลสำเร็จและความก้าวหน้าของHACCP

“เครือเบทาโกร”ยังมีการสร้างมาตร-
ฐานระดับสากลในส่วนของโรงงานฟาร์ม
และหน่วยงานอื่น ๆ ในเครือโดยได้เร่ง
จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพให้เป็นที่
ยอมรับในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐาน
ISO 9001 : 2000 ตลอดจนหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดี ในการผลิต หรือ GMP
(GoodManufacturingPractice)

ทั้งนี้เพราะ“เครือเบทาโกร”ยึดหลัก
สำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการปลูกฝัง
สร้างจิตสำนึกในพนักงานทุกระดับให้ความ
สำคัญกับเรื่องการผลิตอาหารที่ปลอดภัย
โดยจัดอบรมและสร้างมาตรฐานการ
ทำงานให้ทุกคนมีความรับผิดชอบห่วงใย
ในสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งผลิตอาหาร
คุณภาพให้ ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของร้าน“BETAGROShop”
สาขาอุบลราชธานี ซึ่งเปิดให้บริการมา
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นช่วงนี้ ได้
มีการแนะนำสินค้าใหม่และจัดรายการ
สินค้าราคาพิเศษที่น่าสนใจหลายรายการ





นั บ เ ป็ นพ ระมหาก รุณ าธิ คุ ณ  
อย่างใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวบ้าน  
ยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบล-
ราชธานี นับตั้งแต่ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ
พระราชดำเนินที่บ้านยางน้อยและ
บริเวณที่ดินสาธารณะ บ้านยางน้อย 
ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี   
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2539 


เนื่องเพราะพระองค์ทรงทราบถึง

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนใน
พื้นที่ดังกล่าว จึงทรงมีพระราชดำริให้
จัดตั้ง “โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม
พระราชดำริบ้านยางน้อย” หมู่ที่ 1, 2
ถ.แจ้งสนิทกม.ที่32ต.ก่อเอ้อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาอาชีพ
ยกระดับรายได้และเป็นแหล่งการจ้าง
งานของราษฎรในพื้นที่ที่ ไม่ต้องมีการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน รวมทั้งเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านการเกษตรการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและความรู้ทางการเกษตร
ที่เหมาะสมให้ราษฎรที่ทำงาน ทั้งยัง
เป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชน รวม
ทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า
อนุรักษ์ ป่าชุมชน ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรบ้านยางน้อย
และหมู่บ้านใกล้ เคียง จำนวน 21
หมู่บ้าน

“ โครงการฟาร์มตั วอย่ า งตาม
พระราชดำริบ้านยางน้อย” แบ่งพื้นที่
ออกเป็น 2 ส่วนคือ “ฟาร์มตัวอย่าง
ในพระองค์”มีพื้นที่210ไร่และ“ศูนย์
ศิลปาชีพฯ”มีพื้นที่ 214ไร่ โดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาโครงการแห่งนี้ ได้
ถูกพัฒนามาเป็นแหล่งจ้างงานสำคัญ
ที่ทำให้ราษฎรละทิ้งแนวถิ่นฐานน้อย
ลงและช่วยเสริมรายได้ ให้ชาวบ้าน
ยางน้อยและบริเวณใกล้เคียง ตามแนว
พระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยการเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารคุณภาพและปลอดสารพิษ
ที่ ไม่เพียงมีขึ้นเพื่อการบริโภคของชาว
ไทย แต่ยังส่งออกไปสู่ประเทศต่าง ๆ
อีกด้วย

จุดเด่นที่สำคัญของโครงการ คือ
การผลิต “ข้าวกล้องเพาะงอกปรุง-

สำนักงานปศุสัตว์อุบลฯ ระบุสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลงเป็นสาเหตุสำคัญ
ของการติดเชื้อ เผยสถานการณ์ยัง  
ไม่รุนแรงถึงขั้นเป็นโรคระบาด เพราะ
สามารถควบคุมได้หลังพบโค-กระบือ
ป่วยในพื้นที่เดชอุดมและนาจะหลวย 
เตือนผู้เลี้ยง-เกษตรกรเฝ้าดูแลระวัง
สัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด 


นายฉลอง วัฒนวิเชียร ปศุสัตว์

จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยถึงสถาน-
การณ์การแพร่ระบาดของโรคคอบวม
หรือ “โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย” ใน
สัตว์ประเภทโคและกระบือภายในพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานีว่า ขณะนี้ ได้พบ
การแพร่ระบาดของโรคนี้แล้ว2อำเภอ
คืออ.เดชอุดมและอ.นาจะหลวยโดย
ใน อ.เดชอุดม พบกระบือป่วยเป็นโรค
คอบวมที่บ้านดอนชัยชนะ ต.โสกแสง
จำนวน9ตัวตายแล้ว5ตัวส่วนอีก
4 ตัวหายเป็นปรกติแล้ว ขณะที่ อ.นา-
จะหลวยพบโค1ตัวและกระบือ3ตัว
ป่วยและตายแล้ว

นายฉลอง กล่าวด้วยว่า สำหรับ

“เครือเบทาโกร” เป็นกลุ่มธุรกิจ
เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารราย
ใหญ่ของประเทศไทยที่มุ่ ง เน้นการ
ดำเนินธุรกิจอาหาร เพื่อจำหน่าย
ภายในประเทศและส่งออกโดยมีฐาน
การผลิตด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
ครบวงจร ทั้งยังมีการจัดตั้งบริษัทสาขา
ขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคของไทย 
เพื่อเป็นฐานการผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในเครือเบทาโกร  

การดำเนินงานธุรกิจของ “เครือ
เบทาโกร”ในจังหวัดต่างๆล้วนแล้วแต่
ครอบคลุมครบวงจรตั้งแต่การผลิตและ
จำหน่ายอาหารสัตว์ การดำเนินธุรกิจ
ฟาร์มสุกรและฟาร์มไก่ ไข่ โครงการ
ประกันราคาไก่เนื้อและไก่ไข่ โครงการ
จ้างเลี้ยงสุกรขุน การผลิตและจำหน่าย
เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่ ไก่ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนับเป็นการช่วย
สร้างงานอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้
ประชาชนทั่วประเทศได้บริโภคสินค้าที่
มีคุณภาพสดสะอาดและผ่านกรรมวิธี
การผลิตที่ทันสมัย

ประการสำคัญ “เครือเบทาโกร”
ยังมีโครงการประกันคุณภาพและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร หรือ (Food
Safety&QualityAssurance:FSQA)
เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและ
ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารจาก
เครือเบทาโกร โดยวัดได้จากมาตรฐาน

อาการของโรคคอบวม สัตว์จะมีอาการ
คอบวม หรือหน้าบวม หายใจเสียงดัง
หรือหอบ ยืดคอไปข้างหน้า ส่วนใหญ่
มักจะมีอาการแบบเฉียบพลันคือ ไข้สูง
น้ำลายฟูมปาก หยุดกินอาหาร และตาย
ภายในไม่กี่ชั่วโมง

“สัตว์ที่ติดเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิด
โรคนี้จะขับเชื้อออกมาจากสิ่งขับถ่าย  
ต่าง ๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย อุจจาระ ปน
เปื้อนกับอาหารและน้ำ เมื่อกินอาหารหรือ
น้ำที่มีเชื้อปนอยู่เข้าไปก็จะป่วยเป็นโรคนี้
และทำให้โรคแพร่ระบาดต่อไป” ปศุสัตว์
จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเสริม

นายฉลอง กล่าวอีกว่า ขณะนี้ เจ้า-
หน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราช-
ธานี ได้เตรียมเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของโรคคอบวมอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก
สภาพอากาศในปัจจุบันของประเทศไทย
มีความแปรปรวน ฝนตกหนักและเกิด

น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ โค-
กระบืออยู่ ในภาวะเครียดจากสาเหตุ
ต่าง ๆ เช่น สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
การอดอาหาร การเคลื่อนย้าย หรือ
การใช้แรงงานมากเกินไปซึ่งส่งผลให้
ร่างกายอ่อนแอมีโอกาสติดเชื้อและตาย
ได้ง่าย

ทั้งนี้ในเบื้องต้นสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดอุบลราชธานี สามารถยับยั้งการ
แพร่ระบาดได้แล้ว โดยได้ให้เจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใน
พื้นที่ระบาด และได้กำชับให้เจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ทุกพื้นที่ เตรียมเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของโรคอย่างใกล้ชิด จึงขอ
ฝากเตือนเกษตรกรที่เลี้ยงโค-กระบือ
ให้สังเกตอาการของสัตว์เลี้ยง หากพบ
ว่าป่วย หรือตายให้รีบแจ้งสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โทร.  
0 4525 5005  ✪  

พบ“โรคคอบวม”ในโค-กระบือ
ปศุสัตว์อุบลฯ เฝ้าระวังใกล้ชิด 

โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ตามพระราชดำริ “บ้านยางน้อย” 

เบญจกระยาทิพย์แรกผลิ 6” ที่ผ่าน
กรรมวิธี GERMINATION เพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางโภชนาการด้วยกระบวนการ
ผลิตทางชีวเคมีธรรมชาติ โดยการนำ
ข้าวกล้องที่ได้จากการทดลองปลูกที่มีการ
ควบคุมดูแลการเพาะปลูกอย่างใกล้ชิด
จากนักวิชาการกรมวิชาการเกษตร เช่น
ข้าวหอมมะลิ10ข้าวเหนียวกข6ข้าว
หอมแดง ข้าวกล้องดอกมะลิ 105 และ
ข้าวก่ำดอยมูเซอร์ จากกระบวนการเพาะ
เมล็ดข้าวจนงอกก่อนนำมาหุงต้มเพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างของโปรตีนและคุณค่า
ทางโภชนาการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นตาม
ธรรมชาติภายในสภาวะที่มีการควบคุม
ความชื้นแสงอุณหภูมิ เวลาและออก-
ซิเจนที่พอเหมาะ จนได้ข้าวที่มีวิตามินสูง
อีกทั้งยังมีสารGABAสูงเป็นสารต่อต้าน
อนุมูลอิสระให้เซลล์ร่างกายทำงานเป็น
ปกติ ไม่ให้เซลล์แก่เร็วผิดปรกติกลายเป็น
สารมะเร็ง

นอกจากนั้นยังเพิ่มสาร “แกมมาโอ-
รายซานอล”3เท่าของข้าวกล้องธรรมดา
และที่สำคัญยังเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นพอ
เหมาะที่ร่างกายต้องการซึ่งเป็นอาหาร
ที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมสำหรับบำรุงสุขภาพ
เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคภัยตามธรรม-
ชาติ อีกทั้งยังมีรสชาติอร่อยกลมกล่อม
นุ่มนวล หุงต้มง่ายปลอดภัยจากสารเคมี
และแบคทีเรีย เนื่องจากเป็นเมล็ดข้าว
พันธุ์พิเศษที่ปลูกในหุบเขาสูง 900-1,000
เมตร เหนือระดับน้ำทะเลท่ามกลางพื้นที่

ปราศจากมลพิษ ในสิ่ งแวดล้ อมที่
สะอาด และการเพาะเมล็ดจนงอก
ก่อนนำมาบริโภคนั้น เมื่อสิ้นสุดกระ-
บวนการจะเกิ ดการ เปลี่ ยนแปลง
เป็ปไตน์ ในข้าวที่มีแทนนินสูงแสดงถึง
การมีแร่ธาตุสูง

“โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระ
ราชดำริบ้านยางน้อย” ยังเป็นเสมือน
โรงเรียนสอนการเกษตรที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่เปิดให้ผู้สนใจจากภายนอกได้
เข้าชมกระบวนการผลิตและการจัดการ
ด้านต่าง ๆ เช่น รูปแบบของพื้นที่การ
เกษตรแบบผสมผสานตามแนวทฤษฎี
ใหม่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่อง-
เที่ยวเชิงเกษตรที่ดึงดูดความสนใจด้วย
แปลงข้าวพันธุ์บริสุทธิ์ผักปลอดสารพิษ
สมุนไพรพืชไร่ไม้ผลเห็ดพืชอินทรีย์
ไม้ประดับ ปศุสัตว์ ประมง รวมไปถึง
พิพิธภัณฑ์ถาวรจัดแสดงเรื่องราวของ
ผ้าไหม และกระบวนการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมพันธุ์พื้นเมืองแห่งเดียวใน
ประเทศไทยเพื่อผลิตไหมคุณภาพระดับ
RoyalThaiSilk

 
นักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจต้องการ

เยี่ยมชม หรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  
ของ “โครงการฟาร์มตัวอย่างตาม  
พระราชดำริบ้านยางน้อย” สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 08 5304 1112, 0 4547 3599 ✪  

สินค้าราคาพิเศษ
จาก Betagro Shop 

อาทิ
สินค้าใหม่แนะนำ “เกี๊ยวซ่า” 
หมูบด จากราคาปรกติกิโลกรัมละ 

120 บาท เหลือเพียง 99 บาท 
หมูสามชั้นแผ่น จากราคาปรกติ

กิโลกรัมละ 120   บาท เหลือเพียง   
109 บาท 

หมูเข้มข้นเสียบไม้ จากราคาปรกติ
กิโลกรัมละ 70 บาท เหลือเพียง 50 
บาท 

ไข่ไก่เบอร์ 3 จากราคาปรกติกิโล-
กรัมละ 90  บาท เหลือเพียง 87 บาท   

ไส้กรอก ITOHAM ราคาปกติ   
ซื้อ 2 แพ็ค แถม 1 แพ็ค 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปและอาหารปรุงสุกชนิดต่าง ๆ
ให้ผู้สนใจได้เลือกซื้อหานำไปบริโภค
ได้อย่างมั่นใจในคุณภาพและความ
ปลอดภัย ได้ที่ ร้าน “BETAGRO 
Shop” บริเวณถนนเลี่ยงเมือง ฝั่งตรง
ข้ามกับร้านอาหาร “ตะวันแดงสาด  
แสงเดือน” ทั้งยังสามารถโทร.สั่งซื้อ
สินค้า หรือสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ
ได้ที่หมายเลข0 4528 5382-4 ✪  



� ประจำเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2555 







จากขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำ  
ปี 2555 อันมีวัดต่าง ๆ และคุ้มน้อยใหญ่
ทั่วจังหวัดอุบลราชธานี กว่า 60 แห่งต่าง
พร้อมใจกันรังสรรค์ผลงานเพื่อแสดงให้
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้
เห็นถึงความสวยงามวิจิตรบรรจงอันแสน
จะประณีตพร้อมด้วยเรื่องราวทางพุทธ-
ศาสนาซึ่งปรากฏอยู่บนต้นเทียนแต่ละต้น
มาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 3 สิงหาคม 
2555 นั้น 

อีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่นักท่องเที่ยว
และผู้มาร่วมชมงานยังคงใจจดใจจ่อเฝ้า
รอคือการประกาศผลการตัดสินรางวัล
ต้นเทียนแต่ละประเภทในช่วงเย็นย่ำของ
วันเดียวกันซึ่งในที่สุดปรากฏผลดังนี้

1.ประเภทแกะสลักขนาดใหญ่:ชนะเลิศ
“วัดไชยมงคล” ได้รับเงินสด 2 แสนบาท
พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 “วัดผาสุการาม” ได้รับ
เงินสด1แสน5หมื่นบาทพร้อมถ้วยรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ-
ทรวงการคลัง(นายกิตติรัตน์ณระนอง)/
รองชนะเลิศอันดับ2“วัดพระธาตุหนองบัว”
ได้รับเงินสด 1 แสนบาท พร้อมถ้วยผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา(ดร.สมบัติคุรุพันธ์)

2.ประเภทแกะสลักขนาดกลาง :ชนะ
เลิศ “วัดกลาง” (อ.เมืองอุบลฯ) ได้รับ
เงินสด 1 แสนบาท พร้อมถ้วยประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ (พลเอกเปรม ติณ-
สูลานนท์) / รองชนะเลิศอันดับ 1 “วัด
สุทัศนาราม” ได้รับเงินสด 6 หมื่นบาท
พร้อมถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม(นางสุกุมลคุณปลื้ม)/รองชนะ
เลิศอันดับ 2 “อำเภอม่วงสามสิบ” ได้รับ
เงินสด 4 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายศักดา คงเพชร) / รางวัลชมเชย 2
รางวัลรางละ2หมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่ “อำเภอศรีเมืองใหม่” และ “อำเภอ
น้ำยืน”

3.ประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ : ชนะ
เลิศ“วัดมหาวนาราม”ได้รับเงินสด2แสน
บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ-
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /

รองชนะเลิศอันดับ1“วัดแจ้ง”ได้รับเงินสด
1 แสน 5 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัลรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย(นายยงยุทธวิชัยดิษฐ์)/รองชนะ
เลิศอันดับ 2 “วัดศรีประดู่” ได้รับเงินสด
1 แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัล รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกระทรวงมหาดไทย (นาย
ฐานิสร์เทียนทอง)/รางวัลชมเชย2รางวัล
รางวัลละ 3 หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร
ได้แก่“อำเภอเดชอุดม”และ“วัดบูรพา”

4.ประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง:ชนะเลิศ
“อำเภอตระการพืชผล” ได้รับเงินสด 1
แสนบาท พร้อมถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
(น.ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตร)รองชนะเลิศอันดับ1
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี”ได้รับเงินสด6หมื่น

บาท พร้อมถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย(นายชูชาติหาญสวัสดิ์)/
รองชนะเลิศอันดับ 2 “ศูนย์เรียนรู้เทียน
พรรษาวัดศรีประดู่”ได้รับเงินสด4หมื่นบาท
พร้อมถ้วยรางวัลปลัดกระทรวงมหาดไทย
(นายพระนาย สุวรรณรัฐ) / รางวัลชมเชย
2 รางวัล รางวัลละ 2 หมื่นบาท พร้อม
เกียรติบัตรได้แก่“มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัยวัดแสนสุข”และ“วัดพลแพน”

5.ประเภทเทียนโบราณ : ชนะเลิศ
“เทศบาลเมืองเดชอุดม”ได้รับเงินสด3หมื่น
บาท พร้อมถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระ-
ทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายชุมพล
ศิลปะอาชา)/รองชนะเลิศอันดับ1“อำเภอ
บุณฑริก” ได้รับเงินสด 2 หมื่นบาท พร้อม
ถ้วยประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่ง

ผลงานชนะเลิศต้นเทียน
จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2555 

 ความยิ่งใหญ่อลังการของต้นเทียน “วัดไชยมงคล”  
ผู้ชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ 

 ต้นเทียน “วัดมหาวนาราม”  
ผู้ชนะเลิศประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ 

ประเทศไทย (น.ส.เพ็ญสุดา ไพรอร่าม) /
รองชนะเลิศอันดับ2“วัดป่าแสนอุดม”ได้
รับเงินสด 1 หมื่น 5 พันบาท พร้อมถ้วย
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(นายสุรพล เศวตเศรณี) / รางวัลชมเชย
3 รางวัล รางวัลละ 1 หมื่นบาท พร้อม
เกียรติบัตรได้แก่“วัดท่าวังหิน”“วัดหลวง”
(อ.พิบูลมังสาหาร) และ “เทศบาลเมือง
เดชอุดม”

6.ประเภทศิลปินรุ่นใหม่ : ชนะเลิศ
“อำเภอเขมราฐ”ได้รับเงินสด6หมื่นบาท
พร้อมถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ(ศ.สุชาติธาราดำรงเวช)/รอง
ชนะเลิศอันดับ 1 “อำเภอเขื่องใน” ได้รับ
เงินสด 4 หมื่นบาท พร้อมถ้วยรางวัล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (นาย
สุรพล สายพันธ์) / รองชนะเลิศอันดับ 2
“อำเภอดอนมดแดง”ได้รับเงินสด2หมื่น
บาท พร้อมถ้วยรางวัล นายกเทศมนตรี
นครอุบลราชธานี(นางรจนากัลป์ตินันท์)/
รางวัลชมเชย “อำเภอทุ่งศรีอุดม” ได้รับ
เงินสด1หมื่นบาทพร้อมเกียรติบัตร✪  

ขบวนฟ้อนรำประกอบต้นเทียน
มนต์เสน่ห์แห่งศิลปวัฒนธรรมอีสาน“งดงามตระการตาสมคำร่ำลือถึง

ความยิ่งใหญ่อลังการของงานประ-
เพณีสำคัญประจำจังหวัดอุบลราช-
ธานีที่สืบทอดยาวนานมาถึง ๑๑๑ ปี” 

นั่นคือกระแสเสียงเห็นพ้องตรง
กันจากปากของนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและต่างชาตินับหมื่นนับแสนราย
ที่แห่แหนกันมาร่วมชมขบวนแห่เทียน
พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่
เช้าตรู่ของวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม2555โดยมีพล.ต.อ.ดร.ชิดชัย
วรรณสถิตย์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะนายกสมาคมชาวอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแห่
เทียนพรรษา ประจำปี 2555 ภายใต้
ชื่องาน “๑๑๑ ปี ลือเลื่องฮุ่งเฮืองเมือง
ธรรมงามล้ำเทียนพรรษาภูมิปัญญาชาว
อุบล”ซึ่งมีนายสุรพลสายพันธ์ผู้ว่าราช-
การจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน
โดยได้รับเกียรติจากผู้นำประเทศเพื่อน
บ้านมาร่วมงานอย่างล้นหลาม อาทิ รอง
เจ้าแขวงจำปาสัก สาละวัน อัตตะบือ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประ-
ชาชนลาว (สปป.ลาว) และรองผู้ว่า-
ราชการจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชา

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการต่าง ๆ
แล้วความตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวจึง
ได้เริ่มขึ้นจากการชม “ขบวนเทียนพรรษา

พระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราช-
ทาน” ตามต่อด้วยขบวนต้นเทียนจาก
คุ้มวัดต่าง ๆ ทั่วจังหวัดที่ส่งเข้าประกวด
ทั้งประเภทแกะสลักและติดพิมพ์ ขนาด
เล็กกลางใหญ่และต้นเทียนโบราณรวม
กว่า60ขบวน

ในส่วนของความวิจิตรบรรจงของ
ต้นเทียนพรรษาแต่ละต้นนั้นคงมิจำเป็น
ต้องอรรถาธิบายใดให้มากนัก เพราะ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเสียงโจษขาน
เกี่ยวกับความงดงามของการประดิษฐ์

ต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีถือได้
ว่าเป็น “ต้นแบบ” ของศิลปะที่มีคุณค่า
อันเกิดจากการหล่อหลอมรวมใจของชาว
อุบลราชธานี เชื่อมโยงเรื่องราวบนต้น
เทียนด้วยเนื้อหาทางพุทธศาสนาที่ช่างทำ
เทียนได้สื่อถึงเรื่องราวของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ทรง
โปรดสัตว์โลกในปางต่าง ๆ ในวันเข้า
พรรษา

แต่สิ่งหนึ่งที่สร้างความตรึงตาตรึงใจ
ให้แก่ผู้ร่วมชมขบวนแห่เทียนไม่น้อยไป

กว่าต้นเทียนพรรษาคือ “ขบวนฟ้อนรำ
และการแสดง” ประกอบต้นเทียนอันสื่อ
ถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวจังหวัดอุบล-
ราชธานีที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่
สะกดสายตานักท่องเที่ยวทุกคู่ให้จับจ้อง
อย่างใกล้ชิดตลอด 2 ฟากฝั่งถนนอุปราช
ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
เป็นความยาวกว่า1กิโลเมตร

แต่ละภาพของการฟ้อนรำและการ
แสดงของแต่ละขบวนจึงเป็นเสมือน
ตัวชูโรงและแรงขับเคลื่อนให้ต้นเทียน
พรรษาแต่ละต้นมีความโดดเด่นและทรง

พลังขึ้นเหลือคณานับจนเรามิอาจอดใจ
นำมาเสนอให้ท่านผู้อ่านได้สัมผัส นอก
เหนือไปจากความตื่นตาตื่นใจจากต้น
เทียนพรรษาซึ่งมักจะมีการนำเสนอ
ผ่านสื่อต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง

เหนือสิ่งอื่นใด ขบวนฟ้อนรำและ
การแสดงเหล่านี้ยังถือเป็นศิลปะทรง
คุณค่าที่แฝงไว้ด้วยวัฒนธรรมประ-
เพณีดีงามอันสมควรเป็น “แบบอย่าง” 
ให้อนุชนคนรุ่นหลังตระหนักถึงหน้าที่
และจิตสำนึกในการสืบสานให้คงอยู่
สืบไปตราบนานเท่านาน✪
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เพราะ เสน่ห์ ของบรรยากาศ
พระอาทิตย์ตกดินลับขอบน้ำริมฝั่ง
แม่น้ำมูล จึงทำให้ร้านอาหาร “ครัว
เรือนแพ” กลายเป็นสถานที่พบปะ
สังสรรค์ของ “ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ
มหาราช รุ่นปี 2521-2526” เมื่อช่วง
กลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 

การพบปะสังสรรค์ครั้งนี้ถือเป็น
โอกาสพิเศษไม่บ่อยครั้งนัก เพราะยัง
เป็นการต้อนรับ “เพื่อนเบ็ญฯ คน
สำคัญ”คือ“วีระศักดิ์โควสุรัตน์”อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และอดีตผู้อำนวยการ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อ
การค้าและการพัฒนา(องค์การ
มหาชน) ซึ่งเดินทางมาบรรยาย
พิเศษเนื่องใน “สัปดาห์หนังสือ
และการเรียนรู้ครั้งที่ 4” ที่เพิ่ง
ผ่านพ้นไปเมื่อเร็วๆ นี้

ด้ ว ย เหตุ นี้ เ พื่ อ เป็ นการ
รับรอง “ชมรมเพื่อนเบ็ญฯ
21-26” จึงได้ เสาะหาร้าน
อาหารที่มีบรรยากาศดี ๆ เป็น

เครื่องเคียงอาหารรสชาติเยี่ยมที่มีอย่างหลากหลายทั้งประเภทอาหารไทยและ
ไทย-อีสานไม่ว่าจะเป็นต้มแซ่บซี่โครงหมูต้มยำกุ้งทอดมันกุ้งและปลาเนื้ออ่อนทอด
กระเทียมพริกไทยเป็นต้น

งานนี้นอกจาก “วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” จะร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมชม
บรรยากาศและสายลมเย็นสบายริมฝั่งแม่น้ำมูลพร้อมๆกับพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
กับเพื่อนเก่าอย่างออกรสแล้ว ยังให้เกียรติขึ้นร้องเพลงบนเวทีให้เพื่อน ๆ และลูกค้า
รายอื่น ๆ ที่มาใช้บริการ “ครัวเรือนแพ” ในวันนั้นได้ร่วมรับฟังกันอย่างสนุกสนาน
เป็นกันเอง

งานนี้แม้จะเสียดายแทน “เพื่อนเบ็ญฯ 21-26” หลายท่านที่พลาดโอกาสมาร่วม
งาน แต่”วีระศักดิ์ โควสุรัตน์”
ก็ยังหวังว่าคราวหน้าจะมีโอกาส
ได้นัดหมายให้เพื่อน ๆ มาร่วม
พบปะสังสรรค์กันในโอกาสต่อไป

ส่วนท่านใดที่สนใจจะลองไป
ลิ้มรสอาหารอร่อย ๆ พร้อม
สัมผัสบรรยากาศดี ๆ เช่นนี้บ้าง
ลองไปใช้บริการกันได้ที่ “ครัว
เรือนแพ” ริมหาดสวนสุข (หาด
สวนยา)ฝั่งอ.วารินชำราบ(ตรง
ข้ามตลาดใหญ่)✪

เพื่อนเบ็ญ 21-26  
เลือก “ครัวเรือนแพ” 
ร่วมสังสรรค์ “วีระศักดิ์ โควสุรัตน์” 
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จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุม
นานาชาติ เรื่อง “การประชุมแสวงหาความ
ร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
ในกรอบวงกลมเศรษฐกิจสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (International Conference on
“Developing Cooperation on Trade,
Investment,andTourismfor theEcono-
micCircleinIndochinatowardAEC2015)
ณ โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานีเมื่อเร็วๆนี้โดยมีคณะผู้แทน
จากแขวงสะหวันนะเขต แขวงจำปาสัก แขวง
สาละวันและแขวงเซกองประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)คณะ
ผู้แทนจังหวัดเว้ และจังหวัดคอนตูม ประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะผู้แทน
จากจังหวัดพระวิหาร ประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชา พร้อมคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้า
ร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี กล่าวในพิธีเปิดการประชุมว่า
การจัดการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินงาน
อย่างบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีหลาย
ฝ่าย อาทิ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้า
จังหวัดอุบลราชธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
อุบลราชธานี ส่วนราชการ และสถาบันการ
ศึกษาต่าง ๆ โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นฝ่ายเลขานุการในการดำเนิน
การจัดการประชุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผย
อีกว่า การประชุมครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การจัดการประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์
เมืองคู่มิตรนานาชาติกับจังหวัดต่าง ๆ ของ
8ประเทศ (The InternationalConference
toPromoteRelationsbetweenSisterand

Friendship Cities and Ubon Ratchathani)
ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม
2554ที่ผ่านมา

นายสุรพล กล่าวด้วยว่า การจัดประชุม
ครั้งนี้มีความสอดคล้องกับนโยบายที่จะผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางทางการค้าการ
ลงทุนการบริการการคมนาคมและการท่องเที่ยว
ในอนุภูมิภาคอาเซียน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนเป็นการ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจ สร้างพันธมิตร
(Alliance)ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่างๆ
ในการทำความตกลงทางการค้าเพื่อเพิ่มช่องทาง
การตลาด รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้ความ
สามารถของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ SMEs
ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อนำไปสู่การเพิ่ม
มูลค่าทางการค้าและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน

“สำหรับประเด็นข้อหารือในการประชุม
ครั้งนี้ประกอบด้วย นโยบายความร่วมมือด้าน
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัดและ
แขวงต่าง ๆ กฎระเบียบทางการค้า การลงทุน
การท่องเที่ยวที่ควรรู้ของประเทศเพื่อนบ้าน
ปัญหาและอุปสรรคทางการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และแนวทางแก้ ไข ตลอดจนกิจกรรม
แนวทางความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการ
ท่องเที่ยว”ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าว

นายสุรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัด
อุบลราชธานีเป็นจังหวัดใหญ่อันดับ 2 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรรวมประมาณ
1.8ล้านคนมีจุดเด่นที่สำคัญหลายด้านอาทิมี
ผลิตผลทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงคือ ข้าวหอม
มะลิมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักได้แก่ผาแต้ม
แม่น้ำสองสี อ.โขงเจียมสามพันโบก อ.โพธิ์ไทร
และมีงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักอย่างทั่ว
ถึงทั้งในและต่างประเทศ คือ งานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา ทั้งยังมีพรมแดนติดต่อกับประ-
เทศเพื่อนบ้านคือสปป.ลาวและราชอาณาจักร
กัมพูชารวมเป็น3ประเทศที่มีพื้นที่ติดต่อกันซึ่ง
เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพื้นที่ “สามเหลี่ยมมรกต”
นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถยนต์เชื่อมโยงติดต่อไป
ยังประเทศเวียดนามได้หลายเส้นทางด้วยกัน

“ด้วยศักยภาพด้านต่างๆจังหวัดอุบลราช-

ธานีจึงถือเป็นศูนย์กลางของจังหวัดต่างๆ ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทั้งยังเป็น
ศูนย์ กลางการเชื่อมโยงไปสู่ประเทศอินโดจีนซึ่ง
ต่อมาได้มีการพัฒนาจากสามเหลี่ยมมรกตไปสู่
วงกลมเศรษฐกิจ หรือ The Emerald Triangle
to Economic Circle” ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานีกล่าวเสริม

ในส่วนของมูลค่าการค้าชายแดนระหว่าง
จังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้านนั้น
นายสุรพล เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 4,372.96
ล้านบาทในปี 2550 ล่าสุดในปี 2554 มีมูลค่า
การค้ารวมสูงถึง 11,388.35 ล้านบาท จึงเป็น
เครื่องชี้ ให้เห็นถึงการขยายตัวทางการค้าและ

ความเป็นศูนย์กลางการพัฒนากับประเทศเพื่อน
บ้านที่มีความสำคัญสูงขึ้นเป็นลำดับ

นายสุรพล กล่าวด้วยว่า จังหวัดอุบลราช-
ธานีได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความ
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลไทยที่จะผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ
การคมนาคมและการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคจึง
พยายามผลักดันให้การค้าการลงทุนในระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาและมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทัดเทียมกัน ทั้งยังลด
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสังคม และก่อให้
เกิดความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน

นายสุรพล กล่าวด้วยว่า แนวทางการ
พัฒนาดังกล่าวมีผลอย่างเป็นรูปธรรมในลักษณะ
ของการจัดทำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
หลายระดับ เช่น “กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ” (Ayeyawady-Chao Phraya-
MekongEconomicCooperationStrategy:
ACMECS)ซึ่งมีความร่วมมือในสาขาต่างๆคือ
การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน
ความร่วมมือทางด้านเกษตรกรรมและอุตสาห-
กรรม การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในภูมิภาค
การท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำ “กรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
(Greater Mekong Subregional Economic
Cooperation : GMS-EC) ซึ่งเป็นกรอบความ
ร่วมมือที่จะผลักดันในเรื่องการจัดทำข้อตกลงเขต
การค้าเสรี (FreeTradearea) ในกลุ่มประเทศ
ไทยสปป.ลาวเวียดนามพม่ากัมพูชาและจีน
ตอนใต้ ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการรวมกลุ่มประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศอันนำไปสู่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ในปี2558

นายสุรพล กล่าวด้วยว่า จังหวัดอุบลราช-
ธานี ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

ประเด็นหนึ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง
เมื่อกลุ่มประเทศอาเซียนรวมตัวกันเป็น 
AEC ในปี 2558 คือ “การเปิดเสรีด้าน
แรงงาน” ที่หลายฝ่ายเริ่มเป็นห่วงและมี
การตั้งคำถามว่า การเปิดเสรีด้านการค้าที่
จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ
อย่างเสรีในระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน
ด้วยกันจะส่งผลอย่างไรในแต่ละประเทศ 

เนื่องเพราะในขณะนี้ทั้ง10ประเทศได้
มีการกำหนดเปิดเสรีใน 8 สาขาอาชีพ คือ
แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร
สถาปนิกนักบัญชีช่างสำรวจและสาขาการ
ท่องเที่ยวใน 32 ตำแหน่งงาน โดยทั้ง 10
ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันกำหนด
“มาตรฐานกลางของผู้ประกอบวิชาชีพ”
(MRAs)ใน7สาขาอาชีพแรกแล้วยกเว้น
สาขาการท่องเที่ยวซึ่งประเทศไทยกำลังเร่ง
กำหนด MRAs เพื่อเป็นผู้นำในการกำหนด
มาตรฐานและเสนออีก 9 ประเทศในการ
กำหนดให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน

ต่อประเด็นนี้ กระทรวงแรงงาน ใน
ฐานะหน่วยงานที่สำคัญในการเตรียมความ
พร้อมด้านแรงงาน โดย “นายสิงหเดช
ชูอำนาจ” ผู้อำนวยการสำนักประสานความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัด

กระทรวงแรงงานบอกว่า
“แรงงานไทยมีความพร้อมในด้านความ

สามารถและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง แต่ยัง
จำเป็นต้องพัฒนาในเรื่องภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่ทั้ง 10 ประเทศ
กำหนดว่าแรงงานที่จะเคลื่อนย้ายเสรีต้อง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้”

หากมองในแง่บวกแล้ว การเปิดเสรี
แรงงานใน AEC ย่อมจะทำให้ตลาดแรงงาน
มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้แรงงานมี โอกาสเลือก
งานทำในต่างประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งยังมี
โอกาสที่จะได้รับค่าแรงที่สูงขึ้นด้วย

นอกจากนั้นยังจะทำให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศภาคีสมาชิกในการพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้อยู่ ในมาตรฐานเดียวกัน เท่ากับ
เป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานเหล่านี้ ได้รับการ
พัฒนามากขึ้นและสามารถอยู่ ในประเทศใด
ก็ ได้ภายใต้ระเบียบกฎหมายและมาตรฐาน
เดียวกัน

ในทำนองกลับกัน การเปิดเสรีแรงงานใน
AEC ย่อมส่งผลให้มีจำนวนแรงงานไหลบ่า
ทะลักเข้ามาในประเทศไทยอย่างยากที่จะห้าม
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการขยายกรอบ
เป็น“อาเซียนบวก3”หรือ“อาเซียนบวก6”

ย่อมทำให้บุคลากรในภาคต่างๆเช่นภาคการ
เงิน การธนาคารและไอทีจากประเทศต่าง ๆ
เคลื่อนย้ายเข้ามาเมืองไทยมากขึ้น จนอาจส่ง
ผลให้แรงงานไทยว่างงานมากขึ้นตามไปด้วย

จากการศึกษาของรายงานฉบับหนึ่ ง
เกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่อง “การแข่งขันด้าน
แรงงานในกรณีการเปิดเสรีการค้า” พบว่า
ประเทศไทยยังขาดการเตรียมการด้านแรงงาน
อย่างจริงจังในการที่จะรองรับการเปิดเสรี
การค้า

รายงานฉบับนี้ ได้ทำการศึกษาพบว่า ใน
ส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพ แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล และวิศวกร ยังมองไม่เห็นประโยชน์
ของการเปิดเสรีอาเซียน แต่กลับมองว่าการ
เปิดเสรีจะทำให้มีแรงงานวิชาชีพจากต่างชาติ
เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น

ผลการวิเคราะห์ยังได้รายงานต่ออีกว่า
กลุ่มอาชีพที่น่าเป็นห่วงที่สุด คือ ทันตแพทย์
และพยาบาล เนื่องจากคาดว่าในอนาคตจะมี
ทันตแพทย์สัญชาติจากยุโรปโอนสัญชาติเป็น
สิงคโปร์ และมีพยาบาลจากฟิลิปปินส์ใช้สิทธิ
เข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทยเป็น
จำนวนมาก

ผลการวิเคราะห์นี้จึงน่าจะเป็นแนวทางที่

อุ บลราชธานี ยั ง ไ ม่ อยู่ บนแผนที่ ของ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB
จึงยังไม่อยู่บนความเร่งรัดของเครือข่ายเชื่อม
ต่อแห่งอาเซียน หรือ Asean Connectivity
การเปิดด่านทางบก - ทางน้ำระหว่างประเทศ
ไม่ว่าระหว่างอุบลราชธานีกับลาว  หรือ
อุบลราชธานีกับกัมพูชาจึงถูกรับรู้ว่าเป็นเพียง
ความร่วมมือทวิภาคีไปก่อน

จึงไม่อยู่ในแผนเร่งเชื่อมของอาเซียนที่รัฐ
สมาชิกทั้งสิบและที่เอกชนข้ามชาติจะต้องรับรู้
และยืนยันการผลักดันให้เกิดระบบอำนวย
ความสะดวกในการผ่านด่านผ่านแดน(Trade
Facilitation) แบบที่เราจะให้เป็นการบริหาร
มาตรฐานการออกแบบของถนนหนทาง  ป้าย
บอกทาง  แสงสว่าง ตลอดจนมาตรฐานการ
บำรุงและขยายเขตทางก็จะเป็นตามมาตรฐาน
ที่นโยบายภายในแต่ละประเทศจะกำหนด
ไม่ใช่การใช้มาตรฐานอาเซียน

แม้อุบลราชธานีมีความเหมาะในการเป็น
เมืองโลจิสติกส์  หากจะมีการขนส่งสินค้าและ
พัสดุจากเวียดนามตอนกลางเข้าสู่ไทยผ่านลาว
เพราะมีพื้นที่ติดชายแดน3ประเทศไม่มีเทือก
เขาสูงใหญ่กีดขวางเส้นทาง มีระยะทางห่าง
ระหว่างเมืองท่าในเวียดนามกับเมืองท่าอย่าง
แหลมฉบังพอ ๆ กัน เกือบจะเรียกได้ว่า
อุบลราชธานีเป็นครึ่งทางก็พอได้...

อุบลราชธานียังมีขนาดพื้นที่ใหญ่ มีระบบ
ถนนภายในและระหว่างจังหวัดที่จะจ่ายสินค้า
ขึ้น-ล่องและออก-ตกได้ดีมีถนนวงแหวน
เลี่ยงเมืองมีบริการซ่อมบำรุงยานยนตร์ทุกยี่ห้อ
อย่างมีมาตรฐาน มีบุคลากรสนับสนุนระบบ
ขนส่งเพียงพอ ในฐานะที่เคยเป็นเมืองปลาย
ทางของการเดินทางภายในประเทศไทยสู่อีสาน
ใต้เป็นเวลาช้านาน มีแม่น้ำมูลและชีที่สามารถ
พัฒนาเป็นร่องน้ำเดินเรือได้หากมีนโยบาย
สนับสนุนเพียงพอ มีสนามบินนานาชาติที่
สามารถรองรับการเดินทางขนส่งทางอากาศได้
อย่างมีมาตรฐาน มีคลังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด
ใหญ่ พร้อมทั้ งระบบขนส่งของรถไฟที่มี
ประวัติการใช้งานที่ยังไว้วางใจได้อีกทั้งสถานี
รถไฟที่วารินชำราบก็เป็นสถานีขนาดใหญ่  มี
ชุมชนเทศบาลและระบบธุรกิจที่พร้อมจะ
พัฒนาให้เป็นแหล่งรองรับการพักการตรวจคัด
จัดใส่บรรจุภัณฑ์ พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
กระจายสินค้าได้ดี

อุบลราชธานีมีสถาบันการศึกษาทั้งพื้นฐาน
ทั้งอาชีพทั้งอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นของเอกชน
หรือของรัฐ มีทั้งแบบในระบบและนอกระบบ
มีทั้งที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับ
ของรัฐ ดังนั้น บุคลากรที่จะเติมเข้าสู่ระบบ
ปฏิบัติการสนับสนุนการขนส่ง และพักรักษา
สินค้า  ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าจึง
ไม่ขาดแคลน

อุบลราชธานีมีฐานะที่ค่อนข้างสำคัญ เมื่อ
เอ่ยถึ งการทำหน้าที่ เป็นผู้ กระจายสินค้ า
ประเภทวัสดุก่อสร้างให้กับจังหวัดในอีสานและ
ประเทศข้างเคียงมานาน

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการ
ขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่10สิงหาคม
ศกนี้เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก พร้อมให้
บริการออกใบอนุญาตขับรถบรรทุกและรถ
โดยสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกันทั่ว
ประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558โดยผู้ ได้
รับใบอนุญาตดังกล่าวสามารถนำไปใช้งานใน
10ประเทศอาเซียนประกอบด้วยประเทศไทย
สปป.ลาว เวียดนามพม่ากัมพูขาอินโดนีเซีย
มาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และบรูไน

“ใบอนุญาตขับรถดังกล่าวมีข้อความภาษา
อังกฤษกำกับข้อความภาษาไทย โดยมีการเพิ่ม
คุณสมบัติทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ให้มีระบบ
ป้องกันการปลอมแปลงที่ทันสมัยเป็นมาตรฐาน
สากล ใช้วัสดุเป็นพลาสติกที่มีความคงทนถาวร 
ถ่ายรูปติดบัตรโดยมีขนาดเท่ากับบัตรประจำตัว
ประชาชนและบัตรเครดิต เพื่ออำนวยความ
สะดวกและง่ายต่อการพกพา”นายสมชัยกล่าว

นอกจากการเตรียมออกใบอนุญาตขับรถ
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ดังกล่าวแล้ว อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบก ยังกล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้กรมการ
ขนส่งทางบกได้เตรียมพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนด้วยการพัฒนางานด้านการ
ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การจัดทำความตกลงภายใต้กรอบความ

ม.อุบลฯ กับการก้าวเข้าสู่ 
AEC 

รศ.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบล-
ราชธานี เป็นประธานเปิดการ
เสวนา หัวข้อ “มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน : มุมมอง
จากภายนอก” เนื่องในโอกาส

“วันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครบรอบ22ปี”เพื่อเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนความคิด
และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชมอาเซียนในอนาคต

การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศ.ปิยะวัติบุญ-หลงผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
น.ส.อรณัส วัฒยานนท์ นักการทูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ
ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ร่วม
เสวนา โดยมีนายนพพร พันธุ์เพ็ง เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคาร
เทพรัตนสิริปภาสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นประโยชน์แก่ภาครัฐที่ควรเร่งรีบให้กลุ่ม
วิชาชีพเหล่านี้ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ รวม
ทั้งประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อแต่ละ
วิชาชีพอย่างชัดเจนก่อนที่จะทำการตกลงเปิด
เสรีแรงงานอาเซียน

การเตรียมการรองรับสถานการณ์ดัง
กล่าวควรเตรียมการทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยระยะสั้นควรมีการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้แรงงานแต่ละสาขาเพิ่มขึ้น
ส่วนในระยะยาวควรปรับเปลี่ยนหลักสูตรใน
ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อยก
ระดับมาตรฐานการศึกษาที่จะให้เกิดความ
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
และทักษะด้านฝีมือให้สามารถรองรับกับ
ภาคการผลิตไปพร้อมๆ กัน

ที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ รัฐบาลควร
จัดตั้ง “สำนักงานแรงงานไทยในประเทศ
อาเซียน” เพื่อให้ความดูแลและช่วยเหลือก
ลุ่มอาชีพที่ โยกย้ายไปปฏิบัติงานในแต่ละ
ประเทศ

อย่างไรก็ดี แม้ประเทศไทยจะถือเป็น
ประเทศที่มีความพร้อมด้านแรงงานเป็น
ลำดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนแต่การ
เปิดเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีก็มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียที่คนไทยทั้งประเทศควรย้อนดูตัวเอง
ว่า ขณะนี้เรามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด
ที่จะเปิดรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 

หาไม่แล้วทั้งนักท่องเที่ยวและผู้ประ-
กอบการย่อมจะมองหาตลาดแรงงานใหม่ ๆ 
และการบริการที่ดียิ่งขึ้นแน่นอน  ✪  

AECโดยได้จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านทั้ง3ประเทศคือสปป.ลาวกัมพูชา
และเวียดนามเพื่อเป็นการรองรับมากมาย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจร่วมกันกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ธุรกิจสร้างพันธมิตร(Alliance)ของผู้ประกอบ
การในภาคธุรกิจต่าง ๆ ในการทำความตกลง
ทางการตลาด รวมทั้งเป็นการพัฒนาความรู้
ความสามารถของกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
SMEs ให้มีศักยภาพในการแข่งขันนำไปสู่การ
เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน

อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย การ
จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแบบเหย้า-
เยือน (Thai ASEAN Trad Fair) ระหว่าง
ประเทศไทยสปป.ลาวกัมพูชาเวียดนามและ
จีนตอนใต้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2547
การจัดทำข้อตกลงสินค้าเกษตร (Contract
Farming) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
สปป.ลาวและกัมพูชาตั้งแต่ปี2548และการ
เจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
ระหว่างประเทศไทย สปป.ลาว และกัมพูชา
ตั้งแต่ปี2552

ส่วนในปี 2554 ได้ริเริ่มโครงการเพิ่มขึ้น
คือ การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใน
ภูมิภาคสู่นักการตลาดมืออาชีพ (Intertrader/
Smart Trader) การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการค้า
ชายแดน การพัฒนาเครือข่าย Logistic เพื่อ
สนับสนุนการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
กับประเทศเพื่อนบ้านการประชุมเจรจาเพื่อลด
ปัญหาอุปสรรคทางการค้ากับประเทศเพื่อน
บ้าน การฝึกอบรมพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน:AECและกิจกรรมเมืองคู่มิตรSister
City7ประเทศ20เมือง✪

สถิติและมูลค่าสินค้าวัสดุก่อสร้างจากผู้
แทนจำหน่ายที่อุบลราชธานีบรรลุในแต่ละปีนั้น
ถือว่าสูงที่สุดในภาคอีสานทั้งภาคสูงกว่าโคราช
ขอนแก่นอุดรหนองคายหรือนครพนม

อุบลราชธานีมีน้ำท่าบริบูรณ์เป็นทั้งแหล่ง
ผลิตวัตถุดิบ และการผลิตอาหารแทบทุกชนิด
ได้เบ็ดเสร็จในจังหวัดเดียว  อีกทั้งมีที่พัก
โรงแรม ร้านอาหาร และบริการสนับสนุนเพื่อ
นักเดินทางที่หลากหลาย กระจายอยู่ทั่วไปใน
หลายอำเภอ  มีค่ายทหารบก ทหารอากาศ ที่
พร้อมส่งชุดสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยธรรมชาติในที่ห่าง
ไกลออกไป มีระบบโรงพยาบาลและบุคลากร
ด้านสุขภาพที่เข้มแข็งกระจายเป็นเครือข่ายมี
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่มา
นาน  ทำให้มีทางเลือกในการจัดหน่วยปฏิบัติ
สนับสนุนร่วมกับภาคพลเรือนได้ ในรูปแบบที่
ยืดหยุ่น  ชาวอุบลราชธานีมีศักยภาพด้านการ
บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอมีตลาดท้องถิ่น
ที่คึกคักหลายแห่ง  มีตลาดกระจายสินค้าสู่
อำเภอภายนอกที่มีผู้รับขนส่งประจำวัน  มี
วัฒนธรรมตลาดยามค่ำคืนที่อยู่ตัว  พร้อมให้
บริการแก่ผู้เดินทางมาจากแดนไกล ไม่ว่าจะ
เป็นเวลาหัวค่ำหรือหลังเที่ยงคืน

ศักยภาพการบริโภคของอุบลราชธานีได้
แสดงขยับตัวชัดขึ้นเมื่อห้างสรรพสินค้าขนาด
ใหญ่ทั้งที่เป็นแฟชั่นสินค้าอุปโภคบริโภคเกรด
ต่างๆสินค้าเคหะภัณฑ์ประดับบ้านเรือนตลอด
จนตลาดสวนและต้นไม้ก็มีการพัฒนาอย่างน่า
ประทับใจ

อุบลมี โครงข่ายของศาลยุติธรรมที่ ใน
อนาคต อาจพัฒนาเป็นศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ สาขา
(อีสานใต้)ได้ สามารถสร้างบุคลากรรองรับ
เพียงพอในแง่การตั้งรับการเกิดยุทธศาสตร์โลจิ
สติกส์ของอุบลราชธานีนั้นเรานับว่าไม่เป็นรอง
ใคร  ขาดแต่หัวใจของเรื่องนี้ เพียงอย่าง
เดียว...เท่านั้น คือ ทำอย่างไร อุบลราชธานีจึง
จะถูกนำเสนอให้ เวทีนานาชาติ รู้จักและ
ประทับใจว่าทำไม เขาจึงมีความคุ้มค่าคุ้มกำไร
ถ้าจะใช้ เส้นทางเชื่ อมเข้าและเชื่ อมผ่าน
ราชธานีอันเป็นดินแดนแห่งปราชญ์นี้✪

ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา เยือน “อุบลฯ”

ร่วมหารือแนวทาง “วงกลมเศรษฐกิจ” 

สุรพล สายพันธ์ 

อุบลราชธานี : เมืองศักยภาพโลจิสติกส์

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอดีต  
ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน)  

แรงงานไทยสู่ AEC 
ยังต้องพัฒนาและปรับตัว 

กรมการขนส่งทางบก เปิดบริการใหม่
ใบขับขี่อาเซียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ร่วมมืออาเซียน  การดำเนินการตามกรอบ
ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดนการอำนวย
ความสะดวกในการขนส่งผู้ โดยสารทางบก
ข้ามแดน การเปิดเสรีการค้าบริการสาขาขนส่ง
ทางบก รวมทั้งการจัดทำคู่มือพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการขนส่งเป็นต้น

“จากการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของกรม
ขนส่งทางบกจึงส่งผลให้รถยนต์ส่วนบุคคล รถ
โดยสารและรถบรรทุกของไทยสามารถเดินทาง
เข้าไปในประเทศ สปป.ลาว และขนส่งสินค้า
ระหว่างไทย สปป.ลาว และเวียดนาม ตามแนว
เขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึ่งครอบคลุม
แนวเขตเศรษฐกิจด้านเหนือ-ด้านใต้ตามกรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่าง
สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะ
ขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน  
ต่อไป เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ  
ผู้ประกอบการขนส่งของไทยให้มีความรู้ มีศักย-
ภาพในการประกอบการขนส่งในประเทศอาเซียน
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” นายสมชัยกล่าว

สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้เก็บค่าโดยสารนายตรวจและผู้บริการต่างๆ
สามารถขอรับใบอนุญาตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ดังกล่าวได้เช่นเดียวกัน สอบถามได้ที่ สำนัก-
งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5และสำนัก-
งานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทร.1584✪
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 กล้องวงจรปิดอินฟราเรด IR Array 
ขีดความสามารถเหนือระดับ 

ประโยชน์ของการใช้งาน “กล้องวงจรปิด” นั้น
มีอยู่มากมายหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในแง่ของ
การนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มระบบ
การรักษาความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ  

แต่ด้วยเหตุที่กล้องวงจรปิดมีมากมายหลาก
หลายรูปแบบดังนั้นการเลือกใช้งานกล้องวงจรปิดให้
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
สำคัญที่จะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานมีมาก
ยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะในสถานที่ที่ค่อนข้างมืดถึงมืดสนิท
เช่น ด้านหลังอาคารสำนักงาน ลานจอดรถ ภายใน
ห้องเก็บของ ห้องสต็อกสินค้า หรือตามซอกกำแพง
ต่าง ๆ ซึ่งต้องการการเฝ้าระวังสูงมากเป็นพิเศษนั้น
กล้องวงจรปิดธรรมดาอาจไม่สามารถทำงานเพื่อให้

ได้ภาพที่มีคุณภาพสูงตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ด้วยเหตุ
นี้จึงมีการพัฒนาและผลิต “กล้องวงจรปิดอินฟราเรด”
(InfraredCamera)ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ผู้ใช้งานในส่วนนี้โดยเฉพาะ

ในความเป็นจริงแล้ว กล้องวงจรปิดอินฟราเรด
สามารถใช้งานได้ทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
เนื่องจากเป็นกล้องที่มี LED ในการทำหน้าที่เปล่งแสง
นำทางเพื่อเพิ่มแสงในระยะทางมองของกล้องโดยแสง
อินฟราเรดจะพุ่งไปในระยะที่ถูกกำหนดจากนั้นแสงจะ
ตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนกลับมายังหน้ากล้อง และ
ด้วยเหตุที่LEDมีเม็ดสีเป็นสีแดงจึงทำให้ผลของภาพที่
ได้ในช่วงเวลากลางคืนเป็นสีขาว-ดำ แต่ในสภาวะที่มี
แสงเพียงพอ เช่น ในช่วงเวลากลางวันจะให้ภาพที่มีสี
ตามธรรมชาติปรกติ

สำหรับกล้องวงจรปิดอินฟราเรดคุณสมบัติสูง
ที่จะแนะนำให้ผู้สนใจได้รู้จักในครั้งนี้คือ กล้องวงจรปิด
อินฟราเรด “iNNEKT IR Camera รุ่น ZGI7034W,
ZGI7046W” ซึ่งเป็นกล้องอินฟราเรดแบบใช้งาน
ภายนอกมีขากล้องเป็นแบบ3แกนทำให้สามารถติด
ตั้งกล้องได้ในทุกๆ พื้นที่และสามารถปรับมุมกล้องได้
ทุกทิศทางนอกจากนี้ยังมีOnScreenDisplay(OSD)
ด้วย จึงมีสวิตช์ที่ ใช้คอนโทรล OSD ซึ่งผู้ ใช้งาน
สามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของตัวกล้องได้ทันที

ลักษณะเด่นของกล้องรุ่นนี้คือ บริเวณด้านหน้า
ของตัวกล้องซึ่งมีเลนส์เซ็นเซอร์วัดปริมาณแสงและ
หลอดไฟอินฟราเรดขนาดใหญ่กว่าปรกติเพียง 1, 2
หลอด ขณะที่กล้องวงจรปิดอินฟราเรดทั่วไปมักใช้
หลอดอินฟราเรดขนาดเล็ก ๆ จำนวนหลาย ๆ หลอด
ประกอบเข้าด้วยกัน

เทคโนโลยีของหลอดอินฟราเรดประเภทนี้คือ 
“IR Array”  ซึ่งมีข้อดีต่าง ๆ  ดังนี้ 

1.สามารถกระจายแสงอินฟราเรดออกได้มุมกว้าง

ถึง180องศาในขณะที่กล้องIRแบบธรรมดากระจาย
แสงอินฟราเรดได้เพียง40-50องศาเท่านั้น

2.ช่วยทำให้แสงที่ ได้มีความสว่างมากกว่าหลอด
IR ธรรมดาถึง 100เท่า จึงทำให้สามารถส่องภาพใน
ระยะไกลมากขึ้นกว่าเดิม

3.มีอัตราการประหยัดพลังงานมากกว่าถึง25%
4.มีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมถึง

9เท่า
ในส่วนของระบบภายในนั้นถือว่ากล้อง iNNEKT

มีประสิทธิภาพสูงมาก เนื่องจากใช้ชิพประมวลภาพ

หรือDSP(DigitalSignalProcessing)Effio-Pของ
SONYและImageSensorชนิด1/3”960HSuper
HAD CCD II จาก SONY อีกเช่นเดียวกัน  ทำให้
สามารถดึงประสิทธิภาพของกล้องออกมาได้ความ
ละเอียดสูงถึง700TVLine(TVL)และความสามารถ
ของกล้องอินฟราเร็ทรุ่น ZGI7034W, ZGI7046W ยัง
ใช้มองวัตถุในลักษณะสภาวะย้อนแสงได้อีกด้วย
เหมาะกับบริเวณที่ ไม่สามารถเห็นภาพใบหน้าชัดเจน
อันเนื่องจากแสงสว่างด้านหลังมีความสว่างจ้ามาก
เช่นร้านทอง,ประตูทางเข้าอาคารต่างๆ ฯลฯ

ความละเอียดของภาพที่ ได้สูงถึง 700 TVL นั้น
ช่วยทำให้สามารถเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพได้
อย่างชัดเจน โดยเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกล้องที่มี
ความละเอียด600TVLรุ่นก่อนหน้านี้จะเห็นว่าภาพที่
ได้จากล้องในรุ่น ZGI7034W, ZGI7046W จะให้ภาพ
ที่มีความคมชัดและรายละเอียดของภาพรวมถึงความ
สว่างของภาพได้ดี

ผู้สนใจเลือกใช้งาน กล้องวงจรปิดอินฟราเรด
“iNNEKTIRCameraรุ่นZGI7034W,ZGI7046W”
สามารถเลือกชมสินค้าตัวอย่าง หรือสอบถาม
ราย-ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รวมกล้องวงจรปิด   
“ยูซัคเซส คอมพิวเตอร์” ผู้นำความสำเร็จสู่  
ธุรกิจคุณ โทร. 0 4524 2321, 08 9482 0197,   
08 635 56143  

“คุณพยุงศักดิ์ อร่ามวัฒนกุล” และทีมงานซึ่ง
ได้มีการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
ยินดีให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ท่าน
สามารถเลือกใช้งานได้ตรงกับความต้องการพร้อม
ทั้งประสิทธิภาพสูงสุด  ✪  

คุณผุสดีอร่ามวัฒนกุลผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ภาพเปรียบเทียบ
กล้องIRArray
เทียบกับIRธรรมดา
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เปิดใจ “อาจารย์ชนนี ริมทอง” กับบทบาท
ผู้บริหาร“โรงเรียนยุวทูตศึกษา2”บทพิสูจน์ 8ปï
กับผลงานคุ≥¿าพ เผยมุมมองความสำเร็จการ
บริหาร “การเป็นยุวทูต คือ การเป็นตัวแทนของ
เยาวชนที่มากด้วยความสามารถและเป็นแบบอย่าง
ที่ดี” เร่งเครื่องสร้างโอกาสทางการศึกษาที่ ได้
มาตรฐานให้แก่ เด็กและเยาวชน พร้อมก้าวสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

“อาจารย์ชนนี ริมทอง” เริ่มบทบาทหน้าที่การ
บริหารงานครั้งแรกในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ยุวทูตศึกษา 2 เมื่อวันที่ 16พฤษภาคม 2548 ครั้ง
นั้นโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับ
อนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่1มีนักเรียนจำนวน58คน
จวบจนปัจจุบันโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 เปิดทำการ
สอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนเข้า
รับการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น345คน

ตลอดระยะเวลา8ปีกับบทบาทหน้าที่ผู้อำนวย-
การโรงเรียน“อาจารย์ชนนีริมทอง”ได้วางแผนการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีดำเนินงานและติดตามผล
งานทุกด้านนับตั้งแต่กำหนดนโยบายแผนแม่บทและ
แผนพั≤นา ควบคุมการเรียนการสอน การฝñกอบรม
การวัดผลการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบและหลัก-
สูตรเพื่อให้ ได้ตรงตามมาตรฐานการศึกษา

“อาจารย์ชนนีริมทอง”ยังร่วมให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ควบคุมดูแล
ปกครอง จัดระบบงาน กำหนดลักษณะงาน และ
มอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรพร้อมทั้งติดตามให้คำปรึกษาแก้ปัญหา
นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนดูแลเจ้า
หน้าที่ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องครบถ้วน

อีกบทบาทหนึ่งที่ “อาจารย์ชนนี ริมทอง” ไม่
เคยละเลยคือการดูแลสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของ
นักเรียน ครู และบุคลากร ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและชุมชนในท้องถิ่น
โดยจัดกิจกรรมตามประเพณีพื้นบ้านในท้องถิ่นทั้งยัง
ให้ความสำคัญทางด้านพระพุทธศาสนา โดยส่งเสริม
นักเรียนในเรื่องของการมีสมาธิ เพื่อให้มีสติและ

สามารถนำมาปรับใช้ ในกระบวนการเรียนรู้ ในชีวิต
ประจำวันได้

“อาจารย์ชนนี ริมทอง” ให้มุมมองถึงความสำเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 และโรงเรียน
ยุวทูตศึกษากรุงเทพมหานคร ว่า “การเป็นยุวทูตคือ
การเป็นตัวแทนของเยาวชนที่มากด้วยความสามารถ
และเป็นแบบอย่างที่ดี” ซึ่งถือเป็นมุมมองความสำเร็จ
ของโรงเรียนยุวทุตศึกษา ทั้งที่ตั้งในกรุงเทพœ และ
อุบลราชธานี

“ด้วยเหตุนี้หลักสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาที่

มีคุณภาพของโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 จึงมีเปÑาหมาย
และนโยบายสำคัญที่ไปในทิศทางเดียวกันคือการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทางการศึกษาของ
ชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่
ยอมรับและศรัทธาของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชน”

ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษายังมี
อำนาจหน้าที่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำและร่วม
ประเมินโดยใช้หลักการกระจายหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกิจการนักเรียน
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปบน
พื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วม หลักการบริหารตนเอง
และหลักการตรวจสอบ

“อาจารย์ชนนีริมทอง”ย้ำว่าการจัดการบริหารที่

ถูกต้องและเหมาะสมส่งผลให้นักเรียนของเรามีทักษะ
ในการแสวงหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้
เรียนเป็นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ยิ่งไปกว่า
นั้นนักเรียนยังมีทักษะในการดำรงชีวิต มีคุณธรรม
มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก มีความเป็นไทย มี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวั≤นธรรมไทย
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขณะเดียวกันโรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 ยังมีบรร-
ยากาศและวั≤นธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร
ผนึกกำลังสร้างสรรค์และร่วมรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์
โดนเด่นโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพั≤นา เน้น
การบูรณาการเรียนรู้และดำรงชีวิต จัดระบบการ
ประกันคุณภาพพั≤นาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ปัจจุบันโรงเรียนได้เร่งพั≤นาศักยภาพนักเรียนให้
ก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ผลักดัน
นักเรียนให้ก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันทุกสาระการเรียนรู้
ในระดับสากล โดยได้นำระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับ
การบริหารงานในโรงเรียนคือ ระบบคุณภาพมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาจาก
สถาบันแห่งนี้ ไปจะได้เป็นยุวทูตไทย ตัวแทนความ
ภูมิใจอย่างภาคภูมิ”

ç¬‘È¡ ‰À«â „Àâ∫√‘°“√·≈–ºŸ°¡‘µ√§◊Õ ™’«‘µ¢Õß 
¬ÿ«∑Ÿµ»÷°…“ 2é อันเป็นคำขวัญประจำโรงเรียน ถือ
เป็นการนำเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาเพิ่มบทบาทให้
เด่นชัดมากยิ่งขึ้น เมื่อใครได้ก้าวเข้าสู่รั้วยุวทูตแห่งนี้
แล้วจะได้รับความอบอุ่นดั่งคำขวัญพร้อมกับความ
โดดเด่นในด้านทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

ด้วยหลักการบริหารงานข้างต้น ประกอบกับการ
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด จึงทำให้นักเรียน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 มีผลงานด้านการศึกษาและ
กิจกรรมต่างๆ อย่างมากมายอาทิ

ได้อันดับที่ 20 ของประเทศ โดยเป็นตัวแทน
นักเรียนในเขตอีสานใต้เข้าร่วมการแข่งขัน Speech
Contentระดับประเทศ

ชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษา
จีนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้คะแนน
สูงสุดอันดับที่1ของประเทศการสอบวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษจากบัณ±ิตแนะแนว

ชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย จากการแข่ง
ขันงานมหกรรมการศึกษาเอกชนระดับภาค ปี 2553
ณจังหวัดนครราชสีมา

“นักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา2ยังได้รับรางวัล
อื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายรับประกัน
คุณภาพถึงความรู้ ความสามารถที่เกิดจากการดูแล
เอาใจใส่ การฝñกฝน และการขัดเกลาของเราให้เป็น
เยาวชนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้นักเรียนก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
ปี2558หรืออีก3ปีข้างหน้า”✪

“ชนนี ริมทอง” : CEO “ร.ร.ยุวทูตศึกษา 2” 
บริหารจัดการการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
สรางโอกาส...พัฒนาศักยภาพนักเรียนรับ AEC 
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นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้
ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรม-
ฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในการเปิดงาน “มหกรรม
ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญา
ไทยเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2555” โดย
จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สถาบันการ
พลศึกษาจัดขึ้นณสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่9ส.ค.ที่ผ่านมา 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดพร้อมกันทั้งหมด 21 จังหวัด แบ่งเป็นสถาบันการ
พลศึกษาทั้ง17แห่งทั่วประเทศและโรงเรียนกีฬาอีก4แห่งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80
พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาส
ร่วมกันในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการออกกำลังกายถวายเป็นราชสักการะ
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เวลาว่างต่าง ๆ ให้มี
ประโยชน์ด้วยกิจกรรมการออกำลังกายด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย เพื่อทำนุบำรุงและเผยแพร่
กีฬาภูมิปัญญาไทยให้แก่เยาวชนและผู้สนใจ เป็นการต่อยอดในการสืบสานกีฬาภูมิปัญญา
ไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรจากโรงเรียน
ปทุมวิทยากรโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบลโรงเรียนเทศบาล2หนองบัวโรงเรียนเทศบาล3
สามัคคีวิทยาคาร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ประมาณ 1,400 คน มาร่วมกันออกกำลังกายด้วยภูมิปัญญาไทยเฉลิม-
พระเกียรติในครั้งนี้✪

“แฮนด์บอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”
ดร.สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะนายก

สมาคมแฮนด์บอลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “แฮนด์บอล
ชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555” ณ สนามแฮนด์บอลชายหาดริมแม่น้ำมูล
หาดสวนสุข(ฝั่งอ.วารินชำราบตรงข้ามอาคารตลาดใหญ่)



ผมอ่านข่าวที่“แก้วพงษ์ประยูร”นักชก
ไทยความหวังเหรียญทองโอลิมปิก ถูกตัดสิน
ให้รับ “เหรียญเงิน” มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท 49 กิโลกรัม แพ้ “จีน”
ไปอย่างน่าเสียดาย

ในฐานะนักกฎหมายผมตกตะลึงมาก!
ไม่ได้ตะลึงว่าใครต้อง“แพ้”ต้อง“ชนะ”

นะครับ
กีฬา มีแพ้-มีชนะ เป็นเรื่องธรรมดา แม้

“แก้ว” จะผิดหวัง และล้มลงร้องไห้หลังได้ยิน
ผลการตัดสินแต่“แก้ว”ก็ยังมี“น้ำใจนักกีฬา”
กลับขึ้นไปยืนชูเหรียญที่รับมาตามคำตัดสิน
อย่างสง่างามและวางตัวให้สัมภาษณ์อย่างน่า
ชื่นชม

แต่สิ่งที่ผมตะลึงคือ“น้ำใจนักกฎหมาย”!
ข่าวหลายสำนักรายงานตรงกันว่าเมื่อการ

แข่งขันจบลงอย่างค้านสายตาคนดู“เสธ.อ้าย”
พล.อ.บุญเลิศแก้วประสิทธิ์นายกสมาคมมวย
สากลสมัครเล่นของไทยได้รีบประท้วงกรณีชก
แล้วคะแนนไม่ขึ้นแต่ทางเจ้าหน้าที่ของ“ไอบา”
หรือสหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ
(International Amateur Boxing Associa-
tion : AIBA) ไม่รับเรื่องประท้วง โดยระบุว่า
“เกินเวลา5นาทีที่กฎกำหนด”

สรุป “ไอบา” ซึ่งเป็นผู้คุมกติกา อ้างว่า
เพราะไทยเดินไปประท้วงช้าเกิน 5 นาที จึง
เสียสิทธิประท้วง!?

ข่าวรายงานครบถ้วนหรือไม่?ผมไม่ทราบ
แต่ในฐานะ“นักกฎหมาย”จำเป็นต้องย้ำว่าใน
โลกใบนี้ ไม่มีกฎกติกาอะไรที่“ไร้สาระ”เช่นนั้น

“กฎ5นาที”ที่“ไอบา”อ้างเพื่อปฏิเสธ
สิทธิประท้วงของไทยนั้นจะต้องพิจารณาตาม
กฎระเบียบการแข่งขันที่เรียกว่า AIBA Tech-
nical&CompetitionRules

กฎข้อ 9.11.1 ของAIBATechnical &
CompetitionRulesกำหนดว่าทีมนักชกไทย
มีสิทธิประท้วงผลภายในเวลา “30 นาที”
หลังจากการแข่งขัน

9.11.1Aprotestshallbesubmitted
by the Team Leader or by the person
havingthehighestpositionintheTeam
Delegationnolaterthan30minutesafter
thecompletionoftheBout.Anyprotest

shall be against the decision(s) of the
Refereeand/orJudgesoftheBout.

ในทางกฎหมาย ข้อ 9.11.1 ถือเป็น “บท
ทั่วไป”นำไปใช้ ได้กับการประท้วงการชกทุกนัด

แต่มีกฎอีกข้อคือ ข้อ 9.11.6 ซึ่งระบุว่า
หากเป็นการชกรอบ “ชิงชนะเลิศ” การประท้วง
“ควร”ทำภายใน5นาที

9.11.6AprotestduringtheFinalsofa
competition should be notified within
5minutesofcompletionofthebout.

ในทางกฎหมาย ข้อ 9.11.6 ซึ่งกำหนดว่า
“ควร”ประท้วงภายใน5นาทีถือเป็น“บทเสริม
บททั่วไป” นำไปใช้ตีความประกอบเฉพาะนัด
“ชิงชนะเลิศ”ซึ่งแน่นอนว่าหมายถึงนัดที่“แก้ว”
คว้าเหรียญเงินด้วย

แต่ย้ำว่าในทางกฎหมายข้อ9.11.6ไม่ใช่
“บทยกเว้น” กล่าวคือ ไม่ได้มายกเว้นว่า เวลา
ประท้วง 30 นาที ในนัดปรกติจะหดลงเหลือ
5 นาที ในนัดชิงชนะเลิศ แต่บททั่วไปเรื่อง
30นาทียังใช้บังคับอยู่ตามเดิม

คำสำคัญคือ คำว่า “shall be” กับ
“shouldbe”

Shallคือการกำหนดสิทธิหน้าที่ว่า“ต้อง”
ทำการประท้วงภายใน30นาที

Shouldคือการกำหนดแนวทางว่า“ควร”
ทำการประท้วงภายใน5นาทีหลังนัดชิงชนะเลิศ

การกำหนดเวลา 5 นาทีที่ว่า ย่อมเข้าใจ

เจตนารมณ์ได้ว่าเป็นการกำหนดแนวทางเพื่อให้
ทีมฝ่ายที่แพ้ต้องรีบประท้วง ไม่ใช่รอจนนักข่าว
รายงานผลเหรียญทองไปทั่วโลก แล้วค่อยมา
ประท้วงอีกครึ่งชั่วโมง ยิ่งรอบชิงชนะเลิศคนทั้ง
โลกรอลุ้นความกดดันยิ่งสูงจะรอช้าไม่ได้

แต่หากพฤติการณ์ของทีมไทย คือ การรีบ
ประท้วงทันทีอย่างสมเหตุสมผล แม้จะเกิน
5นาทีไปเล็กน้อยไทยเองก็มีสิทธิประท้วงได้

แน่นอนว่าสิทธิในการประท้วงที่ว่า อยู่
ภายใต้ดุลพินิจการรับประท้วงของประธานคณะ
ตัดสิน (Chairperson of the Competition
Jury) ที่อาจจะปฏิเสธไม่รับการประท้วงก็ ได้
(ข้อ9.11.4)

แต่การไม่รับประท้วงนั้น “ไอบา” ต้อง
ตีความกฎระเบียบให้ถูกบทถูกตัว เหตุผลการใช้
ดุลพินิจต้องหนักแน่น ไม่ใช่อ้างง่าย ๆ ว่าเกิน
เวลา5นาทีทั้งที่กฎไม่ได้กำหนดแบบนั้น

น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาทาง“ไอบา”เองเคย
นำสิทธิประท้วงที่ว่านี้มา “พลิกผล” การตัดสิน
มวยรุ่นอื่นที่ “ลอนดอนเกมส์” ไปแล้วคือ นัด
ระหว่างVikasKrishan(อินเดีย)และErrol
Spence(สหรัฐอมเริกา)สดๆร้อนๆเมื่อไม่
กี่วันก่อน

ตอนแรกกรรมการตัดสินให้อินเดียชนะแต่
สหรัฐไม่ยอมจึงใช้สิทธิประท้วงและทาง“ไอบา”
ก็รับประท้วงจากนั้น“ไอบา”ก็ไปแก้ ไขคะแนน
พลิกให้สหรัฐกลับมาชนะได้

ทาง “อินเดีย” ก็ ไม่เบา แม้ ไม่ใช่นัดชิง
แต่ต่อสู้ ไปถึงขั้น “อนุญาโตตุลาการกีฬา”
(Court of Arbitration for Sports : CAS)
แต่สุดท้ายคณะอนุญาโตตุลาการก็ตีความว่า
ไม่มีอำนาจไปตรวจสอบการตัดสินของ“ไอบา”
เกี่ยวกับการประท้วง

ดังนั้น อินเดีย จึงจำยอมการที่สหรัฐ
ประท้วงจนกลับมาชนะได้

เห็นได้ว่า กีฬาในยุคปัจจุบันไม่ได้สู้กัน
ที่ความสามารถทางกีฬาเท่านั้น แต่ความ
แตกฉานแหลมคมในทางกฎกติกาก็สำคัญไม่
แพ้กัน!

ชาติมหาอำนาจเช่นสหรัฐอเมริกาเวลา
แข่งกีฬาก็พกทีม “นักกฎหมายเหรียญทอง”
มาพร้อมกันเผลอๆ มหาอำนาจจีนก็อาจส่งนัก
กฎหมายขงเบ้งมาตีความเรื่อง 5 นาที จน
“ไอบา” ไม่รับประท้วงของฝ่ายไทยหรือไม่?
ก็น่าคิด!

“กฎหมาย” คือ ศาสตร์แห่งการตีความ
เพื่อยุติข้อพิพาทและสร้างความยุติธรรมดังนั้น
นักกฎหมายจึงถูกนำตัวไปใช้ ในวงการกีฬา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้ โดยเฉพาะกรณีกีฬา
ชกมวยซึ่งอาศัยดุลพินิจของกรรมการในการ
กดปุ่มให้คะแนนซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
มาไม่นานและสร้างปัญหามากพอสมควร

การประท้วงจึงไม่ ได้ทำไปเพื่อให้ตน
กลับมาชนะแต่ทำไปเพื่อตรวจสอบและรักษา
กฎกติกาซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน

จึงต้องกลับมาคิดว่า ทัพนักกีฬาไทยมี
“นักกฎหมายเหรียญทอง”ติดตัวไปด้วยหรือไม่?

ขอฝากกำลังใจไปยัง “เสธ.อ้าย”ว่าอย่า
เพิ่งงอนถอนตัวจาก “ไอบา” แต่ โปรดอาศัย
เหตุการณ์“5นาที”มาเป็น“กรณีศึกษา”หนีบ
นักกฎหมายไปช่วยตีแผ่ ให้ชาวโลกเห็นว่า
กฎกติกาและแนวปฏิบัติของ “ไอบา” มีปัญหา
อย่างไร?

อย่างน้อยก็เพื่ออนุชนนักชกไทยที่ยังต้อง
อาศัย“กติกา”ขึ้นชกต่อไปในอนาคต

มิฉะนั้น“ความไร้น้ำใจของนักกฎหมาย”
อาจมาทำให้ “น้ำใจนักกีฬา” ต้องเหือดแห้ง
ตามไปในที่สุด!✪


“วีรพัฒน์ปริยวงศ์”
นักกฎหมายอิสระ

ติดตามข่าวสารทางhttp://bit.ly/
VPNotes,http://www.facebook.com/
verapat,Twitterhttps://twitter.com/

NewVerapat

“แก้ว” พลาดเหรียญทอง 
เพราะประท้วงเกิน 5 นาที ? 

เยาวชนคนอุบลฯ รวมแรงใจร่วมพลัง 
“มหกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายฯ”
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นพ.นิทัศน์ รายยวา รองปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในโอกาส
เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบาย
แนวทางการดำเนินงาน “หมอ
ครอบครัวประจำตัวทุกครัวเรือน”  
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพ-
สิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ว่า  
การพั≤นาระบบบริการปฐม¿ูมิต้อง
ได้รับความร่วมมือจากเครือข่าย
สุข¿าพ (หมอครอบครัวประจำตัว 
ทุกครัวเรือน) ในการจัดระบบบริการ
สุข¿าพทั้งด้านการพั≤นาคุณ¿าพ
งานบริการ ศักย¿าพผู้ป่วยและ
ครอบครัวสู่การดูแลสุข¿าพที่ถูก 
ต้องและพ÷่งพาบริการของรัฐอย่าง 
เหมาะสม  

ชื่อโครงการนี้อาจøíงดูแปลก ๆ 
ไปสักหน่อยสำหรับหลายต่อหลายคน 
ที่อาจจะไม่ค่อยมี โอกาสติดตามข่าว
สารอย่างเป็นประจำ ทั้ง ๆ ที่โครงการ
นี้ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของกระทรวง
สาธารณสุข ในการเชิญชวนให้ประ-
ชาชนคนไทยร่วมกันทำความดีในปï
มหามงคล ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปï
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

จากชื่อโครงการ “งดเหล้าเข้า
พรรษา ลดน้ำหนักสร้างบุญ” ย่อม
เท่ากับเป็นการแบ่งกิจกรรมออก2ส่วน
โดยในส่วนแรก คือ “งดเหล้าเข้า
พรรษา” ซึ่งแทบจะทุกองค์กรและ
ภาคส่วนมีการรณรงค์มาอย่างต่อเนื่อง
หลายปีแล้วนั้น ในส่วนของ “จังหวัด
อุบลราชธานี”ได้ร่วมกับ“ภาคีเครือข่าย
งดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี” ตั้งเป้า-
หมายว่า ตลอดระยะเวลาสามเดือน
ในช่วงเข้าพรรษาประจำปี 2555 จะ
ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน
ตามนโยบาย “ปï 2555 อุบลราชธานี
เลิกเหล้าเลิกบุหรี่” อย่างเป็นรูปธรรม
โดยมีเป้าหมายในการประเมิน ได้แก่
ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หน่วยงาน
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
(อบต.) อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง
นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายในการประ-
ชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดเหล้าเข้า
พรรษาเป็นจำนวน 2,600 ครอบครัว
โดยได้มีการสั่ งการให้ทุกอำเภอใน
จังหวัดอุบลราชธานีจัดให้มีกิจกรรม
“ปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา” ใน
ช่วงวันที่1-3สิงหาคมที่ผ่านมา

ผู้ ที่ มี ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ร่ ว ม
กิจกรรมดังกล่าวสามารถร่วมลงนาม
แสดงเจตนารมณ์ได้ ในสมุดปฏิญาณ
ตนงดเหล้าเข้าพรรษาณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)ทุกแห่ง
โดยอาจจะงดเป็นบางช่วง หรืองด
ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเข้า

พรรษาหลังจากนั้นสำนักงานสาธารณ-
สุขจังหวัดอุบลราชธานี จะรวบรวม
รายชื่อผู้ปฏิญาณตนส่งไปยัง สำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อนำขึ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวในวันที่5ธันวาคม2555

สำหรับครอบครัวที่ปฏิญาณตน
ดังกล่าวจะได้รับสติÍกเกอร์ “บ้านเราเลิก
เหล้าออมเงิน” เพื่อเป็นการประกาศ
เชิดชูการทำความดีในครั้งนี้แต่สิ่งสำคัญ
ที่สุดที่ผู้ปฏิญาณตนจะได้รับคือ“สุขภาพ
พลานัยที่ดี แข็งแรงและสมบูรณ์” รวม
ไปถึงยังมีส่วนช่วยลดปัญหาภัยต่าง ๆ ที่
เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอŒอล์
ด้วย

ในส่วนของกิจกรรมที่สองคือ “ลด
น้ำหนักสร้างบุญ” ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจ
ไม่เข้าใจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอย่างไรนั้น
นายแพทย์สุรพร ลอยหา นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีอธิบายว่า

çเน◊่องจาก¢≥ะนีÈประเท»‰ทยกำลัง
เผชิ≠กับโรคอ้วนซ÷่งเปìนมหันตภัยเงียบ 
คุกคาม·ละทำร้ายสุ¢ภาพประชาชน
ทำให้เกิดโรควิถีชีวิต ‰ด้·ก่ โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเล◊อด
สมอง ·ละมะเร็ง จนกลายเปìนปí≠หา
ให≠่ระดับชาติ·ละบั่นทอนคุ≥ภาพชีวิต

ประชาชน·ละเ»ร…ฐกิจ¢องประเท»
อย่างร้าย·รง เน◊่องจากรัฐบาลต้อง 
สู≠เสียงบประมา≥ในการดู·ลรัก…าโรค
อ้วน·ละโรคต่าง Ê ที่สัมพันธ์ต่อเน◊่อง 
จากโรคอ้วน อาทิ อัมพƒก…์ อัมพาต รวม
ทัÈงโรค¢้อกระดูกเส◊่อม เปìนจำนวนเงิน
มากกว่าปïละ 1 ·สนล้านบาทé 

อย่างไรก็ดี กระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีนโยบายให้ประชาชนกินยาลดความ
อ้วนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เนื่องจาก
เป็นวิธีที่ผิดและเป็นอันตรายถึงชีวิต จึง
พยายามรณรงค์ให้ประชาชนใช้หลักปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมคือ“3อ.2ส.”ซึ่งเป็น
วิธีการง่ายๆที่จะสามารถบริหารจัดการ
และเอื้อต่อการลดความอ้วนได้ โดย
3อ.ประกอบด้วยเลี่ยงกินอาหารหวาน
จัดมันจัดเค็มจัดเช่นเค้กคุกกี้มันฝรั่ง
ทอดโรตีสายไหมเป็นต้นออกกำลังกาย
ทุกวันวันละอย่างน้อย30นาทีซึ่งจะให้
อารมณ์จิตใจแจ่มใสส่วน2ส.คือไม่ดื่ม
สุราและไม่สูบบุหรี่

ทั้งนี้ จากข้อมูลสถานการณ์สุขภาพ
ประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีพบว่า มี
ผู้ที่มีภาวะรอบเอวเกินน้ำหนักเกิน และ
อ้วนลงพุง เป็นจำนวน 306,852 คน
ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนัก-
งานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีจึงมี

นพ.นิทัศน์ กล่าวด้วยว่า ใน
ปัจจุบันมักพบปัญหาว่าประชาชน
ทั่วไปและผู้พิการยังไม่สามารถได้รับ
บริการและระบบส่งต่อที่เอื้ออำนวย
และเหมาะสมเท่าที่ควร ในขณะเดียว
กัน โรงพยาบาลขนาดใหญ่ก็ ยั งมี
ประชาชนมารับบริการเป็นจำนวนมาก
จนทำให้เกิดปัญหาความแออัดและ
ใช้เวลานานในการรอรับบริการด้าน
สาธารณสุข

çการพั≤นากำลังคน หร◊อพั≤นา
หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัวเร◊อน
ตามโครงการดังกล่าวจ÷งมีความสำคั≠
เปìนอย่างยิ่ งที่จะต้องมีการพั≤นา
»ักยภาพเพ◊่อให้สามารถดู·ลประชา-
ชนในพ◊Èนที่รับผิดชอบ‰ด้อย่างทั่วถ÷ง
·ละมีประสิทธิภาพดุจ≠าติมิตรé รอง
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวใน
ที่สุด

ทางด้าน นพ.สุวิทย์ โรจนศักดิ์
โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การ
ประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ศักยภาพหมอครอบครัวประจำตัว
ทุกครัวเรือนให้สามารถสนับสนุนการ
พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมือง รวมทั้งสามารถพัฒนา
ระบบการส่งเสริม สนับสนุนด้าน
สุขภาพของหน่วยปฐมภูมิต่อไป โดย
ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ประกอบ
ด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลและ
แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว สาธารณ-
สุขอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรง-
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหน้า
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองและผู้รับผิด-
ชอบงานปฐมภูมิระดับอำเภอ รวม
ทั้งสิ้น400คน

รอ งนายแพทย์ ส า ธ า รณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยด้วยว่า

ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีประชา-
กร1,806,517คนมีเครือข่ายสุขภาพ
(หมอครอบครัวประจำตัวทุกครัว
เรือน) จำนวน 3,865 คน ประกอบ
ด้วย แพทย์จำนวน 330 คน ทันต-
แพทย์จำนวน 103 คน เภสัชกร
จำนวน 208 คน พยาบาลวิชาชีพ
1,800 คน นักสุขภาพครอบครัว
(นสค.)จำนวน1,424คนมีโรงพยา-
บาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน
312 แห่ง แบ่งเป็นขนาดใหญ่ ( L)
จำนวน35แห่งขนาดกลาง (M)
จำนวน 194 แห่ง ขนาดเล็ก ( S )
จำนวน83แห่งและแบ่งตามการจัด
บริการเครือข่ายสุขภาพแบบเดี่ยว
จำนวน 35 แห่ง แบบเครือข่าย
จำนวน106เครือข่าย(277แห่ง)

นพ.สุวิทย์กล่าวอีกว่าตามแนว
ทางดังกล่าวจังหวัดอุบลราชธานีจึง
มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับให้สามารถ
บริการสุขภาพที่บูรณาการและเชื่อม
โยงกัน โดยการเพิ่มขีดความสามารถ
ของโรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความสามารถให้บริการสุขภาพ
เชิงรุกแก่ประชาชนได้อย่างมีประ-
สิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง
เป็นธรรมและทันเวลา มีความพึง
พอใจต่อการบริการ และมีส่วนร่วม
ในการดำเนินการด้านสุขภาพ

“ เป้ าหมายสุดท้ ายของการ
ดำเนินการตามแนวทางนี้ คือ การ
ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ได้และพัฒนาศูนย์สุขภาพ
ชุมชนเมืองให้ประชาชนเขตเมืองที่มี
อยู่จำนวนมากได้รับบริการอย่างทั่ว
ถึงและทันเวลาเช่นเดียวกับเขตที่มี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน
การดูแลสุขภาพประชาชน โดยเน้น
ให้มีหมอครอบครัวประจำตัวทุกครัว
เรือนในการดูแลสุขภาพประชาชนใน
พื้นที่นั้น” รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดอุบลฯกล่าวในตอนท้าย✪

การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อแก้ ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเชิญ
ชวนและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ “ลดอ้วนสร้างบุญ”
สามารถกำหนดน้ำหนักส่วนเกินที่
สามารถลดได้ และแปลงเป็นเงินกอง
บุญเพื่อนำเข้าสู่ โครงการต่าง ๆ โดย
กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเงินกองทุน
เริ่มต้นโครงการเป็นเงินกองบุญจำนวน
1ล้านบาท

กล่าวโดยสรุปง่าย ๆ คือ ผู้ที่มี
ภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงหรือมีเส้นรอบ
เอวเกินมาตรฐาน สามารถสมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ที่ โรงพยาบาลและโรง-
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
โดยปริมาณน้ำหนักที่ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถลดได้จะถูกแปรเปลี่ยนเป็น
จำนวนเงินนำกลับมาถวายวัดต่างๆใน
จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเข้าพรรษา
ซึ่งหากผู้เข้าร่วมโครงการสามารถลด
น้ำหนักได้มาก โอกาสที่จะได้รับเงินมา
สร้างบุญที่จังหวัดอุบลราชธานีก็ย่อมมี
มากเช่นกัน

เหนือสิ่งอื่นใดประชาชนคนอุบลฯ 
ก็จะมีสุข¿าพที่แข็งแรงข÷้น ลดความ
เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วย¿ัยเงียบจาก
โรคต่าง ๆ อาทิ โรคหัวใจ เบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง 
และมะเร็ง ´÷่งเท่ากับว่านอกจากจะ
ทำให้ตนเองมีสุข¿าพที่ดีข÷้นและช่วย
ลดความสูญเสียในการรักษาพยาบาล
ของ¿าครัฐแล้ว ยังสามารถสร้างบุญ
กุศลไปพร้อม ๆ  กันได้อีกด้วย  ✪   
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คุณผู้ อ่ า น เ คยสงสั ย กั น ไหมคะว่ า 
“มะเขือเทศเป็นผัก หรือผลไม้ ?”  

คำตอบคือ “ผลไม้” ค่ะ  
แต่ด้วยเหตุที่เรามักนำมะเขือเทศมาปรุง

หรือประกอบการทำอาหารจึงทำให้หลาย ๆ
คนเข้าใจผิดคิดกันว่ามะเขือเทศเป็นผัก และ
เนื่องจากมะเขือเทศเป็นสิ่งที่ ใกล้ตัวเรามาก
หาได้ง่ายและมีคุณประโยชน์สูง “พลอย”จึง
จะมาบอกถึงประโยชน์ต่าง ๆ ของมะเขือเทศ
ให้คุณผู้อ่านได้รับทราบค่ะ

ในมะเขื อ เทศนั้ นอุ ดมไปด้ วยวิ ตามิน
ABCEและแร่ธาตุโพแทสเซียมซึ่งมีประโยชน์
ต่อร่างกายของเรามากค่ะ ทั้งยังสามารถนำมา
รับประทานได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะนำไป

ขณะที่แร่ธาตุโพแทสเซียมในมะเขือเทศ
ก็มีฤทธิ์ควบคุมสมดุลของเหลวภายในร่างกาย
หากคุณผู้อ่านรับประทานมะเขือเทศเป็น
ประจำก็จะช่วยลดอาการบวมน้ำบรรเทาอาการ
อักเสบบวมได้นะคะ นอกจากการรับประทาน
แล้วมะเขือเทศยังสามารถนำมาบำรุงผิวได้
ด้วยนะคะเพราะในมะเขือเทศมีกรดผลไม้ซึ่งมี
สรรพคุณช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายให้หลุดลอก
ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสขึ้นทันตาเห็นค่ะ

วิธีการนำมะเขือเทศสดมาใช้ในการบำรุง
ผิวก็ไม่ยากเลยค่ะ เพียงนำมะเขือเทศมาฝาน
เป็นแว่นๆแล้วนำไปวางให้ทั่วใบหน้า(ยกเว้น
บริเวณดวงตา)หรือจะนำหั่นขั้วของมะเขือเทศ
ออกแล้วใช้ด้านในมาขัดเบาๆที่บริเวณจมูกก็
จะเป็นการสครับผิวได้อย่างดีเลยค่ะ

เห็นประโยชน์มากมายของ “มะเขือ-
เทศ” แล้ว อย่าลืมหันมารับประทานมะเขือ
เทศกันเยอ ะๆ นะคะ  ✪  

มหัศจรรย์ “มะเขือเทศ” 
ปรุงอาหาร รับประทานสด ๆ หรืออาจจะนำมา
ทำเป็นน้ำมะเขือเทศแสนอร่อยก็ได้

ในมะเขือเทศนั้นมีสารไลโคพีน (Lyco-
pene) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ (Caro-
tenoid) ที่มีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและ
ช่วยในการป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ใน
ร่างกายทั้งยังมีสารแอนติออกซิแดนท์(Antioxi-
dant) ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดความเสี่ยงของ
มะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายและป้องกันโรค
หัวใจได้

ดั งที่ ไ ด้ กล่ าวแล้ วว่ าการติ ดต่ อกั บ 
“สถานีตำรวจ” หรือ “โรงพัก” เป็นเรื่อง
จำเป็นที่เรามิอาจปฏิเสธได้ (ทั้ง ๆ ที่หลาย ๆ 
คนมิอยากจะติดต่อสักเท่าใดนัก)  

แต่เพราะบางครั้งเรามักพบเหตุสุดวิสัย
หรือเรื่องเดือดร้อนที่จำเป็นต้องขอรับความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ด้วยเหตุนี้เรา
จึงจำเป็นต้องทราบวิธีและขั้นตอนในการ
เตรียมตัวและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วในการขอรับบริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีถูก “ฉ้อโกง”
หรือมิได้รับความเป็นธรรมจนมีเหตุทำให้ต้อง
เสียทรัพย์ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลาย ๆ
ท่านมักประสบเป็นประจำนั้น ท่านควรเตรียม
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ในแต่ละกรณีดังนี้

• แจ้งจ่ายเช็คโดยไม่มีเงิน 1.เช็คที่ยึดไว้
2.หนังสือที่ธนาคารแจ้งขัดข้องหรือปฏิเสธการ
จ่ายเงิน

•แจ้งถูกปลอมแปลงเอกสาร1.ใบสำคัญ
ตัวจริง เช่น โฉนด แบบ นส.3 แบบ สค.1
หนังสือสัญญาใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 2.หนัง-
สือที่ปลอมแปลง 3.ตัวอย่างตามที่ใช้ประทับ
หรือลายเซ็นให้หนังสือ

“โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี” 
จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชินี” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 
12 สิงหาคม 2555 

นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี เปิด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษามหาราชินี” ซึ่งจัดขึ้นโดย โรง-
พยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เพื่อเป็นการ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรง
พระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12
สิงหาคม 2555 และเป็นการรณรงค์ให้
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ทักษะในการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อลดความเสี่ยงการเกิด
โรคมะเร็ง รวมทั้งเป็นการจัดหาโลหิตที่มี
คุณภาพให้มี ความ เพี ยงพอต่ อความ
ต้องการของผู้ป่วยมะเร็ง ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาค
รัฐและเอกชนในการรณรงค์ป้องกันโรค
มะเร็ง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การ
จัดบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จ

นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
(สคร.7)เปิดเผยว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดที่รับผิดชอบ
ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ
มุกดาหารสกลนครนครพนมศรีสะเกษและ
อุบลราชธานีพบว่าแนวโน้มการระบาดของโรค
ไข้เลือดออกมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยใน
ช่วงสัปดาห์เดียวพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า170คน

“สถานการณ์โรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1
ม.ค.ถึงต้นเดือนส.ค.55พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่

เปิดคลินิกพิเศษดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทวารใหม่ 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี

เปิดให้บริการ“คลินิกออสโตมีและบาดแผล”(Ostomy
andWoundcare)ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา08.00-16.00น.
โดยมีบุคลากรประจำคลินิก เป็นแพทย์ 1 คน และ
พยาบาล2คนเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย
ที่ ได้รับการผ่าตัดทำทวารใหม่ (Colostomy และ
Ileostomy) ให้ ได้รับการดูแลที่มีประสิทธิภาพและ

• แจ้งถูกฉ้อโกงทรัพย์ 1.หนังสือหลักฐาน
ต่างๆที่เกี่ยวกับการถูกฉ้อโกง2.หลักฐานแสดง
การเป็นผู้ครอบครองทรัพย์ 3.หนังสือ หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์

• แจ้งถูกยักยอกทรัพย์ 1.หนังสือสำคัญที่
เป็นหลักฐานว่าได้มีการมอบหมายทรัพย์ให้ ไป
จัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง 2.ใบสำคัญแสดงการ
เป็นเจ้าของ 3.สำเนาหรือคำสั่งศาลหรือพินัย-
กรรมในกรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สิน
ผู้อื่นตามคำสั่งของศาลหรือพินัยกรรม

•แจ้งถูกยักยอกทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
เช่าซื้อ1.สัญญาใบเช่าซื้อหรือสำเนา2.ใบสำคัญ
การติดต่อซื้อขาย เช่า ยืม ฝาก 3.ใบสำคัญ
ที่บริษัทห้างร้านออกให้ โดยระบุรูปพรรณ ยี่ห้อ

สีขนาดน้ำหนักและหมายเลขประจำตัว
• แจ้งทำให้เสียทรัพย์ 1.หลักฐานต่าง ๆ

แสดงการเป็นเจ้าของหรือครอบครองทรัพย์นั้น
2.หลักฐาน หรือสิ่งของที่เสียหายเท่าที่มีหรือ
เท่าที่นำไปได้3.หากเป็นของใหญ่โตหรือทรัพย์
ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ซึ่งไม่สามารถนำติดตัวไปได้ให้
เก็บรักษาไว้ อย่าให้เกิดการเสียหายมากขึ้น
กว่าเดิม หรือจัดให้คนเฝ้ารักษาไว้เพื่อเป็น
หลักฐานในการดำเนินคดีต่อไป

ที่สำคัญ อย่าลืมนำเอกสารหลักฐาน
สำคัญคือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ  
ใบแทนฯ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ติดตัว
ไปด้วยทุกครั้งที่ต้องการติดต่อกับสถานีตำรวจ
และหน่วยงานราชการทุกแห่ง  ✪

ทำอย่างไรเมื่อต้องไปติดต่อโรงพัก (2) 

7 จังหวัดที่รับผิดชอบทั้งสิ้น 1,549 ราย โดยมี
รายงานผู้เสียชีวิตแล้ว3รายในเขตพื้นที่จังหวัด
อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
จังหวัดละ1รายโดยจังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ
อำนาจเจริญ รองลงมาคือ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี”นพ.ศรายุธกล่าวเสริม

ผู้อำนวยการ สคร.7 ยังเปิดเผยถึงสถาน-
การณ์โรคมาลาเรียในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7
จังหวัดว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย-ลาว และประเทศ
กัมพูชาเนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณฝนตกชุกทำให้มี

การระบาดของโรคมาลาเรียที่มียุงก้นปล่อง
เป็นพาหนะ โดยยุงชนิดนี้จะวางไข่เพาะพันธุ์
อยู่ตามลำธารในป่าเขาโดยข้อมูลในปัจจุบันพบ
ผู้ป่วยทั้งสิ้น1,014รายเสียชีวิตแล้ว3รายใน
พื้นที่จังหวัดสกลนคร 1 ราย และมุกดาหาร
2ราย

“แนวโน้มของโรคไข้มาเลเรียปีนี้สูงขึ้น
มากกว่าปีที่ผ่านมถึง 1 เท่าตัว โดยกลุ่มอายุ
ผู้ป่วยที่พบสูงสุดคือ อายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรที่ชอบเข้าป่าในแหล่งโรคที่มี
ยุงก้นปล่องชุกชุม หรือมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่
ใกล้แหล่งโรค เช่น สวนยาง จึงขอแนะให้
ประชาชนงดการเข้าป่าและป้องกันไม่ให้ยุงกัด”
นพ.ศรายุธกล่าวในตอนท้าย✪

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถนิทรรศ-
การให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ
ความรู้เกี่ยวกับบริจาคโลหิต บริการตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับโรคมะเร็งสอนสาธิตการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง รับบริจาคโลหิต
เอื้ออาทรให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง และจัด
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
โดยมีบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน
ทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัด
ใกล้เคียงกว่า400คนเข้าร่วมกิจกรรม✪

รพ.มะเร็งอุบลฯ จัดงานบริจาคโลหิต 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี 

“สคร.7” เตือนภัยประชาชน ระวังไข้เลือดออก-มาเลเรีย 

นายประวัติ รัฐิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อม   
นพ.ถวิล กลิ่นวิมล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี (ซ้ายสุด) ร่วมพูดคุยให้กำลังใจ
ผู้ร่วมบริจาคโลหิตภายในงาน  

พัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบทั้งโรงพยาบาลซึ่งเป็นการ
ช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล



16 ª√–®”‡¥◊Õπ ‘ßÀ“§¡  æ.». 2555 

  

 Àπ—ß ◊Õæ‘¡æå‚Õ‡§Õ’ “π ‡®â“¢Õß ∫√√≥“∏‘°“√ºŸâæ‘¡æåºŸâ‚¶…≥“ : ∏π°ƒµ «ß…åæ√µ ∫√√≥“∏‘°“√∫√‘À“√ : ∞‘µ‘æ≈ °”≈—ß«√√≥ ∫√√≥“∏‘°“√¢à“« :  
ªí≠≠“ ®√√¬“‡æ» ∑’Ëª√÷°…“ “√ π‡∑» : ‡°’¬√µ‘æß…å Õÿ¥¡∏π–∏’√– §Õ¡æ‘«‡µÕ√å°√“øî§ : ≥—∞æ≈ ∑‘æ¬√   ”π—°ß“πÀπ—ß ◊Õæ‘¡æå‚Õ‡§Õ’ “π ‡≈¢∑’Ë 232  
∂ππ ∂‘µ¬åπ‘¡“π°“≈  Õ”‡¿Õ«“√‘π™”√“∫  ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’  34190  ‚∑√. 0 4532 4007 E-mail : ok-esan@hotmail.com  

…¤×Í¤ÇÒÁ§ÒÁ ÊÕÊÑ¹ §Ò¹ÇÑ¹à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ… 
“àÁç´·ÃÒÂ-ÇÔÅÒÇÑÅÂ� ÀÔÃÁÂ�¹Ò” 

¹Ò§§ÒÁà·ÕÂ¹¾ÃÃÉÒ »ÃÐ¨Ó»‚ òõõõ 
‡∑»°“≈ß“πª√–‡æ≥’¢Õß‡¡◊Õß

Õÿ∫≈œ ∑—Ë«∑ÿ°§π∑—Èß„π·≈–µà“ßª√–‡∑»
‡ªìπµâÕßπ÷°∂÷ß çß“πª√–‡æ≥’·Àà‡∑’¬π‡¢â“
æ√√…“é ·≈–·πàπÕπ«à“  ‘ËßÀπ÷Ëß´÷Ëß¢“¥
‰¡à‰¥â„πß“ππ’È ∑’ËµâÕß¡’°—π∑ÿ°ªï ∑’ËµâÕß≈ÿâπ
°—π∑ÿ°§π π—Ëπ§◊Õ  “«ß“¡ª√–®”µâπ‡∑’¬π 
‡¥âÕ§√—∫‡¥âÕÇ 

„πªïπ’È ®—ßÀ«—¥Õÿ∫≈√“™∏“π’ ®—¥‡µÁ¡
‡ªìπæ‘‡»…‡π◊ËÕß‡æ√“–§√∫√Õ∫ çÒÒÒ ªï 
≈◊Õ‡≈◊ËÕß Œÿàß‡Œ◊Õß‡¡◊Õß∏√√¡ ß“¡≈È”‡∑’¬π
æ√√…“ ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“™“«Õÿ∫≈é  

‡¬Áπ«—π∑’Ë 1  ‘ßÀ“§¡ ≥ ÀâÕß∑—∫∑‘¡
 ¬“¡ ™—Èπ 5 ‚√ß·√¡ ÿπ’¬å ·°√π¥å‚Œ‡µÁ≈ 
·Õπ¥å §Õπ‡«π™—Ëπ‡´Áπ‡µÕ√å ∑à“¡°≈“ß
¡«≈™π ·¢°ºŸâ¡’‡°’¬√µ‘ ·≈–§≥–°√√¡°“√ 

‰¥â√à«¡°—π‡ªìπ —°¢’æ¬“π‡æ◊ËÕ°“√µ—¥ ‘π 
 “«ß“¡®“°∑—Ë«ª√–‡∑» ‡æ◊ËÕ™‘ßµ”·Àπàß 
çπ“ßß“¡‡∑’¬πæ√√…“é æ√âÕ¡√—∫ª√–∑“π
Õ“À“√„π∫√√¬“°“»∑’Ëµ—Èß™◊ËÕß“π ÿ¥‡°ã ‰°ã.. 
ç‡∫‘Ëßπ“ßß“¡ °‘π¢â“«·≈ßé  

¿“¬À≈—ß®“°∑’Ë ∑—Èß°‘π∑—Èß‡∫‘Ëß∑—Èß ÕßÕ¬à“ß
‰ªæ√âÕ¡ Ê °—π „π∫√√¥“ “«ß“¡∑’Ë ¡—§√ 
§—¥‡≈◊Õ°°«à“ 100 §π ·≈–§—¥‡≈◊Õ°‡À≈◊Õ  
30 §π ‡æ◊ËÕ¡“ª√–™—π‚©¡¿“¬„πß“π º≈°“√
ª√–°«¥ª√“°Ø«à“ çπâÕß‡¡Á¥∑√“¬é  “« «¬
«—¬ 24 ªï πÈ”Àπ—° 50 °‘‚≈°√—¡ ·≈– à«π Ÿß 
170 ‡´πµ‘‡¡µ√  “¡“√∂§«â“µ”·Àπàß™π–
‡≈‘» π“ßß“¡‡∑’¬πæ√√…“ ª√–®”ªï 2555 ‰ª

§√Õß„π∑’Ë ÿ¥ 
çπâÕß‡¡Á¥∑√“¬é À√◊Õ™◊ËÕ®√‘ß«à“ 

π“ß “««‘≈“«—≈¬å ¿‘√¡¬åπ“ °”‡π‘¥§«“¡
‡ªìπ “«ß“¡‡¡◊ËÕ 13  ‘ßÀ“§¡ 
2531 ‡ªìπ™“«°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ 
®∫°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“µ√’ 

 “¢“‡»√…∞»“ µ√å ®“°¡À“-
«‘∑¬“≈—¬√—ß ‘µ ‚¥¬„™â‡«≈“„π°“√

»÷°…“‡æ’¬ß 3 ªï§√÷Ëß ´÷Ëß‡ªìπ°“√°“√—πµ’
·≈â««à“ ∑—Èß «¬∑—Èß‡°àß„π™—Èπµâπ  

®“°°“√π—¥æ∫ª–æŸ¥§ÿ¬¿“¬À≈—ß
®“°∑’Ë§«â“µ”·Àπàß¡“‡√’¬∫√âÕ¬ çπâÕß
‡¡Á¥∑√“¬é  àß¬‘È¡‡∫‘°∑“ß¡“·µà ‰°≈ 
°àÕπ∑’Ë®–‡√‘Ë¡∫∑ π∑π“´÷Ëß· ¥ß„Àâ
‡ÀÁπ«à“ ‡∏Õ‡ªìπ§πÕ“√¡≥å¥’ Õ—∏¬“»—¬
¥’  ÿ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ∑”µ—«‡√’¬∫ßà“¬„π

·∫∫‰∑¬ Ê ¡“¥¡—Ëπ ¡—Ëπ„® ·µà‰¡à∂◊Õµ—« 
ç‡¡Á¥∑√“¬¬‘π¥’·≈–‡ªìπ‡°’¬√µ‘Õ¬à“ß¬‘Ëß 

∑’Ë‰¥â√à«¡ß“πª√–°«¥„πªïπ’È ·≈–π’Ë°Á‡ªìπ§√—Èß
·√°∑’Ë¡“Õÿ∫≈œ ¥â«¬§à– ‡ªìπ§«“¡ª√–∑—∫„®∑’Ë
‰¡à≈◊¡‡≈¬§à– ‡æ√“–‡¡Á¥∑√“¬™Õ∫»÷°…“ª√–-
‡æ≥’ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ ·≈–»‘≈ª«—≤π∏√√¡
‰∑¬Õ¬Ÿà·≈â«§à–é  

°àÕπ∑’Ë®–¡“ª√–°«¥·≈–§«â“µ”·Àπàß
π“ßß“¡‡∑’¬πæ√√…“∑’ËÕÿ∫≈œ çπâÕß‡¡Á¥-
∑√“¬é ‡≈à“µàÕ«à“ ‡§¬‰¥â√—∫µ”·Àπàß ÿ¥¬Õ¥
π“ß ß°√“πµå ¢Õß‰∑¬∑’«’ ’ ™àÕß 3 ¡’§«“¡
 “¡“√∂¥â“π‡ªÉ“¢≈ÿà¬ √âÕß‡æ≈ß ·≈–‡µâπ
≈’≈“» ‡§¬ºà“πß“π°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ºŸâ∫√‘À“√
ΩÉ“¬°“√µ≈“¥ ·µàÀ“°‡≈◊Õ°‰¥â çπâÕß‡¡Á¥-
∑√“¬é °ÁÕ¬“°®–∑”ß“π¥â“π CSR À√◊Õ Co 
Communication  à«π§µ‘À√◊Õ·π«§‘¥„π°“√
∑”ß“π¢Õß‡∏Õ §◊Õ ç´◊ËÕµ√ß ¡’«‘π—¬ ¢¬—π 
Õ¥∑π ·≈–¡—Ëπ§ß§à–é 

πÕ°®“°π’È çπâÕß‡¡Á¥∑√“¬é ¬—ß‡º¬∂÷ß 
Lifestyle ∑’Ë ‡√“·Õ∫°√–´‘∫∂“¡¡“Ω“° 
Àπÿà¡ Ê ‡º◊ËÕ‡°Á∫‰«â‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈À“°¡’‚Õ°“ ‰¥â
æ∫‡®ÕÇ ç«—πÀ¬ÿ¥À√◊Õ‡«≈“«à“ß‡À√Õ§–  
‡¡Á¥∑√“¬™Õ∫‰ª∑”∫ÿ≠§à– ™Õ∫‡∑’Ë¬«µ≈“¥
πÈ” ·≈–ß“πÕ¥‘‡√° °Á®–‡ªìπæ«° – ¡·ºàπ
·¡à‡À≈Á° SF Cinema ·µàµÕππ’È ‰¡à¡’„Àâ – ¡
·≈â«§à–é 

¥â“π√“ß«—≈™π–‡≈‘»∑’ËπâÕß‡¡Á¥∑√“¬ 
‰¥â√—∫„π∞“π– çπ“ßß“¡‡∑’¬πæ√√…“ ª√–®”
ªï 2555é ª√–°Õ∫‰ª¥â«¬√“ß«—≈‡ß‘π ¥ 
100,000 ∫“∑ æ√âÕ¡∂â«¬√“ß«—≈‡°’¬√µ‘¬» 
¡ß°ÿÆ ·≈– “¬ –æ“¬ æ√âÕ¡¢Õß∑’Ë√–≈÷° 
·≈–µ—Î«‡§√◊ËÕß∫‘π‰ª-°≈—∫  “¬°“√∫‘π·Õ√å 
‡Õ‡´’¬ µà“ßª√–‡∑» (‰¡à√–∫ÿ‡ âπ∑“ß) ®”π«π 
2 ∑’Ëπ—Ëß ¡Ÿ≈§à“ 50,000 ∫“∑ ·≈–Õ’°Àπ÷Ëß
√“ß«—≈∑’ËπâÕß‡¡Á¥∑√“¬‰¥â¡“„πß“π‡¥’¬«°—π
§◊Õ √“ß«—≈π“ßß“¡º‘«‡π’¬π by ‡¡¥‘·§√å ‰¥â

√—∫√“ß«—≈‡ß‘π ¥ 10,000 ∫“∑ æ√âÕ¡∂â«¬√“ß«—≈‡°’¬√µ‘¬» 
·≈– “¬ –æ“¬ æ√âÕ¡¢Õß∑’Ë√–≈÷° 

°àÕπ®”‡ªìπ∑’ËµâÕß®∫∫∑ π∑π“¥â«¬§«“¡‡ ’¬¥“¬·∑π
Àπÿà¡ Ê çπâÕß‡¡Á¥∑√“¬é ‡º¬∂÷ß‚Õ°“ „π°“√ª√–°«¥§√—Èß
µàÕ‰ª¿“¬À≈—ß®“°‡ √Á® ‘Èπ¿“√°‘®π“ßß“¡‡∑’¬πæ√√…“
‡¡◊ÕßÕÿ∫≈œ «à“ ç°“√ª√–°«¥§√—ÈßµàÕ‰ª§ßµâÕßµ“¡
 ∂“π°“√≥å ·≈–§«“¡æ√âÕ¡§à–é ´÷Ëßπ—Ëπ°ÁÀ¡“¬∂÷ß 
‡√“§ß®–¡’ ‚Õ°“ ‰¥âµ“¡≈ÿâπµ“¡‡™’¬√å‡¡◊ËÕ¡’ß“π
ª√–°«¥„π‡«∑’Õ◊Ëπ Ê µàÕ‰ª? çπâÕß‡¡Á¥∑√“¬é ¬‘È¡
°àÕπ∑’Ë®–À—«‡√“–·≈–°≈à“«Õ¬à“ßÕ“√¡≥å¥’«à“... 

çπà“®–‡ªìπÕ¬à“ßπ—Èπ¡—Èß§à–é  ✪ 
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